



CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

THÊM MỘT BIỂU TƯỢNG
kiến trúc đẹp cho không gian
đô thị Tp Hồ Chí Minh

CHUẨN BỊ
đón khách

NHỚ
mái trường xưa





THƯ

Tòa soạn

Thưa quý độc giả!

Chúng ta cùng bước sang tháng 11 với cái se se lạnh mỗi sớm ban mai – một đặc trưng báo hiệu mùa đông đã đến. Tháng 11 đến cũng là lúc chúng ta đi gần hết năm 2015 với các kế hoạch đang gấp rút hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu.

Thưa quý độc giả,

Hàng năm, cứ đến tháng 11 là mọi người lại hướng đến ngày “Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20 - 11”. Tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã thấm sâu qua nhiều thế hệ. Hình ảnh các thầy cô giáo là hình ảnh thân thương và đáng kính trong lòng bất cứ ai đã từng cắp sách tới trường. Tri ân các nhà giáo – “Kỹ sư tâm hồn”, trong nhiều năm qua, Vietcombank đã dành hàng trăm tỷ đồng để tài trợ xây dựng những ngôi trường dành tặng cho các thầy cô giáo, các em học sinh ở những vùng sâu vùng xa, biên cương, chịu nhiều lù lệt như Trường Dân tộc nội trú Đam Rông (Lâm Đồng), Mường Lát (Thanh Hóa), Cam Hải Đông (Khánh Hòa), Bắc Sơn (Ninh Thuận), Ninh Giang (Ninh Bình), Nghĩa Phương (Bắc Giang), Sông Thao (Phú Thọ)... và hàng ngàn suất học bổng dành cho học sinh. Đây là những tình cảm và tấm lòng – những món quà vô giá của Vietcombank dành tặng cho các thầy cô giáo và các em học sinh trong cả nước.

Tháng 11 cũng là tháng mà Đảng bộ Vietcombank tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị Ban Thường vụ tổng kết hoạt động của 10 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ của 2 tháng cuối năm 2015 để gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2015. Tháng 11, Hội nghị BCH Đảng bộ đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Nghị quyết lãnh đạo Đoàn Thanh niên. Hai Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn khi 100% người lao động là đoàn viên công đoàn và 70% người lao động là đoàn viên thanh niên.

Thưa quý độc giả,

Tháng 11 còn đi qua với sự kiện Vietcombank khai trương Tòa nhà tại thành phố mang tên Bác cùng với nhiều hoạt động và các câu chuyện, sự kiện ý nghĩa mà quý độc giả có thể tìm thấy trên Thông tin Vietcombank số 11/2015.

Ban biên tập



BẢN TIN CỦA NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
SỐ 11/2015 (268)

- 10 - Vietcombank - Thaco: Doanh nghiệp mạnh bắt tay Ngân hàng lớn
- 14 - Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và Hội nghị Ban Thường vụ
- 16 - Vietcombank phối hợp tổ chức thành công Lễ hưởng ứng ngày pháp luật năm 2015 và tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

6

Thêm một biểu tượng kiến trúc đẹp cho không gian đô thị Tp Hồ Chí Minh



8



Vietcombank với ABA 2016: Chuẩn bị đón khách

- 21 - Thư chúc mừng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập
- 22 - Vietcombank Vĩnh Phúc với những đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển Tỉnh nhà
- 24 - Vietcombank Vĩnh Phúc 10 năm nền tảng cho sự phát triển bền vững
- 30 - Vietcombank Vĩnh Phúc chặng đường 10 năm cho một niềm tin vươn xa

- 46 - Vietcombank tài trợ 4,6 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học Lũng Lưu, Hoà An, Cao Bằng
- 48 - Vietcombank Bắc Bình Dương trao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn
- 52 - Đoàn TN Vietcombank Bắc Bình Dương trao Nhà tình thương cho hộ nghèo
- 58 - Vietcombank Thái Nguyên và Alutec Vina đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy Alutec Vina giai đoạn 1
- 62 - Vietcombank Hà Nam ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Công Ty TNHH Finetek Việt Nam

44



Vietcombank tiếp tục dành thêm 3,5 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em

54

Vietcombank Quảng Bình tổ chức Hội nghị Khách hàng 2015 và Khai trương Trụ sở mới



- 64 - Đảng bộ Vietcombank Vũng Tàu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài
- 72 - VCBS tham dự Diễn đàn GMS CMEF 2015
- 82 - MasterChef Vietcombank Nam Hà Nội
- 83 - Cán bộ ngân hàng vào bếp
- 88 - Nghề tay trái
- 90 - Học thầy không tày học... đồng nghiệp
- 92 - Về với "Thủ đô gió ngàn"

Mục lục

BẢN TIN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Giấy phép xuất bản Bản tin số: 83/GP-XBBT ngày 03/12/2014

Chịu trách nhiệm xuất bản: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

■ Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38248919 Fax: (84-4) 39365402

■ E-mail: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn/thongtin_vcb@yahoo.com.vn

■ Chế bản và in tại Công ty in TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản - 38 Bà Triệu - Hà Nội

Thêm một biểu tượng kiến trúc đẹp cho không gian đô thị Tp. Hồ Chí Minh

» LÊ HUNG



Các đại biểu cắt băng khai trương Tòa nhà Vietcombank Tower

Ảnh: Nguyễn Thế Dương

Ngày 7/11/2015, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã khai trương hoạt động tòa nhà văn phòng tiêu chuẩn quốc tế hạng A Vietcombank Tower. Công trình được Bộ Xây dựng trao giải thưởng chất lượng cao.

Tham dự lễ khai trương, về phía cơ quan trung ương, các bộ ngành và Tp. Hồ Chí Minh có ông Võ Văn Thương - Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; ông Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh; ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN chi nhánh Tp. HCM; Đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ và Tổng lãnh sự quán Pháp tại Tp. HCM; Về phía



Ông Nguyễn Phước Thanh - Phó thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại Lễ khai trương

Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối bán lẻ, Giám đốc các chi nhánh tại Tp. HCM, lãnh đạo các phòng ban tại Trụ sở chính và các chi nhánh; các ông/bà nguyên là lãnh đạo Vietcombank qua các thời kỳ đã có đóng góp trong việc chỉ đạo và hỗ trợ hoàn thành dự án; Về phía Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh có

ông Nguyễn Danh Lương - Chủ tịch HĐQT; ông Ngô Thế Khải - Tổng giám đốc cùng các ông/bà ủy viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát và lãnh đạo các phòng ban công ty; về phía Bonday Investment Ltd (HK) có ông Edmond Yue - Tổng giám đốc; về phía SETRA có ông Trần Văn Tuấn - Tổng giám đốc; các khách hàng thân thiết của tòa nhà Vietcombank Tower.

Tọa lạc tại số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, cao ốc văn phòng Vietcombank Tower sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, khu vực tập trung đầu mối giao lưu các quan hệ tác kinh doanh, tham quan du lịch và hoạt động thương mại với người nước ngoài.

Dự án do công ty LD TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh làm chủ đầu tư với 3 đối tác liên doanh là: Vietcombank, tập đoàn đầu tư Bonday (Hong Kong) và công ty CP DV TM TP. HCM (Setracorp). Được khởi công vào cuối tháng 10/2013, công trình Vietcombank Tower hoàn thành vào tháng 3/2015. Đến tháng 6/2015 Bộ Xây dựng, Cục cảnh sát PCCC và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã nghiệm thu và chấp thuận cho đưa vào sử dụng.

Vietcombank Tower mang dáng dấp hiện đại và tầm vóc bậc nhất hiện nay với các tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi nhà tư vấn thiết kế nổi tiếng từ Mỹ: Pelli Clarke Pelli Architect - đơn vị đã thiết kế nhiều cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới như: Trung tâm tài chính thế giới tại Hong Kong, tháp đôi Petronas tại Malaysia, trụ sở Ngân hàng Bank of America tại North Carolina.

Với quy mô 35 tầng cao, 4 tầng hầm, gồm khối đế và khối tháp hình chữ nhật hướng tâm, Vietcombank

Tower được thiết kế với mục tiêu tối đa hóa diện tích sử dụng đồng thời thể hiện được nét kiến trúc hiện đại, mạnh mẽ so với các công trình lân cận, đồng thời khẳng định được tầm vóc bề thế và bền vững của trụ sở ngân hàng.

Ngoài về đồ sộ, Vietcombank Tower còn là tòa nhà được thiết kế theo chuẩn kiến trúc thân thiện với môi trường, bao quanh là hệ thống tường kính để đón ánh sáng tự nhiên cùng các mặt bằng sàn thông thoáng nhằm tiết kiệm điện.

Đến tháng 10 năm 2015, tỉ lệ lắp đầy của tòa nhà đã đạt được 85% sau chỉ vài tháng đi vào hoạt động, với những tập đoàn tên tuổi như: Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (sở hữu 2 thương hiệu lớn Heineken và Tiger), Công ty Shiseido Việt Nam, Công ty Luật Russin & Vecchi, Công ty Pernod Ricard, Công ty Johnson & Johnson Việt Nam, Công ty Dầu Khí Phú Quốc, Công ty Điều Hành dự án Đường Ống Dẫn Khí & Nhà máy xử lý khí Lô B - Ô Môn (dự án trọng điểm quốc gia) và nhiều công ty hàng đầu khác.

Ông Nguyễn Danh Lương - Chủ tịch HĐQT công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh chia sẻ: "Tòa tháp Vietcombank Tower đánh dấu sự thành công của tập thể



Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại Lễ khai trương

đội ngũ các nhà tư vấn, nhà thầu và chủ đầu tư đã nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng tòa nhà là dấu ấn kiến trúc của thành phố, đồng thời sẽ là biểu tượng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cho nhiều năm tới."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan ban ngành của Trung ương và Tp. HCM, các lãnh đạo tiền nhiệm của Vietcombank cùng các đơn vị đã đã quan tâm, ủng hộ và dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng thời cho biết: trong nhiều năm qua,

Vietcombank luôn dành sự quan tâm, tập trung các nguồn lực, cả con người, mạng lưới tổ chức và cơ sở vật chất nhằm xây dựng Vietcombank phát triển và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn và năng động nhất cả nước, địa bàn đặc biệt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Dự án tòa tháp Vietcombank được khánh thành là minh chứng cho những nỗ lực của Vietcombank và các đối tác liên doanh nhằm xây dựng một công trình đẹp, mang ý nghĩa biểu tượng, tô điểm thêm không gian kiến trúc đô thị của thành phố.

Ông Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam đã chúc mừng Vietcombank có thêm những công trình trụ sở hiện đại, tiện ích, đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại và nhu cầu sử dụng của các khách hàng - các thương hiệu lớn, đồng thời cảm ơn các đơn vị liên doanh, nhà thầu đã xây dựng một công trình đẹp về thẩm mỹ, tốt về chất lượng để trở thành dấu ấn kiến trúc, biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như xứng tầm với Vietcombank - thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện diện tại trung tâm kinh tế sôi động nhất của cả nước. □

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội ngân hàng Châu Á và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

» NGUYỄN NGỌC BAN

Ngày 12/11/2015, tại Đài Bắc (Đài Loan), trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 32 Hiệp hội ngân hàng Châu Á (ABA) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hiệp hội ngân hàng Châu Á (ABA) và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA). Ông Daniel Wu, Chủ tịch Ngân hàng CTBC (Đài Loan) đồng thời là Chủ tịch của ABA và Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đồng thời là Chủ tịch VNBA đã đại diện cho hai Hiệp hội thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ABA và đồng đạo đại diện của các ngân hàng thành viên.

Với biên bản được ký kết, VNBA và ABA sẽ tích cực trao đổi thông tin và thúc đẩy cơ



Ông Daniel Wu, Chủ tịch Ngân hàng CTBC (Đài Loan) đồng thời là Chủ tịch của ABA (bên trái) và Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đồng thời là Chủ tịch VNBA đã đại diện cho hai Hiệp hội thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

hội hợp tác trên các lĩnh vực như tài trợ phát triển, hợp tác đào tạo, các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, tư vấn, v.v...

Bên cạnh đó, VNBA sẽ hỗ trợ hoạt động của ABA tại Việt Nam và hỗ trợ mở rộng hợp

tác giữa các ngân hàng hội viên của VNBA tại Việt Nam với ABA cũng như các ngân hàng thành viên của ABA tại các quốc gia khác. Ngược lại ABA cũng sẽ khuyến khích các thành viên của mình hỗ trợ VNBA tại các quốc gia của họ.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự phát triển về quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời là nền tảng cho sự hợp tác phát triển của cộng đồng các ngân hàng thành viên của hai Hiệp hội trong thời gian tới.

Hội nghị thường niên Hiệp hội ngân hàng Châu Á lần thứ 32 với chủ đề "Các ngân hàng Châu Á: phát triển vượt biên giới" sẽ chính thức khai mạc vào ngày Thứ Sáu 13/11/2015 và kết thúc cùng ngày. □

VIETCOMBANK VỚI ABA 2016:

Chuẩn bị đón khách

» PHAN KHÁNH NGỌC

Trong 2 ngày 12-13/11/2015, Hội nghị thường niên của Hiệp hội ngân hàng châu Á (ABA) lần thứ 32 đã được tổ chức tại thành phố Đài Bắc - Đài Loan.

Tham dự hội nghị có gần 200 nhà lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng đến từ hơn 20 quốc gia thuộc khu vực châu Á, Trung Đông và nhiều khu vực khác. Ông Ma Ying - Jeou, Tổng thống Đài Loan đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ ngoại giao, lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Trung ương Đài Loan và Ngân hàng Trung ương Philippines. Đại diện cho

ngân hàng thành viên duy nhất của ABA tại Việt Nam - Vietcombank, ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Phó chủ tịch ABA; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban Trụ sở chính đã tham dự các chương trình của Hội nghị.

Với chủ đề "Các ngân hàng châu Á - Phát triển không biên giới" (Growing beyond borders), Hội

Ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Phó chủ tịch ABA (thứ 4 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ trái) chủ trì phiên hội thảo chính tại Hội nghị

Ảnh: CTV

nhị thường niên ABA lần này tập trung thảo luận các nội dung và chia sẻ các bài học kinh nghiệm để các ngân hàng châu Á tận dụng sức mạnh nội tại của mình, cùng thể mạnh và sự thành công tại thị trường nội địa để phát triển vượt ra ngoài biên giới vươn tới thị trường khu vực và toàn cầu. Các diễn giả uy tín là các chuyên gia hàng đầu của thế giới trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạch định chiến lược, chính sách đã được mời đến để chia sẻ các quan điểm, các đánh giá về xu thế/chiến lược phát triển của ngân hàng, theo đó cốt lõi là nắm bắt nhu cầu thị trường,

nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống số lan rộng toàn cầu; phản ứng nhạy bén mà đặc biệt là sẵn sàng thay đổi, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng chất lượng dịch vụ thông qua ứng dụng sáng tạo công nghệ, nắm bắt các cơ hội và hội nhập thành công trong khu vực và toàn cầu.

Trong khuôn khổ chính thức của Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Phó chủ tịch ABA và bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đã chủ trì phiên hội thảo chính với chủ đề «Discover ABA». Đây là phiên hội thảo đặc biệt, tại đó, các thành viên của ABA thuộc các quốc gia được lựa chọn đã chia sẻ các thông tin về điều kiện kinh tế, thị trường hiện tại, triển vọng phát triển của thị trường tài chính ngân hàng tại mỗi quốc gia cùng những vấn đề đang được quan tâm. Phiên hội thảo này giúp các thành viên ABA hiểu rõ hơn các thị trường trong khu vực, học hỏi qua các bài học kinh nghiệm đồng thời tạo nền tảng cho việc hợp tác cùng phát triển giữa các thành viên.



Ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Phó chủ tịch ABA phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch HĐQT Vietcombank cùng với lãnh đạo ABA cũng đã tham dự buổi họp báo với các biên tập viên và phóng viên báo chí quốc tế tham dự đưa tin về Hội nghị.

Sau đó, tại phiên họp của hội đồng ABA, Vietcombank đã trình chiếu một đoạn phim ngắn giới thiệu về đề xuất của Vietcombank cho Việt Nam là điểm đăng cai tổ chức của hội nghị thường niên tiếp theo. Đoạn phim đã tạo ấn tượng sâu sắc với người xem và Việt Nam

Đoàn đại biểu Vietcombank do Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Xuân Thành dẫn đầu tham dự Hội nghị ABA lần thứ 32

đã chính thức được lựa chọn là điểm đến của Hội nghị thường niên ABA lần thứ 33 vào năm 2016.

Phát biểu trong phiên bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh "Việt Nam là một đất nước hiền hòa và thân thiện, chúng tôi chào đón tất cả các đại diện của các ngân hàng là thành viên của ABA, các vị khách mời của ABA từ các quốc gia trên thế giới đến với Vịnh Hạ Long, một trong các kỳ quan thiên nhiên được công nhận của thế giới trong phiên Hội nghị thường niên lần thứ 33 của ABA sẽ được tổ chức vào cuối năm 2016 tại Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quý vị sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ tại miền đất này".

Tham gia với vai trò quan trọng trong Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Vietcombank tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu của một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2020 là ngân hàng số 1 Việt Nam và có mặt trong danh sách 300 tập đoàn tài chính hàng đầu khu vực. □



VIETCOMBANK - THACO:

Doanh nghiệp mạnh bắt tay Ngân hàng lớn

» ĐĂNG THÀNH

Ngày 6 tháng 11 năm 2015, tại Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ("THACO") đã ký Hợp đồng khung tín dụng trị giá 4.500 tỷ đồng cùng các Thỏa thuận: Hợp tác toàn diện và hợp tác bán lẻ. Việc ký kết này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng chiến lược của Vietcombank đối với hoạt động của nhóm Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Tới dự sự kiện quan trọng này, về phía tỉnh Quảng Nam, có ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Việt Cường - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; ông Đinh Văn Thu - Chủ

tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc NHNN tỉnh cùng đồng đạo lãnh đạo đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Quảng Nam. Về phía Thaco có ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hùng Minh - Tổng giám đốc cùng các ông bà thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc... Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc; ông Huỳnh Song Hào - Giám đốc Khối Bán lẻ; ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc và ông Võ Văn Đức - Phó giám đốc chi nhánh Vietcombank Quảng Nam; đại diện lãnh đạo Vietcombank Đà Nẵng và Vietcombank Đồng Nai; đại diện

lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm của Trụ sở chính cùng cán bộ, nhân viên của nhánh Vietcombank Quảng Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết giao dịch mang tính bước ngoặt này, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: "Vietcombank là 1 trong 4 ngân hàng lớn trong nước. Trong nhiều năm qua, THACO luôn là một trong những khách hàng lớn và truyền thống của Vietcombank. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietcombank đã tham gia tài trợ vốn cho THACO cho các dự án cả ngắn và trung dài hạn với tổng giá trị cấp tín dụng luôn giữ thị phần cao nhất trong tất cả các TCTD. Vietcombank luôn đánh giá cao sự năng động của THACO - là đơn vị giữ vai trò đầu tàu trong ngành ô tô Việt Nam, có lợi thế về quy mô và sức mạnh của toàn chuỗi giá trị trong ngành. Chúng tôi tự

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc (hàng đầu, bên phải) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Thaco
Ảnh: Đăng Thành

hào là ngân hàng đối tác chiến lược lâu dài của THACO và có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp trong quá trình phát triển của khách hàng. Ngày hôm nay, Lễ ký kết này sẽ mở ra một trang mới, khẳng định việc hợp tác, đồng hành cùng nhau với một niềm tin sâu sắc hợp tác toàn diện và hướng tới tương lai. Sau lễ ký này, các cấp của 2 bên tiến hành cụ thể hóa, triển khai các nội dung đã cam kết. Vietcombank cam kết các chính sách và thỏa thuận dành cho Thaco".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định việc hợp tác giữa 2 đơn vị là sự hợp tác của 2 doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao về kết quả kinh doanh của 2 đơn vị cũng như sự hợp tác giữa đôi bên và tin tưởng sự hợp tác này sẽ đem tới sự phát triển của 2 doanh nghiệp trong tương lai. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của 2 doanh nghiệp đồng thời đặt niềm tin và kỳ vọng vào 2 doanh nghiệp".

Thông qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, Vietcombank sẽ cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện từ các Dịch vụ Ngân hàng bán buôn bao gồm tài chính tiền tệ, ngoại hối, tín dụng, thu tiền mặt cho đến các dịch vụ cho vay tài



Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Lễ ký kết

chính cá nhân để thực hiện mua ô tô, thanh toán lương, thè... với nhiều ưu đãi. Trong buổi lễ ký kết, hai bên đồng thời cũng ký hợp đồng tín dụng. Theo đó, Vietcombank cam kết tài trợ gói tín dụng ngắn hạn trị giá 4.500 tỷ VND để bổ sung vốn lưu động cho THACO và các Công ty con. Các Bên cũng thỏa thuận tăng cường hợp tác đối với các dịch vụ bán lẻ thông qua Hợp đồng Hợp tác

bán lẻ. Với việc ký kết các thỏa thuận quan trọng cùng với hợp đồng khung tín dụng trị giá 4.500 tỷ đồng đã cho thấy quan hệ giữa Vietcombank và Thaco đang được nâng tầm lên tầm cao mới, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Nam nói riêng và đất nước nói chung. □

Đại diện Vietcombank, ông Huỳnh Song Hào - Giám đốc Khối Bán lẻ (hàng đầu, bên phải) ký kết hợp tác bán lẻ với Thaco



Đảng bộ Vietcombank tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” và “Vì sự nghiệp Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”

ĐỨC NAM



Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và tặng hoa cho đ/c Nghiêm Xuân Thành (bên phải) và đ/c Vũ Tiến Duật (bên trái) đã có nhiều công hiến, đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng

Sáng ngày 25/11/2015, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” và “Vì sự nghiệp Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. Tham dự buổi Lễ về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW có: đồng chí Trần Hữu Bình - Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - UV BTV, Trưởng Ban dân vận; đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy. Về phía Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí UV HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy và các đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó trưởng Ban tổ chức Đảng

ủy Khối DNTW đã công bố các Quyết định: (i) Quyết định số 85-QĐ/BDVTW ngày 7/9/2015 của Ban dân vận Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân có nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng gồm: đồng chí Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank; (ii) Quyết định số 2711-QĐ/UBKTTW ngày 14/10/2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 2 cá nhân thuộc Đảng ủy Vietcombank có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng gồm: đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank; đồng chí Trương Lệ Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank; (iii) Quyết định số 3762-QĐ/ĐUK ngày 30/9/2015 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 11 cá nhân thuộc Đảng bộ Vietcombank gồm các đồng chí có tên dưới đây:



Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Đức Nam

STT	Họ và Tên	Chức vụ, đơn vị
1	Đ/c Nguyễn Danh Lương	UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
2	Đ/c Phạm Thanh Hà	UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc
3	Đ/c Đào Minh Tuấn	UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Phó Tổng giám đốc
4	Đ/c Nguyễn Minh Sáu	UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cho thuê tài chính Vietcombank
5	Đ/c Đặng Bình Nguyên	UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chánh văn phòng
6	Đ/c Trương Lệ Hiền	UV BCH Đảng bộ, Trưởng Ban kiểm soát
7	Đ/c Nguyễn Bá Lực	Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
8	Đ/c Lương Thị Vân Anh	Phó trưởng Ban dân vận Đảng ủy, Phó văn phòng Đảng đoàn
9	Đ/c Tô Thị Ngọc Hoa	Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy
10	Đ/c Nguyễn Mỹ Hào	UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch
11	Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thành Công



Lãnh đạo Đảng ủy khối DNTW và lãnh đạo Vietcombank trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” và tặng hoa cho 11 cá nhân thuộc Đảng bộ Vietcombank vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam



Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội nghị

Ảnh: Lê Hồng Quang

Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và Hội nghị Ban Thường vụ

» LÊ HỒNG QUANG – LÊ HUNG

Ngày 25/11/2015, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) kỳ họp thứ ba nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đầy đủ 26 đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ cùng lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị đã nghe Báo cáo công việc chính giữa

hai kỳ họp BCH Đảng bộ; Báo cáo công tác Đảng 10 tháng năm 2015, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2015.

Trong báo cáo các công việc giữa hai kỳ họp BCH Đảng bộ từ 24/7/2015 đến 25/11/2015, có 7 nội dung công việc của BCH Đảng bộ, 10 nội dung công việc chính của Ban Thường vụ Đảng ủy đã thay mặt BCH thực hiện, 16 nội dung công tác khác và 71 kết quả triển khai một số văn bản của Đảng ủy Khối DNTW.

Báo cáo công tác 10 tháng năm 2015 và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2015 nêu rõ Kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2015 với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng; Ưu điểm và một số hạn chế; Đề xuất kiến nghị. Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp các ý kiến vào dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối

năm là lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2015 và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị cũng đã thông qua 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Nghị quyết lãnh đạo Đoàn Thanh niên. Đây là 2 Nghị quyết quan trọng khi 100% người lao động Vietcombank là đoàn viên công đoàn và 70% người lao động là đoàn viên thanh niên.

Cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 11/2015 do Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy chủ trì đã được tổ chức với sự tham dự của Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng; Phó Ban Tổ chức; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Hội nghị đã thông qua các nội dung về đào tạo, kiện toàn chi ủy cũng như xét kết nạp Đảng cho 25 quần chúng ưu tú và xét chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị. □

Hội nghị cũng đã thông qua 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Nghị quyết lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

Vietcombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2015”

» PHÒNG QLBPBL

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2015 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với IDG tổ chức trong 2 ngày 17-18/11/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietcombank đã được bình chọn là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2015”. Đây được xem là giải thưởng chính, được tôn vinh đầu tiên tại Lễ trao giải của Diễn đàn. Để đến được giải thưởng này, ngân hàng phải trải qua quá trình xét duyệt, đánh giá trong suốt 6 tháng trước đó với qui trình nghiêm túc, kỹ lưỡng, bao gồm việc ngân hàng gửi hồ sơ đánh giá theo yêu cầu và các buổi phỏng vấn, khảo sát thực trạng trực tiếp tại mỗi ngân hàng. Hội đồng bình chọn giải thưởng uy tín bao gồm đại diện từ các cơ quan Chính phủ, Bộ ngành, Hiệp hội, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ ngân hàng.

Đây là phần thưởng, sự ghi nhận

cho những nỗ lực hết mình của Vietcombank trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ từ suốt 25 năm qua, trải đều trên tất cả các lĩnh vực từ dịch vụ tiền gửi, thẻ, ngân hàng điện tử, cho vay cá nhân, SMEs, chuyển tiền kiều hối đến các lĩnh vực mới mẻ như đầu tư, bảo hiểm. Trong mỗi một lĩnh vực, Vietcombank đều khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường và đều chiếm lĩnh được thị phần lớn với qui mô khách hàng liên tục gia tăng mạnh mẽ.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, năm nay, Vietcombank còn tích cực tham gia nhiều hoạt động như Tọa đàm lãnh đạo ngân hàng cấp cao, trình bày 2 tham luận tại các phiên báo cáo chính với chủ đề tập trung vào lĩnh vực ngân hàng hiện đại, mobile banking và thanh toán thẻ. Các tham luận được đồng đạo các chuyên gia, khách mời đánh giá tích cực, thể hiện vai trò tiên phong của Vietcombank trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nói chung, ngân hàng hiện đại nói riêng, cũng như khẳng

Đây là phần thưởng, sự ghi nhận cho những nỗ lực hết mình của Vietcombank trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ từ suốt 25 năm qua.

Ông Huỳnh Song Hòa, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) tham gia Tọa đàm lãnh đạo ngân hàng cấp cao

Ảnh: CTV

định quyết tâm của Vietcombank trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Huỳnh Song Hòa, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho rằng, với qui mô dân số lớn, cơ cấu dân số tối ưu, kinh tế xã hội ổn định, tốc độ đô thị hóa và mức độ xâm nhập của internet, mobile trong đời sống xã hội rất mạnh mẽ... Việt Nam thực sự là một thị trường tiềm năng cho hoạt động ngân hàng bán lẻ. Trong điều kiện chung như thế, Vietcombank còn có những thuận lợi, những thế mạnh riêng như thương hiệu uy tín, mạng lưới phân phối rộng khắp, hạ tầng công nghệ hiện đại, danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng, thân thiện với khách hàng, nguồn nhân lực đáp ứng cả về lượng và chất. Do đó, Vietcombank hoàn toàn tự tin để tiếp tục chinh phục thị trường, chinh phục khách hàng thành công trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, xứng đáng là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu. □



Vietcombank phối hợp tổ chức thành công Lễ hưởng ứng ngày pháp luật năm 2015 và tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

» ĐỨC NAM

Tối 9/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (Cuộc thi) được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và chủ trì buổi Lễ. Đến dự sự kiện quan trọng này có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội cùng Lãnh đạo các Ban, Ngành T.Ư, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và Tp. Hà Nội. Đại diện cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhà tài trợ Vàng, Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thắng và lãnh đạo một số phòng của Vietcombank đã tới tham dự chương trình ý nghĩa này.

Theo tổng kết của Ban Tổ chức, với gần 5 triệu bài tham gia dự thi, Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước

CHXHCN Việt Nam” đã góp phần phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung tiến bộ của Hiến pháp năm 2013, trở thành một phong trào sôi nổi học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần xây dựng sự đồng thuận của xã hội trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cách đây tròn hai năm, ngày 9-11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong hai năm qua, Ngày Pháp luật đã được các Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Đức Nam

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) tham dự buổi Lễ



nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong và ngoài nước...; hoan nghênh Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015. Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp là hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, được đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực hưởng ứng.

Với việc tham gia trong sự kiện này, Vietcombank mong muốn cùng với các Bộ, Ngành, địa phương với mục tiêu đưa Hiến pháp vào cuộc sống tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. □

Vietcombank tiếp tục có mặt trong danh sách 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

» ĐỨC NAM

Sáng ngày 27/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 2015 - 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2015 do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tổ chức.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bảng xếp hạng V1000 được công bố để ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ luật pháp, chính sách về thuế và đóng góp thuế thu nhập lớn nhất cho ngân sách quốc gia Việt Nam, cũng chính là các doanh nghiệp đang hàng ngày đóng góp một cách có trách nhiệm và hiệu quả cho cộng đồng thể hiện bằng việc nộp thuế cũng như ý thức tuân thủ pháp luật về thuế.



Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank nhận Giấy chứng nhận Top 10 của Ban Tổ chức trao tặng cho Vietcombank. Ảnh: Đức Nam

quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức Bảng xếp hạng V1000 kết hợp với những thông tin được cung cấp bởi các cơ quan hữu quan và được đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của các Doanh nghiệp trong các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report. Bảng xếp hạng tuân thủ

nguyên tắc khách quan, độc lập, khoa học và phù hợp với chuẩn mực của các Bảng xếp hạng tương tự trên thế giới.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vẫn giữ vững vị thế của một ngân hàng hàng đầu và tiếp tục có mặt trong danh sách 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam năm 2015. Trong lịch sử hơn 52 năm phát triển và trưởng thành, Vietcombank luôn đáp ứng tốt kỳ vọng của Nhà nước và Chính phủ; trở thành ngân hàng hàng đầu chủ lực và chủ đạo của Nhà nước đóng góp cho sự phát triển và ổn định chung của nền kinh tế. Việc liên tiếp có mặt trong danh sách 10 Doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu của đất nước là một niềm vinh dự và tự hào của tập thể người lao động Vietcombank tạo động lực để phấn đấu đưa Vietcombank sớm trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam.



Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện các doanh nghiệp nhận giải từ Ban Tổ chức

Đoàn thanh niên Hội sở chính tập huấn công tác đoàn năm 2015 tại Ninh Bình

» HỒNG ANH

Trong khuôn khổ thiết thực tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Hội sở chính và Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được sự đồng ý của Đảng ủy Hội sở chính, Đoàn thanh niên Hội sở chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, đồng thời tổ chức chương trình Đêm hội tài năng diễn ra tại Ninh Bình trong 2 ngày 31/10 - 1/11/2015. Nhân sự kiện này, một số chương trình An sinh xã hội đã được kết hợp thực hiện.

Sáng ngày 31/10/2015, đoàn đã tới thăm các em học sinh tại Trường THCS xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Đỗ Hồng Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Hội sở chính đã thay mặt đoàn trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Ban Giám hiệu nhà trường để phục vụ công tác phổ cập tin học cho các em học sinh. Đoàn còn trao tặng 100 suất quà là cặp sách đi học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã Yên Thái.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2015 tại Khu sinh thái Thung Nham - Hoa Lư - Ninh Bình. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Bảo Trung - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank đã biểu dương những thành quả mà Đoàn thanh niên Hội sở chính đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn để giúp nâng cao trình độ cũng như kỹ năng của các đồng chí cán bộ đoàn, tạo nguồn tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú làm lực lượng nòng cốt. Tại Hội nghị, các đồng chí đoàn viên đã được ThS Nguyễn Đồng Linh - Trưởng khoa Công tác thanh niên, Học



Đ/c Nguyễn Đỗ Hồng Anh trao tặng 10 bộ máy vi tính cho nhà trường
Ảnh: Xuân Bách

viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền đạt các kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức các hoạt động thanh niên, các kỹ năng đoàn kết và tập hợp thanh niên tại đơn vị. Buổi tập huấn đã diễn ra với các hoạt động hết sức thú vị, các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng nhau tranh luận sôi nổi để đưa ra các phương pháp trong việc thu hút thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Chương trình Đêm hội tài năng Vietcombank H.O Sparkling Night của Đoàn thanh niên Hội sở chính được diễn ra trong buổi tối cùng ngày. Tham dự Hội thi có 4 đội,

trong đó có 3 đội đến từ Đoàn cơ sở Hội sở chính và 1 đội đến từ Chi đoàn cơ sở Chi nhánh Ninh Bình. Các đội thi của Đoàn thanh niên Hội sở chính được thành lập trên cơ sở gồm các bạn đoàn viên từ các phòng/ban/trung tâm khác nhau, thuộc các Khối khác nhau. Mục đích để tăng cường tính giao lưu, đoàn kết, mở rộng các mối quan hệ của đoàn viên thanh niên tại Trụ sở chính. 4 đội đã tham gia vào 3 phần thi: (1) Thi thiết kế và trình diễn thời trang chủ đề "Tái chế vì Môi trường xanh", (2) Thi nhảy tập thể, (3) Thi hát karaoke "Hát cho nhau nghe". Giám khảo của Hội thi gồm: Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Vietcombank; Đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank; Đ/c Phạm Nhật Thăng - Bí thư Đoàn thanh niên Hội sở chính; ThS Nguyễn Đồng Linh - Trưởng khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Cả 4 đội thi đã làm Ban giám khảo và khán giả hết sức bất ngờ với những màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt trong phần thi thời trang, các đội đã khéo léo tận dụng các sản phẩm từ Vietcombank như cốc giấy, túi môi trường, giấy tái chế... để làm thành những bộ trang phục



Các bạn đoàn viên sôi nổi tham gia buổi tập huấn

đẹp mắt, mang hình ảnh một Vietcombank Xanh và Mạnh, Uy tín và Hiện đại, Gắn gũi và Biết sẻ chia. Trong phần thi nhảy, các đội cũng đã có những tiết mục hết sức trẻ trung và năng động, thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của thanh niên Vietcombank. Phần thi hát

karaoke tưởng như làm khó các đội với các ca khúc nhạc dân ca, nhạc cách mạng được phối theo phong cách hiện đại, tuy nhiên các đội cũng đã rất tự tin trình diễn và có những màn phụ họa độc đáo. Kết quả chung cuộc đã lựa chọn ra 1 đội giải Nhất, 1 đội giải Nhì và 2

đội giải Ba.

Sáng ngày 11/1/2015, toàn bộ đoàn đã tham gia chương trình teambuilding với chủ đề "Trải nghiệm Robinson". Các đội đã tham gia vào một cuộc đua vô cùng gay cấn, trong đó các thành viên sẽ phải lên núi đào đất tìm mật thư và kiếm củi, cùng nhau làm cơm lam, lội xuống hồ bắt vịt và xuống ao bắt cá. Sau đó các đội sẽ phải tự nhóm lửa để nướng chín những thành quả của mình và sắp xếp mâm cỗ cho thật khéo để Ban giám khảo chấm điểm. Hoạt động này đã giúp các bạn đoàn viên được trải nghiệm các kỹ năng sinh tồn, vận động, đòi hỏi sự đoàn kết - sáng tạo - phân công - khéo léo của đồng đội để tất cả cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình Tập huấn công tác Đoàn năm 2015 và Đêm hội tài năng của Đoàn thanh niên Hội sở chính tại Ninh Bình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên tham gia. Các bạn đã có những trải nghiệm không thể quên và rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến hành trình này. □



Đoàn trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh

Vietcombank đồng hành 3 năm liên tiếp cùng giải thưởng Nhân tài đất Việt

» ĐỨC NAM



Tối ngày 20/11/2015, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô - TP Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Tới dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận; GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu cùng nhiều Thứ trưởng, lãnh đạo các Ban ngành ở TW và địa phương trong đó về phía ngành Ngân hàng có bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN... Tham dự buổi lễ với tư cách là đơn vị đồng hành danh vị Kim cương 3 năm

liên tiếp (2013-2015), đại diện lãnh đạo Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng - báo Dân trí và Tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức thường niên với sự hỗ trợ rất hiệu quả của Đài truyền hình Việt Nam cùng các nhà tài trợ, đến nay đã bước vào năm thứ 11. Khởi đầu từ lĩnh vực CNTT, Giải thưởng đã dần được mở rộng từ Giải thưởng khuyến tài đến Giải thưởng Khoa học và Y dược nhằm tôn vinh các nhà khoa học có uy tín với các công trình nghiên cứu được xã hội đánh giá cao. Năm nay cuộc thi trong lĩnh vực CNTT tiếp tục duy trì được tầm vóc quốc tế từng có từ những năm đầu tiên. Với gần 300 thí sinh gửi sản phẩm dự thi, đã có cả những thí sinh Việt Nam từ các nước Anh, Pháp, Đức và Liên bang Nga cũng góp sản phẩm dự thi. Tại buổi lễ ông Nghiêm Xuân

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank (bên trái) và ông Phạm Vũ Luận - UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhân tài Đất Việt trên thiết bị di động
Ảnh: Đức Nam

Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank đã cùng UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trao Giải Nhân tài Đất Việt Ứng dụng trên thiết bị di động cho Sản phẩm Busmap - Xe buýt thành phố, của nhóm tác giả Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Nguyễn Hải Đăng, Tô Hữu Quân, Phạm Minh Thái, Phạm Nguyễn Sơn Tùng, Trần Minh Triết. BusMap là một ứng dụng hỗ trợ cho người đi xe buýt tại TP HCM với nhiều tính năng nổi bật như: Tìm kiếm đường đi thông minh, tra cứu thông tin xe buýt, xem thời gian chờ xe buýt theo thời gian thực... Đặc biệt BusMap là ứng dụng đầu tiên và duy nhất hỗ trợ tìm kiếm đường đi bằng xe buýt mà không cần kết nối Internet. BusMap - Xe buýt thành phố là ứng dụng di động được xây dựng với sự hỗ trợ về mặt dữ liệu từ Sở Giao thông vận tải TP HCM, sẽ giúp cho quá trình sử dụng và di chuyển bằng xe buýt của mọi người trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Là một doanh nghiệp uy tín và có trách nhiệm với cộng đồng, Vietcombank luôn trân trọng nguồn nhân lực có trình độ cao đặc biệt là những sáng kiến, nghiên cứu của các cá nhân, tập thể đem lại những ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Được biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là 1 giải thưởng uy tín, một Giải thưởng của xã hội đã thu hút và tôn vinh hàng nghìn nhân tài trên mọi miền đất nước, Vietcombank vui mừng đồng hành cùng Chương trình Nhân tài Đất Việt trong 3 năm liên tiếp (2013-2015) với mong muốn tìm ra nhiều nhân tài, nhiều sản phẩm chất lượng tốt trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền CNTT nước nhà. □

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Thư chúc mừng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

» HOÀNG THỊ THÚY LAN - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Chúng tôi đồng hành với sự phát triển của tỉnh, chặng đường 10 năm qua, Vietcombank Vĩnh Phúc đã luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên có sự đoàn kết, gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến của tỉnh về xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh. Vietcombank Vĩnh Phúc đang ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, ngày càng khẳng định vị thế của một thương hiệu lớn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế. Những dịch vụ mà Vietcombank Vĩnh Phúc cung cấp ra thị trường đã thực sự góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Đã có nhiều dự án, nhiều khách hàng là các doanh nghiệp và cá nhân được Vietcombank Vĩnh Phúc tài trợ vay vốn, thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Mười năm qua, cùng với việc mở rộng quy mô và phát triển một cách an toàn, hiệu quả, Vietcombank Vĩnh Phúc còn phát huy tốt là ngân hàng chủ đạo, tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tài chính tiền tệ, thường xuyên bám sát các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất, cho vay xây dựng nhà ở xã hội, chủ động điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay nhằm tháo gỡ



Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (2006 - 2016), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên của Chi nhánh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhớ lại 10 năm trước đây, khi đó tỉnh Vĩnh Phúc mới được tái lập, với những chủ trương và giải pháp đúng đắn, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, điều đó đã tạo ra cho tỉnh sự phát triển năng động về kinh tế - xã hội. Năm bắt lấy cơ hội mới và nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, Vietcombank - Chi nhánh Vĩnh Phúc đã chính thức được mở ra tại thành phố Vĩnh Yên năm 2006. Sự xuất hiện của Vietcombank - một thương hiệu lớn tại Vĩnh Phúc đã phần nào đáp ứng yêu cầu về vốn cũng như các dịch vụ thanh toán khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô... góp phần cùng với tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị còn luôn quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội như tài trợ xây dựng trường học, xây nhà đại đoàn kết, giúp đỡ người tàn tật, người có công, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt

Nam anh hùng v.v... đó là những hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện giá trị nhân văn vì cộng đồng của Vietcombank Vĩnh Phúc. Đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, cùng với những thời cơ, thuận lợi là những khó khăn thách thức đan xen. Tỉnh Vĩnh Phúc đã đặt ra nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, trong đó xác định: Phần đầu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi tin tưởng rằng, với những thành tích đạt được trong chặng đường 10 năm qua, nhất là một thương hiệu lớn đang ngày càng được khẳng định và phát huy trong công cuộc đổi mới hiện nay, tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Vĩnh Phúc sẽ luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ thành tích đạt được, tiếp tục áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, đưa ra nhiều dịch vụ ngân hàng tiện ích, tập trung huy động vốn và đầu tư tín dụng một cách hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân khách hàng, đặc biệt là cần tập trung xây dựng thương hiệu Vietcombank - Chung niềm tin vững tương lai. Kết quả hoạt động của đơn vị sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra. Chào thân ái và thắng lợi! □

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Vietcombank Vinh Phúc với những đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển Tỉnh nhà

» NGUYỄN VĂN TRI - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

“UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích Vietcombank Vinh Phúc đã đạt được và trân trọng những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển của tỉnh Vinh Phúc trong thời gian qua”

Vinh Phúc là một tỉnh thuộc Vùng đồng bằng Bắc bộ, nằm trong 3 vùng kinh tế: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng Sông Hồng và Vùng Thủ đô. Năm 1997, khi tái lập, Vinh Phúc là một tỉnh nghèo, thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng/năm, quy hoạch chấp vá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thấp kém, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Với chủ trương lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp là động lực chủ yếu để phát triển kinh tế. Sau gần 19 năm tái lập, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng cao hơn bình chung cả nước; thu ngân sách liên tục tăng cao và ngày càng ổn định, năm 2004 Vinh Phúc đã tự cân đối được ngân sách, là một trong số ít các tỉnh đóng góp cho ngân sách Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh xác định tập trung phát triển các ngành dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đã quy hoạch, đầu tư, khai thác có hiệu quả một số khu du lịch như Tam



Đào, Tây Thiên, Đại Lải. Đi đôi với phát triển công nghiệp và dịch vụ, Vinh Phúc rất quan tâm, tập trung đầu tư, có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm và có nhiều tiến bộ; giáo dục đào tạo phát triển; an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh.

Những thành quả mà tỉnh Vinh Phúc đã đạt được hôm nay là sự kế thừa, phát huy truyền thống năng

động, sáng tạo, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh Phúc (Vietcombank Vinh Phúc) nói riêng.

Được thành lập ngày 11/1/2006, Vietcombank Vinh Phúc là một trong Chi nhánh ngân hàng xuất hiện khá muộn trên địa bàn Tỉnh so với các tổ chức tín dụng khác. Bằng sự nỗ lực vượt bậc, sau 10 năm Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng được tổ chức bộ máy mạnh và hệ thống các phòng giao dịch trải đều các thành phố, thị xã và các huyện của tỉnh. Với thế mạnh truyền thống: Mạng lưới ngân hàng đại lý của hệ thống rộng lớn, nguồn ngoại tệ dồi dào và kinh nghiệm thanh toán quốc tế, Vietcombank Vinh Phúc đã dành được sự tin nhiệm cao của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và luôn chiếm lĩnh bình quân trên 30% thị phần kim ngạch xuất nhập khẩu thanh toán qua qua các ngân hàng trên địa bàn. Là ngân hàng luôn dẫn đầu trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích cho khách hàng, là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quá trình hoạt động, Vietcombank Vinh Phúc đã phát huy tốt vai trò là ngân hàng chủ đạo, luôn tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nhất là về chính sách tiền tệ, đã góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng được tổ chức bộ máy mạnh và hệ thống các phòng giao dịch trải đều các thành phố, thị xã và các huyện của tỉnh.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Vinh Phúc đã luôn quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng với các chương trình nổi bật như: Tài trợ xây trường học, dựng cụ học tập cho học sinh, xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng xe lăn cho các người khuyết tật và có công với cách mạng, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Vietcombank Vinh Phúc đã được trao tặng nhiều phần thưởng như: Bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của thống đốc NHNN, cờ thi đua ngành ngân hàng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích Vietcombank Vinh Phúc đã đạt được và trân trọng những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển của tỉnh Vinh Phúc trong thời gian qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định mục tiêu tổng quát của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 là: Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp hiệu quả chiều rộng, chú trọng phát triển chiều sâu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vinh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng và cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, đưa Vinh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Với mục tiêu trên, trong thời gian tới, nhu cầu vốn của nền kinh tế tỉnh nhà sẽ còn tăng cao; trong điều kiện kinh tế của nước ta và Vinh Phúc ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới và khu vực, cơ hội mở ra rất lớn, nhưng thách thức cũng rất nhiều, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, sức ép của cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để hoàn thành nhiệm vụ trong

Cùng với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Vinh Phúc đã luôn quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

giai đoạn mới, Vietcombank Vinh Phúc cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong 10 năm qua, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức; bám sát những chủ trương, định hướng của tỉnh, của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để xây dựng giải pháp và kế hoạch cụ thể cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới hoạt động, chủ động, sáng tạo trong kinh doanh, nâng cao toàn diện chất lượng các dịch vụ ngân hàng. UBND tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank Vinh Phúc sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Vietcombank Vinh Phúc, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi lời chúc mừng thân ái và tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Vinh Phúc.

Chúc Vietcombank Vinh Phúc tiếp tục phát triển ngày càng bền vững! □



KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Vietcombank Vinh Phúc 10 năm
nền tảng cho sự phát triển bền vững

» NGUYỄN VĂN TÂM - TUV, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Vĩnh Phúc

Với tiềm năng phát triển đó ngành Ngân hàng trên địa bàn cũng có sự phát triển vượt bậc, tăng cả về quy mô và chất

lượng hoạt động, từ chỗ có 4 TCTD hoạt động thời điểm tái lập tỉnh, đến nay đã có 18 TCTD với 22 chi nhánh cấp I và 88 phòng giao dịch ngân hàng đang hoạt động. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm nguồn vốn đạt 35,4%, dư nợ đạt 29,8%. Các NHTM luôn chú trọng mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, do đó hoạt động ngân hàng trên địa bàn ngày càng đổi mới theo hướng năng động, hiện đại nhưng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cũng cạnh tranh ngày càng quyết liệt để khẳng định vị thế của mình. Vietcombank Vinh Phúc với 10 năm "tuổi đời", tuy còn rất trẻ nhưng luôn năng động, sáng tạo, tận dụng những thuận lợi để phát triển, lường trước những khó khăn để vượt qua, không ngừng đổi mới vì vậy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Sau 10 năm thành lập và đi vào hoạt động Vietcombank Vinh Phúc đã phát triển mở rộng mạng lưới, kiện toàn bộ máy, đào tạo và tuyển dụng nhiều cán bộ trẻ năng động có trình độ. Đến nay Vietcombank Vinh Phúc đã có thêm 5 phòng giao dịch. Số lượng cán bộ 109 cán bộ, trong đó trình độ đại học và trên đại học là 105 cán bộ, chiếm 96,3%.

Bên cạnh yếu tố con người, yếu tố về công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Vietcombank Vinh



Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vành đai vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, với vị trí địa lý khá thuận lợi, có các trục đường sắt, đường bộ, đường thủy và có địa thế gần với sân bay quốc tế Nội Bài. Do đó, trong những năm qua với những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã

hội thông thoáng, đúng hướng của tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đã góp phần đưa kinh tế Vĩnh Phúc luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao, là một trong những tỉnh giữ được nhịp độ phát triển khá và ổn định. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Phúc thường xuyên đổi mới đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng các dịch vụ ngân hàng đa dạng nhiều tiện ích vào sử dụng trong thanh toán quốc tế, dịch vụ Ngân hàng bán lẻ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đến nay Vietcombank Vinh phúc đã phát hành được trên 100 ngàn thẻ ATM và lắp đặt được 17 máy thanh toán tự động ATM, chiếm 10,49% trong tổng số 162 máy trên địa bàn.

Về công tác huy động vốn: Thông qua phát triển mạng lưới từ chi nhánh đến các phòng giao dịch tại những nơi kinh tế phát triển, Vietcombank Vinh Phúc đã sử dụng các phương thức huy động đa dạng kết hợp với sử dụng linh hoạt các công cụ lãi suất nên đã thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi của cá nhân, hộ

gia đình, các tổ chức kinh tế. Đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của Vietcombank Vinh phúc đạt trên 4.500 tỷ đồng tăng trưởng nguồn vốn huy động bình quân hàng năm đạt 14% và chiếm thị phần 14% so với tổng nguồn vốn huy động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Về công tác cho vay: Vietcombank Vinh phúc đã đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế, mở rộng nhiều loại hình cho vay mới chủ yếu cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đã có quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp lớn như: công ty Thế hệ mới, công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc, công ty Cổ phần sản xuất thép Việt Đức, công ty Jafa Confeed, công ty Pangrim Neotext, công ty Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân và nhiều doanh nghiệp lớn khác. Đến cuối năm 2015, tổng dư nợ cho vay đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 16%, chiếm 11% thị phần so với tổng dư nợ cho vay của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong đó dư nợ cho vay các doanh nghiệp đạt trên 83% trong tổng dư nợ cho vay.

Trong 10 năm qua, bên cạnh việc mở rộng quy mô phát triển một cách an toàn, hiệu quả, Vietcombank Vinh Phúc cùng toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn luôn tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành của NHNN, thường xuyên bám sát các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Hơn nữa, Vietcombank Vinh Phúc cũng chủ động trong việc thực hiện công tác

hỗ trợ lãi suất, tham gia cho vay nhà ở xã hội, thực hiện tốt chủ trương của tỉnh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, là đơn vị luôn chủ động điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của NHNN nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, Vietcombank Vinh Phúc đã luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng với một số chương trình nổi bật như: Xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng xe lăn cho người tàn tật và có công với cách mạng; tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo; tặng dụng cụ học tập cho học sinh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng... Đó là những hoạt động rất ý nghĩa thể hiện giá trị nhân văn, truyền thống dân tộc "lá lành đùm lá rách".

Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua nhiều cá nhân, tập thể Vietcombank Vinh Phúc đã

được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen và Cờ thi đua của Thống đốc NHNN, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là nguồn động viên to lớn để khuyến khích tập thể và cán bộ công nhân viên chức Vietcombank Vinh Phúc tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có được những kết quả như trên, tôi ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Vinh Phúc qua các thời kỳ, với nền tảng kết quả đạt được trong 10 năm qua, cùng những định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của một tập thể với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết, tôi tin tưởng rằng Vietcombank Vinh Phúc sẽ tạo dựng được một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mình và luôn là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng.

Trong những năm qua hoạt động của các TCTD đã đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu vốn và các dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng lớn và đa dạng, rất cần sự chung tay của hệ thống các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Với truyền thống xây dựng và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và kết quả 10 năm hoạt động của Vietcombank Vinh phúc, đã khẳng định được vị thế của một ngân hàng có uy tín lớn trên thị trường, với bề dày kinh nghiệm, thường xuyên đổi mới tư duy, phong cách làm việc. Tôi tin tưởng rằng, Vietcombank Vinh Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp hơn nữa vào việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh, và sự phát triển chung của hệ thống Vietcombank, phấn đấu để Vietcombank sớm trở thành ngân hàng số một trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. □



KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Vietcombank Vinh Phúc – 10 năm xây dựng, phát triển, tạo lập thương hiệu và vị thế

» **NGHIÊM XUÂN THÀNH** - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

à một trong những chi nhánh có tuổi đời non trẻ, thành lập vào giữa thập niên đầu tiên thế kỷ 21 (năm 2006), Ngân hàng

TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh Phúc (Vietcombank Vinh Phúc) sau 10 năm đi vào hoạt động đã trở thành điểm sáng và khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong khu vực các tỉnh châu thổ ven sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cũng như có vị trí vững chắc trong hệ thống Vietcombank. Xuyên suốt 10 năm đó, trải qua nhiều cung bậc khó khăn của nền kinh tế, nhất là cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008 - 2009 đã tác động lớn tới kinh tế trong nước cũng như các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, song như con thuyền vững vàng trước sóng gió, Vietcombank Vinh Phúc đã vững vàng vượt qua khó khăn, trở ngại để phát triển lớn mạnh và trở thành một hiện tượng thành công trong số các chi nhánh của Vietcombank được thành lập cùng khoảng thời gian đó.

Nhìn lại lịch sử hình thành vào giai đoạn đó, cả khu vực trải dài từ cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc..., hệ thống Vietcombank chưa có mạng lưới, trong khi với Vinh Phúc – tỉnh nằm sát ngay Hà Nội và nằm trong danh sách 8 tỉnh – thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - là khu trung tâm kinh tế năng



động và là đầu tàu kinh tế quan trọng của miền Bắc và của cả nước. Từ đó, bằng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự ủng hộ của địa phương, Vietcombank Vinh Phúc đã chính thức được thành lập và đi vào khai trương hoạt động ngày 11/1/2006.

Đến nay, trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank Vinh Phúc đã trở thành một trong những ngân hàng có vị thế hàng đầu về quy mô kinh doanh và đứng đầu về hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc. Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Vietcombank Vinh Phúc, có thể thấy một số điểm sáng nổi bật chính:

Thứ nhất, Vietcombank Vinh Phúc

đã tăng trưởng ấn tượng và trở thành ngân hàng hàng đầu về quy mô, đứng đầu về hiệu quả trên địa bàn tỉnh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vinh Phúc cũng như vào sự lớn mạnh của hệ thống Vietcombank. Quy mô huy động đạt trên 4.500 tỷ quy VNĐ, bằng 22 lần so với năm 2006 chiếm 14% thị phần; Chi nhánh cũng là đơn vị có tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn cao bình quân nhất trong hệ thống (khoảng 46% trong tổng huy động vốn). Dự nợ tín dụng đạt trên 3.600 tỷ quy VNĐ, bằng 11 lần so với năm 2006, chiếm 11% tổng dư nợ trên địa bàn; Tín dụng bán lẻ tăng trưởng tốt; Doanh số thanh toán xuất, nhập khẩu năm 2015 đạt trên 200 triệu quy USD, bằng 16 lần so với năm 2006, đạt trên 20% thị phần; Lợi nhuận hàng năm đều tăng trưởng đạt và vượt mức trung ương giao, tính từ năm 2012 luôn đạt trên 100 tỷ với mức bình quân từ 2012 - 2015 là trên 130 tỷ đồng. Đóng góp cao cho hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống.

Thứ hai, Vietcombank Vinh Phúc đã thành công trong định hướng phát triển khách hàng. Tiếp cận và thiết lập quan hệ với hầu hết khách hàng lớn đang quan hệ ở các TCTD khác, khách hàng tiềm năng, kinh doanh có hiệu quả; luôn đồng hành, sát cánh và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và khách hàng nói chung, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, hỗ trợ các giải pháp



tháo gỡ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp dần thoát khỏi khó khăn, đi vào khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, hệ thống khách hàng của chi nhánh trải rộng với con số hơn 110 ngàn doanh nghiệp và cá nhân.

Thứ ba, chất lượng hoạt động của Vietcombank Vinh Phúc luôn đạt hiệu quả cao. Chi nhánh cũng thực hiện tốt công tác cấp tín dụng và quản lý tốt việc sử dụng vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả, tỷ lệ xấu bình quân từ 2010 - 2015 là 1,11%, các năm đều dưới 2%. Tính đến tháng 10/2015 tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh là dưới 1,0%, một mức thấp so với mức bình quân toàn hệ thống.

Thứ tư, Chi nhánh đã nhanh chóng khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu Vietcombank trên địa bàn, được cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh ủng hộ, đánh giá cao. Là chi nhánh tiêu biểu trong việc sớm xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc và được ghi nhận làm một trụ sở ngân hàng khang trang, hiện đại...

Thứ năm, đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới chi nhánh Vietcombank tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc bằng việc góp phần tạo dựng con người, cơ sở khách hàng, mở mới Vietcombank Việt Trì và Vietcombank Lào Cai.

Thứ sáu, tích cực đóng góp cho

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK VINH PHÚC TỪ 2010 - 10/2015

Chỉ tiêu/Năm	2010	2011	2012	2013	2014	Oct-15
1. Huy động vốn	2.213	1.924	3.193	3.580	5.049	3.993
2. Tín dụng	1.653	1.891	1.922	2.174	2.749	3.551
3. Nợ xấu	4.63	33.98	47.60	44.10	58.26	32.18
Tỷ lệ nợ xấu	0,21%	1,77%	1,49%	1,23%	1,15%	0,81%
4. TTXNK	139	181	187	246	193	189
5. Lợi nhuận	52.61	79.85	139.39	134.00	126.80	120.87
6. Huy động vốn không kỳ hạn	284.66	317.81	1.462,18	2.299,25	1.884,88	1.471,94
6. Tỷ trọng nguồn vốn KKH	12.86%	16.52%	45.79%	64.22%	37.33%	36.86%

công tác ASXH, nhân đạo từ thiện trên địa bàn; được địa phương đánh giá là một trong không nhiều doanh nghiệp nổi bật của lĩnh vực này...

Thành quả đó còn là sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, khích lệ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi... của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Vinh Phúc và đặc biệt là sự tin nhiệm, ủng hộ, đồng hành của hàng trăm nghìn khách hàng, bạn hàng đã dành cho hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank Vinh Phúc nói riêng.

Ban lãnh đạo Vietcombank ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ Vietcombank Vinh Phúc đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh Vinh Phúc và các quý đối tác, quý bạn hàng đã ủng hộ

và đồng hành với Vietcombank Vinh Phúc trong suốt 10 năm qua.

10 năm – một chặng đường chưa dài, nếu không muốn nói là còn non trẻ so với một doanh nghiệp. Song những thành quả mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động của Vietcombank Vinh Phúc đã đạt được sau 10 năm xây dựng và trưởng thành là to lớn và là điểm sáng trong hệ thống Vietcombank. Trong chặng đường phát triển tới đây, dù bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày một gay gắt, nhưng với truyền thống và thành quả đạt được, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank luôn đặt niềm tin và kỳ vọng từ tập thể Ban giám đốc tới từng cán bộ, người lao động của Vietcombank Vinh Phúc tiếp tục nỗ lực nhiệt huyết, chung sức, chung lòng, cống hiến trí và lực xây dựng Vietcombank Vinh Phúc ngày càng lớn mạnh... để cùng với các đơn vị/chi nhánh trong toàn hệ thống xây dựng một mái nhà chung Vietcombank phát triển vững mạnh, bền vững và hiệu quả, sớm đưa Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 của Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Vinh Phúc, thay mặt Đảng ủy, HĐQT Vietcombank, chúc chi nhánh phát huy bước đà đã có, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích vẻ vang hơn trong thời gian tới. □

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Vietcombank Vinh Phúc – Sức trẻ vươn xa

PHẠM QUANG DŨNG - Tổng Giám đốc Vietcombank

Năm 2006, Chi nhánh Vietcombank Vinh Phúc ra đời nhằm thực hiện một trong những mục tiêu then chốt của VCB là đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, tạo đà cho Vietcombank cổ phần hóa thành công và phát triển vươn lên. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank Vinh Phúc đã khẳng định được uy tín và thương hiệu, tạo dựng được niềm tin vào một Chi nhánh Vietcombank với Sức trẻ và Hoài bão vươn xa.



VƯỢT QUA KHỞI ĐẦU GIAN KHÓ

Ngày 11/01/2006, Vietcombank Vinh Phúc chính thức đi vào hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn so với các tổ chức tài chính trên địa bàn tỉnh. Do có vị trí chiến lược về kinh tế của một tỉnh nằm trong 3 cả vùng quy hoạch kinh tế trọng điểm là Vùng đồng bằng Bắc bộ, Vùng đồng bằng Sông Hồng và Vùng Thủ đô; thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy lại tiếp giáp với Sân bay quốc tế Nội Bài..., Vinh Phúc đã được nhiều tổ chức ngân hàng tài chính tìm đến, cung cấp dịch vụ và chiếm lĩnh thị phần. Ngay từ ngày đầu thành lập, Vietcombank Vinh Phúc đã phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng khác để thiết lập quan hệ với từng khách hàng, giành từng phần trăm thị phần dù là nhỏ nhất.

Hơn nữa, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời, nền kinh tế có những biến động bất lợi do

tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho khó khăn của Vietcombank Vinh Phúc thêm chồng chất. Vòng quay luẩn quẩn của lạm phát cao, sức mua giảm, tồn kho lớn... đã dẫn tới hệ lụy tất yếu là sản xuất đình trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản từ đó tác động nặng nề đến hoạt động của nhiều tổ chức tín dụng và của cả hệ thống tài chính ngân hàng.

Trong điều kiện khó khăn đó, với lực lượng cán bộ thời gian đầu rất mỏng, chỉ có 36 cán bộ trong đó có 5 cán bộ chủ chốt được điều động từ Trụ sở chính Vietcombank về hỗ trợ, còn lại là tuyển dụng từ các ngân hàng khác và cán bộ trẻ mới ra trường, còn non yếu về kinh nghiệm thực tế, tập thể cán bộ Vietcombank Vinh Phúc đã biết kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, thương hiệu và uy tín lớn mạnh của Vietcombank, xác định phải đoàn kết, nhất trí, nỗ lực từng

bước vượt qua khó khăn thực hiện cho được mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của mình là “Phát triển, an toàn, hiệu quả và bền vững”. Nhờ vậy, ngay năm đầu tiên đi vào hoạt động, Vietcombank Vinh Phúc đã đạt được những kết quả rất khả quan: Nguồn vốn huy động đến cuối năm 2006 đạt 234 tỷ quy VNĐ, dư nợ cho vay đạt 327 tỷ quy VNĐ, doanh số thanh toán quốc tế đạt 13,8 triệu quy USD, số thẻ phát hành trên 7.000 thẻ, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng. Thành quả bước đầu này của Chi nhánh được Ban Lãnh đạo đánh giá cao. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là tiền đề tốt cho sự phát triển của Chi nhánh trong giai đoạn về sau.

KHẸNG ĐỊNH VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU

Xác định được cho mình được những mục tiêu đúng để đi lên, Vietcombank Vinh Phúc đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Ban Lãnh đạo Vietcombank và của chính quyền địa phương. Cùng với đó, uy tín lâu năm của thương hiệu Vietcombank, nền tảng công nghệ, dịch vụ hiện đại, đa tiện ích và nét văn hóa của người Vietcombank đã giúp cho Vietcombank Vinh Phúc được thị trường nơi đây đón chào, tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ và dần trở nên gắn bó. Nhiều doanh nghiệp, khách hàng đã chủ động tìm đến Vietcombank Vinh Phúc để được sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm. Nhờ



Vietcombank Vinh Phúc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh: CTV

vậy, thị phần của Chi nhánh liên tục được mở rộng, hiệu quả hoạt động tăng lên đồng thời Chi nhánh cũng từng bước đẩy mạnh được vai trò trong việc dẫn dắt thị trường tài chính ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc.

Sau 10 năm hoạt động, đến nay Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng khắp thuộc mọi thành phần kinh tế, với hơn 110 ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn; nguồn vốn huy động đạt trên 4.500 tỷ quy VNĐ, bằng 22 lần so với năm 2006, chiếm 14% thị phần; dư nợ tín dụng đạt trên 3.600 tỷ quy VNĐ, bằng 11 lần so với năm 2006, chiếm 11% tổng dư nợ trên địa bàn; nợ xấu dưới 0,8%; doanh số thanh toán xuất, nhập khẩu đạt trên 200 triệu quy USD, bằng 16 lần so với năm 2006, đạt trên 20% thị phần; lợi nhuận hàng năm đều tăng trưởng đạt và vượt mức kế hoạch được giao.

Như vậy, từ một ngân hàng mới lạ xuất hiện trên thị trường địa bàn tỉnh, chỉ sau 10 năm, Vietcombank Vinh Phúc đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng

doanh nghiệp và đội ngũ khách hàng trên địa bàn. Có được thành công đó, phải nói đến phương thức đưa khách hàng trở thành bạn hàng thân thiết rất hiệu quả của Vietcombank Vinh Phúc, mà yếu tố cốt lõi của phương thức này là nguyên tắc truyền thống trong quan hệ hợp tác giữa khách hàng và ngân hàng: “Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lấy lợi nhuận làm mục tiêu; Ngân hàng cho vay lấy khả năng thu hồi vốn làm nguyên tắc”. Chính việc xây dựng quan hệ hợp tác trên nền tảng đảm bảo lợi ích của cả hai phía, tuân thủ pháp luật và vì sự nghiệp xây dựng kinh tế xã hội phát triển đã giúp quan hệ giữa khách hàng và Vietcombank Vinh Phúc ngày càng bền chặt, vị trí thương hiệu Vietcombank ngày càng được khẳng định trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc.

CHUNG TAY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

So về tuổi đời với nhiều chi nhánh trong hệ thống Vietcombank thì Vietcombank Vinh Phúc là một chi nhánh còn

trẻ nhưng đã sớm tạo dựng được niềm tin về một chi nhánh có sức trẻ và hoài bão vươn xa, phát triển bền vững vì lợi ích chung của xã hội.

Ngoài nhiệm vụ chính là kinh doanh, Vietcombank Vinh Phúc còn chú trọng đến những hoạt động mang nét đẹp văn hóa của Vietcombank nói chung, đó là công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, Vietcombank Vinh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa như: xây dựng và trao tặng nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng xe lăn cho người khuyết tật; tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán và khám chữa bệnh cho người nghèo, tặng dụng cụ học tập cho học sinh... với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ VNĐ. Những hoạt động vì cộng đồng của Vietcombank Vinh Phúc không chỉ thể hiện nét đẹp và ý nghĩa nhân văn của người Vietcombank mà còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tầm nhìn và phương châm hành động của một ngân hàng biết hài hòa lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng.

Chặng đường 10 năm đầu tiên của Vietcombank Vinh Phúc đã đi qua với những gian nan, thử thách lúc khởi đầu. Nhưng bằng sự nỗ lực, tận tâm cùng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức trẻ, kết hợp với phương châm hoạt động đúng đắn, tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên Chi nhánh đã vượt qua khó khăn để có được những thành công của ngày hôm nay. Đó là niềm tự hào chung của hệ thống Vietcombank khi có một chi nhánh trẻ thành công như Vietcombank Vinh Phúc. Mong rằng Vietcombank Vinh Phúc sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước để cùng xây dựng Vietcombank phát triển bền vững và vươn xa, sớm đạt mục tiêu trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam. □

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Vietcombank Vinh Phúc chặng đường 10 năm cho một niềm tin vươn xa

THIỆU QUANG HIỆP - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Vinh Phúc được biết đến là một mảnh đất địa linh nhân kiệt vừa giàu truyền thống văn hóa lịch sử, vừa giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Với vị trí địa lý đặc địa nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng châu thổ sông hồng, là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, bên cạnh những tài nguyên văn, Vinh Phúc cũng có tiềm năng lớn về du lịch, đó là quần thể danh lam thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng như: Rừng quốc gia Tam Đảo, Thác Bản Long, Hồ Đại Lải, khu du lịch Tây Thiên... Bên cạnh đó, với hệ thống chính sách thông thoáng cùng với nhiều khu công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, hệ thống giao thông thuận tiện Vinh Phúc đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có tên tuổi trong những năm qua.

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vinh phúc được thành lập và chính thức khai trương hoạt động ngày 11/1/2006 và được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vinh Phúc (Vietcombank Vinh Phúc) theo Quyết định số 532/QĐ.NHNT. TCCB-ĐT ngày 5/6/2008 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, kể từ ngày 2/6/2008. Sau chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển trong bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều sự kiện kinh tế - chính trị trọng đại và diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đầu năm 2009 đã tác động không



nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank Vinh Phúc trong thời gian qua. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn thách thức đó trải qua 10 năm hoạt động, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ đã đoàn kết nhất trí, cùng nhau vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng Vietcombank Vinh Phúc ngày càng lớn mạnh vươn lên ngang tầm với các NHTM lớn đã có mặt từ lâu trên địa bàn.

Trong thời gian đầu mới thành lập Vietcombank Vinh Phúc đã gặp phải không ít những khó khăn về thị trường, khách hàng, bên cạnh đó, công tác cán bộ trong thời gian

này cũng còn có nhiều hạn chế, với đội ngũ cán bộ gồm 36 người, trong đó 5 cán bộ chủ chốt được điều động từ Hội sở chính và các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn về, số còn lại được tuyển mới đa số là cán bộ mới ra trường, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hoạt động Ngân hàng còn thiếu có thể nói là yếu.

Kế thừa thế mạnh và lợi thế về thương hiệu Vietcombank cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vinh Phúc, đồng thời nhận thức rõ được những khó khăn thách thức đó, Vietcombank Vinh Phúc đã xác định mục tiêu xuyên suốt cho hoạt động của mình đó là "Phát triển, an toàn, hiệu quả và bền vững". Công tác Marketing để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Vietcombank được triển khai rộng khắp đến mọi đối tượng khách hàng trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc và một số tỉnh lân cận. Theo đó, Ban giám đốc đã sớm đưa ra định hướng trong công tác khách hàng đó là "Tăng cường mở rộng mạng lưới khách hàng để phát triển phù hợp với khả năng quản lý của cán bộ" và triển khai đầy đủ các sản phẩm dịch vụ hiện có của Vietcombank đến với khách hàng; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung một số cán bộ chủ chốt; kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể, xúc tiến thành lập Chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để tạo môi trường hoạt động cho cán bộ nhân viên. Sau 1 năm đi vào hoạt động

Vietcombank Vinh Phúc đạt được kết quả rất khả quan: Nguồn vốn huy động đến cuối năm 2006 đạt 234 tỷ quy VNĐ, dư nợ cho vay đạt 327 tỷ quy VNĐ, doanh số thanh toán quốc tế đạt 13, 8 triệu quy USD, số thẻ phát hành trên 7.000 thẻ, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng.

Tiếp tục đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các khách hàng, bạn hàng trong thời gian qua, Vietcombank Vinh Phúc đã liên tiếp gặt hái được một số thành tựu bước đầu trên tất cả các mặt hoạt động và đã khẳng định được vị thế, thương hiệu Vietcombank trên địa bàn. Sau 10 năm Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng khắp thuộc mọi thành phần kinh tế, đến nay có hệ thống khách hàng hơn 110 ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn có quan hệ giao dịch; nguồn vốn huy động đạt trên 4.500 tỷ quy VNĐ bằng 22 lần so

với năm 2006 chiếm 14% thị phần; dư nợ tín dụng đạt trên 3.600 tỷ quy VNĐ, bằng 11 lần so với năm 2006, chiếm 11% tổng dư nợ trên địa bàn; nợ xấu dưới 0,8%; doanh số thanh toán xuất, nhập khẩu đạt trên 200 triệu quy USD, bằng 16 lần so với năm 2006, đạt trên 20% thị phần; lợi nhuận hàng năm đều tăng trưởng đạt và vượt mức trung ương giao.

Song song với việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, Vietcombank Vinh Phúc luôn coi trọng việc xây dựng bản sắc văn hoá Vietcombank trên địa bàn đó là "Tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn", trong thời gian qua, ngoài việc không ngừng mở rộng và phát triển về quy mô, Vietcombank Vinh Phúc cũng đã tạo dựng được những giá trị cốt lõi của Vietcombank đó là uy tín, sự chuyên nghiệp, luôn tôn trọng nguyên tắc và ứng xử một cách chuẩn mực hướng tới một



Sau 10 năm, Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng khắp thuộc mọi thành phần kinh tế.

phong cách phục vụ hiện đại, văn minh để gắn bó lâu dài trong quan hệ với đối tác, đồng thời luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên, tạo sự gắn gũi, sẵn sàng sẻ chia đối với khách hàng trong những lúc khó khăn để cùng nhau vượt qua.

Và hơn nữa để tiếp tục thực hiện những cam kết của mình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thuận tiện đối với khách hàng, xây dựng môi trường, không gian làm việc hiện đại và văn minh, đến nay Vietcombank Vinh Phúc đã xây dựng hệ thống các điểm giao dịch phủ khắp trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh gồm trụ sở chính tòa nhà 10 tầng có vị trí nằm tại khu trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh và có vị trí thuận tiện giao dịch cho các khách hàng, trụ sở Vietcombank Vinh Phúc được thiết kế kiên cố, hiện đại, tiện dụng và thân thiện với môi trường, tạo nên không gian kiến trúc hiện đại



Tập thể Ban GD và CBNV Vietcombank Vinh Phúc

Ảnh: CTV

và tạo được điểm nhấn trong khu vực đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cùng với 5 giao dịch trực thuộc và 17 máy ATM được bố trí tại các khu vực kinh tế trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc phát triển về quy mô, cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietcombank Vinh Phúc cũng được thường xuyên đào tạo và bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của hoạt động, đội ngũ cán bộ tăng lên cả chất lượng và số lượng, nhiều cán bộ được đào tạo tại Vietcombank Vinh Phúc đã trưởng thành và trở thành Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh khác. Đến cuối năm 2015, tổ chức bộ máy được sắp xếp theo mô hình chuẩn, với tổng số cán bộ là 108 người, trong đó có 48 đảng viên, điều kiện cơ sở vật chất cho người lao động được đáp ứng đầy đủ, đời sống và thu nhập cho người lao động được ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động khá hiệu quả là động lực tạo không khí phấn khởi góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi của đơn vị, quyền lợi, chế độ của người lao động, thu nhập liên tục tăng cao qua các năm. Đoàn cơ sở Vietcombank Vinh Phúc đã phát huy tốt vai trò của mình và đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động phong trào như: tham gia giao lưu các hội thao hội diễn của hệ thống thành lập đội bóng đá, quần vợt, đội văn nghệ tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích thể hiện tinh thần đoàn kết và qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của cán bộ nhân viên.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, Vietcombank Vinh Phúc cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và được đánh giá một trong những đơn vị tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Ngay từ khi có mặt trên địa bàn, Vietcombank Vinh

Phúc đã tích cực tham gia đóng góp các quỹ nhân đạo từ thiện của địa phương, hàng năm tặng quà cho các trẻ em nghèo, các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán, phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em tình trao tặng 80 xe lăn cho trẻ em khuyết tật tỉnh Vinh Phúc, huyện Tam Đảo, tài trợ 20 triệu đồng cho Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Vinh Phúc, xây hơn 20 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, ủng hộ gần 40 triệu đồng cho đồng bào bị bão lụt ở miền trung, tặng quà sách, vở, quần, áo cho trung tâm bảo trợ tình Vinh Phúc và tặng hàng trăm suất học bổng cho các trường các trường trung học và mới đây, Vietcombank Vinh Phúc đã tiếp nhận nguồn vốn tài trợ từ Vietcombank với trị giá 3 tỷ đồng xây dựng trường THCS xã Vạn Xuân, huyện Tĩnh Tường....

Với kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong 10 năm qua, Vietcombank Vinh Phúc nhiều năm liền được Chủ tịch HĐQT công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Trong đó năm 2006, 2007 nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vinh Phúc; Năm 2008 nhận được Bằng khen của Thống đốc NHNN vì có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh ngành Ngân hàng năm 2008, UBND tỉnh Vinh Phúc tặng Cờ thi đua cho Chi nhánh là đơn vị xuất sắc khối thi đua tài chính Ngân hàng trên địa bàn tỉnh; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tặng Cờ cho Chi nhánh là đơn vị dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh năm 2008, năm 2009, dẫn đầu công tác bán lẻ năm 2013, dẫn đầu về công tác huy động vốn năm 2014, và là đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015; được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Cờ thi đua và Thủ tướng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng qua các năm. Trong 10 năm qua Hoạt động của Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và Đoàn CS được công nhận là

đơn vị trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ghi nhận những kết quả đạt được đó trong những năm qua, Vietcombank Vinh Phúc đã được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Vinh Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh Ủy; Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh từ năm 2007 đến nay; Bằng khen và Cờ thi đua của Thống đốc NHNN từ năm 2008 đến nay; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009; Huân chương Lao động hạng 3 giai đoạn 2006 - 2011 và năm 2012 được xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Nhìn lại 10 năm qua thuận lợi cũng nhiều, nhưng khó khăn cũng không ít, tuy nhiên, Vietcombank Vinh Phúc tiếp tục xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đổi mới và hiện đại hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế sẵn có để phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động một cách hiệu quả theo cả chiều rộng và chiều sâu. Chặng đường 10 năm hoạt động không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để Vietcombank Vinh Phúc xây dựng cho mình một hình ảnh đậm đà bản sắc của Vietcombank, với những kết quả đáng ghi nhận của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Vinh Phúc trong những năm qua đã để lại một dấu ấn của một chặng đường đầy gian nan, thử thách nhưng con thuyền Vietcombank Vinh Phúc vẫn vững bước vượt qua giông tố để vươn lên. Vietcombank Vinh Phúc tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp, kết quả đạt được trong 10 năm qua cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND, NHNN tỉnh Vinh Phúc, Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ tạo một niềm tin vững chắc cho hoạt động của Vietcombank Vinh Phúc, để tiếp tục bứt phá vươn lên vị trí số 1 trên địa bàn vào năm 2020 và những năm tiếp theo. □

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

CÔNG TY CP DƯỢC VINH PHÚC - VINPHACO:

Đồng hành cùng phát triển với Vietcombank Vinh Phúc

» DƯỢC SĨ ĐỖ NGỌC SƠN - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Vinh Phúc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Phúc - Vinphaco tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập từ năm 1959, được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần từ tháng 7/2004. Trải qua quá trình phát triển, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh có hiệu quả của ngành dược trong nước và là doanh nghiệp sản xuất thuốc tiêm hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm thuốc tiêm do Vinphaco sản xuất đã và đang tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng không chỉ là chất lượng ổn định mà còn vì sản phẩm khác biệt, giàu chất xám và chất lượng dịch vụ cao.



tác chiến lược toàn diện, là đơn vị có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu về dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử, nguồn vốn và nhất là tài trợ thương mại trong bối cảnh phần lớn nguyên liệu sản xuất của Công ty đều là nhập khẩu. Và thời gian đã chứng minh điều đó.

Giai đoạn 2008 - 2012 là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và Vinphaco nói riêng. Trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vô cùng khó khăn, Vietcombank Vinh Phúc đã dành cho Vinphaco những ưu đãi tốt nhất. Sự chia sẻ, giúp đỡ trên đã tạo điều kiện cho Vinphaco có cơ hội hơn trong việc cân đối nguồn vốn để tập trung sản xuất, kinh doanh. Những dịch vụ tín dụng

đó được Vinphaco sử dụng một cách an toàn, phát huy hiệu quả. Tất cả những điều đó đã cho thấy không chỉ uy tín, chất lượng vượt trội mà còn là sự hỗ trợ, chia sẻ của Vietcombank Vinh Phúc với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế của Vinphaco ngày nay.

Cho đến nay, Vinphaco đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Vinh Phúc nói riêng và ngành dược Việt Nam nói chung. Để làm nên những thành công đó, không thể không kể đến sự hợp tác và đồng hành của ngân hàng. Sự hỗ trợ tích cực và kịp thời của Vietcombank Vinh Phúc có ý nghĩa rất quan trọng để chúng tôi có điều kiện phát triển và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Trong quá trình hoạt động của mình, Vinphaco luôn xác định Vietcombank Vinh Phúc là đối tác toàn diện, tin cậy hàng đầu. Trải qua 10 năm, sự phát triển của Vinphaco luôn song hành với sự lớn mạnh của Vietcombank Vinh Phúc và chúng tôi tin rằng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai, Vietcombank Vinh Phúc cũng như Vinphaco sẽ ngày càng phát triển, đồng hành theo phương châm: "Chia ngọt sẻ bùi, đồng hành, vững bước". □



Vietcombank Vinh Phúc được coi là chuẩn mực của tác phong làm việc và chất lượng dịch vụ ngân hàng.

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Công tác khách hàng - đồng hành cùng phát triển

PHÒNG KHÁCH HÀNG – Vietcombank Vinh Phúc

Vietcombank Vinh Phúc gia nhập ngôi nhà chung của hệ thống Ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1/2006, có thể nói là thành viên có mặt muộn nhất so với các Ngân hàng TM lớn khác trong ngôi nhà ấy. Trải qua những ngày đầu nhiều khó khăn bỡ ngỡ, Vietcombank Vinh Phúc dần trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vị thế Vietcombank trên địa bàn, từ “em út” đã vươn lên thành Ngân hàng dẫn đầu địa bàn trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Để có được kết quả này, bí kíp của Vietcombank Vinh Phúc nằm trong công tác khách hàng, với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, khách hàng phát triển ngân hàng mới phát triển theo.

Ngay trong thời kỳ thai nghén, vào những tháng cuối năm 2005, Ban giám đốc và cán bộ Vietcombank Vinh Phúc đã bắt tay

vào công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng để có cơ sở khách hàng trên địa bàn chuẩn bị đi vào hoạt động. Khách hàng từ chưa biết tới Vietcombank đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ và sử dụng nguồn tài chính từ Vietcombank để phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư phát triển. Niềm tin của khách hàng với Vietcombank Vinh Phúc càng tăng lên gấp bội khi nền kinh tế bị cuốn vào vòng xoáy suy thoái. Năm 2008, trong bối cảnh suy thoái nhiều khu vực trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật chung, lạm phát tăng cao, thị trường chứng khoán suy thoái... kéo theo sự khó khăn đổ vỡ của không ít doanh nghiệp. Vietcombank Vinh Phúc tham gia vào nền kinh tế không chỉ với vai trò là huyết mạch kinh tế mà còn là nhà tư vấn tài chính, nhà tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp,

hộ kinh doanh. Tín dụng thắt chặt, lãi suất phi mã, Vietcombank Vinh Phúc đã chia sẻ lợi nhuận của mình với khách hàng, giữ mức lãi suất tốt nhất có thể để chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng. Các khách hàng cũng tìm được sự sẻ chia từ những cá nhân là lãnh đạo, cán bộ khách hàng, nhận được sự tư vấn để tháo gỡ khó khăn từng bước qua giai đoạn khủng hoảng.

Nền kinh tế từ năm 2008 tới nay, có lúc thăng, lúc trầm nhưng những khó khăn, diễn biến khó dự đoán vẫn luôn đeo bám hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như chính ngân hàng. Giữ vững phương châm “đồng hành cùng phát triển”, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh nói chung và các cán bộ làm công tác khách hàng nói riêng, Vietcombank Vinh Phúc có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, đặc biệt là công tác phát triển khách hàng và tín dụng. Bắt đầu từ con số 0, sau 10 năm hoạt động, Vietcombank Vinh Phúc đã có được dư nợ 3.300 tỷ với mạng lưới gần 2.000 khách hàng tín dụng doanh nghiệp và thể nhân. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm đều trên 10%, trong 3 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%. Công tác phát triển khách hàng được chú trọng nhưng cũng luôn được song hành với công tác quản trị rủi ro. Vì vậy, bên cạnh các tập đoàn lớn, khách hàng tín dụng của Vietcombank Vinh Phúc cũng có danh mục phong phú về ngành nghề cũng như quy mô tín dụng. Khách hàng đến với Vietcombank Vinh Phúc luôn yên tâm với những

chuyên viên tín dụng “đa năng” hiểu biết khắp các ngành hàng từ sản xuất gạch ceramic tới gạch tuynel, từ sản xuất ô tô tới xe máy, rồi tới công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy tới điện tử, từ dệt may tới hàng tiêu dùng, từ xây dựng hay thương mại... và luôn nhận được sự thấu hiểu tư vấn nhiệt tình để dùng vốn vay hiệu quả. Có lẽ chính vì vậy mà khách hàng đã tới Vietcombank Vinh Phúc là muốn gắn bó lâu dài bởi sự ổn định trong chính sách khách hàng và hơn hết là nhận được sự chia sẻ, đồng hành.

Thị trường ngày một khó khăn, Vietcombank Vinh Phúc cũng không tránh khỏi, trong 4 năm trở lại đây đã có những doanh nghiệp, cá nhân thất bại trong kinh doanh và phát sinh nợ xấu. Các cán bộ khách hàng đã có thêm nghiệp vụ thu hồi nợ, thêm một kỹ năng khó trong công tác khách hàng!!! Các cán bộ đã cố gắng áp dụng quy trình nghiệp vụ và kinh nghiệm trong đàm phán với khách hàng để thu hồi được nợ cho Ngân hàng với phương châm “đồng hành, chia sẻ” nhưng cũng rất quyết liệt và khôn khéo. Qua một thời gian không dài, công tác xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề đã đạt được những kết quả nhất định, đa số khách hàng khó khăn hợp tác và trả nợ ngân hàng theo lộ trình cam kết, có những khách hàng đã vượt qua và tiếp tục hoạt động kinh doanh tốt. Nợ xấu có những thời điểm bùng phát lên tới 2,5% nhưng tới thời điểm hiện tại đã giảm còn hơn 1%.

Có thể nói Vietcombank Vinh Phúc có được thành công như ngày hôm nay là nhờ đã có những định hướng đúng đắn và những giải pháp kinh doanh phù hợp, đặc biệt trong công tác mũi nhọn – công tác khách hàng. Khách hàng ngày thêm gắn bó và mỗi khi gặp mặt đều không quên: Vietcombank Vinh Phúc đã đồng hành với chúng tôi vượt qua khó khăn như thế nào. Qua 10 năm với nhiều thăng trầm, Vietcombank Vinh Phúc đã vươn lên, khẳng định vị thế trên địa bàn, trở thành tổ chức tín dụng dẫn đầu địa bàn về quy mô hoạt động cũng như văn hóa kinh doanh. Đó là thành công mà không phải tổ chức tín dụng nào cũng làm được! □



Vietcombank Vinh Phúc luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Là ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 10 năm thành lập và hoạt động, Vietcombank Vinh Phúc đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng; quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh đứng đầu trên địa bàn.

Bên cạnh những thành công trong kinh doanh, Vietcombank Vinh Phúc luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, để đồng hành cùng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Hàng năm, Vietcombank Vinh Phúc đã tài trợ xây từ 3-5 căn nhà Đại đoàn kết, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, Vietcombank Vinh Phúc luôn tích cực tham gia hoạt động hướng tới cộng đồng, như chăm sóc các đối tượng thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, học sinh nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... trong tỉnh. Hàng năm, Công đoàn cơ sở phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên tại Chi nhánh và Công đoàn Vietcombank thăm và tặng quà, tặng xe lăn, phát thuốc miễn phí cho các đồng chí thương, bệnh binh tại trên địa bàn tỉnh vào các dịp 27-7, Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ gia đình thuộc diện nghèo, người

già cô đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong tỉnh. Tuy chỉ là những phần quà nhỏ nhưng việc làm của Vietcombank Vinh Phúc được chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đánh giá rất cao. Đây chính là những việc làm cảm động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những chia sẻ tình người của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank.

Chỉ riêng trong những tháng đầu năm 2014, Vietcombank Vinh Phúc đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trao hơn 1.700 phần quà với tổng số tiền 500 triệu đồng đến các nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em khuyết tật và các đối tượng dễ tổn thương khác trên 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; trao hơn 400 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh. Vietcombank Vinh Phúc đã cùng với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Bác sỹ trẻ Vĩnh Phúc khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động từ thiện thường xuyên của Vietcombank Vinh Phúc đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, luôn quan tâm tới cộng đồng, là nét đẹp trong truyền thống văn hóa Vietcombank, qua đó mang đến một hình ảnh Vietcombank phát triển bền vững – nhân văn, không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ kinh doanh, mà còn luôn chăm lo thực hiện công tác an sinh xã hội. □



KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK VINH PHÚC

Gần 10 năm một “người bạn” đồng hành

» **BÙI XUÂN TRUNG** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bảo Quân

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bảo Quân có địa chỉ 31H2 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội là đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chính xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi, khai thác chế biến đá, sản xuất kinh doanh bê tông nhựa, các loại bê tông xi măng. Từ một đơn vị thi công các công trình nhỏ và vừa đến nay, Công ty đã phát triển thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ như: cải tạo, sửa chữa cầu Thăng Long, thi công đường BOT quốc lộ 2, đường Nguyễn Tất Thành, nhà khách Tỉnh ủy (Phú Thọ), đường Hợp Châu - Đông Tĩnh, đường quốc lộ 2C, đường nội thị Hương Canh, đường tỉnh 301... Có được thành công đó ngoài sự đồng lòng nhất trí của đội ngũ Ban lãnh đạo Công ty thì Vietcombank Vinh Phúc luôn là bạn đồng hành, là điểm tựa vững chắc để công ty thực hiện thành công các dự án, phương án kinh doanh.

Năm 2006, Vietcombank Vinh Phúc được thành lập đã tạo ra sức bật lớn trong đã đang phát triển của hệ thống Vietcombank. Tạo nên điểm tựa cho hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc. Thiết lập mối quan hệ với Vietcombank Vinh Phúc từ năm 2009 đến nay, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân đã thực hiện rất nhiều dự án với sự hỗ trợ về nguồn vốn, thanh toán xuất nhập khẩu, tư vấn tài chính trực tiếp với các đối tác trong và ngoài nước



nhờ đó đã giảm thiểu được các chi phí, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hợp tác. Với sự hỗ trợ của Vietcombank Vinh Phúc Công ty đã thực hiện xây dựng hoàn thành nhiều dự án trên địa bàn trong và ngoài tỉnh được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện. Trong những năm qua, hoạt động của Công ty CP đầu tư & xây dựng Bảo Quân luôn giữ được tốc độ phát triển vững chắc nhưng cũng không tránh khỏi những khó khăn do khách quan của kinh tế vĩ mô mang lại. Năm 2011, 2012 có thể nói là là giai đoạn khó khăn nhất của các doanh nghiệp xây lắp. Nhà nước thắt chặt chi tiêu công, nguồn vốn các công trình bị thu hẹp, thời gian thanh toán kéo dài ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietcombank Vinh Phúc đã có những tư vấn và hỗ trợ cho

Với sự hỗ trợ của Vietcombank Vinh Phúc Công ty đã thực hiện xây dựng hoàn thành nhiều dự án trên địa bàn.

Công ty trong việc cơ cấu lại nguồn vốn, quản lý chặt chẽ trong quá trình đầu tư để dự án có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đồng hành còn thông qua chính sách về lãi suất, thực hiện giảm lãi suất ngay khi có chủ trương giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp.

Với sự ủng hộ của Vietcombank Vinh Phúc, các dự án của Công ty đã phát huy được hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty. Sự đồng hành của Ngân hàng với Công ty không chỉ trong những thời điểm hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra một cách thuận lợi mà cả trong những thời gian hoạt động gặp khó khăn, thể hiện niềm tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua thử thách hướng đến thành công trong tương lai.

Về phía công ty CP Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân còn mạnh dạn đưa công nghệ mới, hiện đại tiên tiến vào thực hiện thi công trực tiếp các công trình xây dựng có quy mô lớn, không những tăng chất lượng công trình thi công mà còn rút ngắn được thời gian thi công, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Cụ thể năm 2007, công ty góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, sản xuất các loại cấu kiện bê tông, sàn, dầm, tấm tường dự ứng lực theo tiêu chuẩn Châu Âu, Tất cả các sản phẩm của công ty đều được quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001-2000 đã được tổ chức chứng nhận VINACONTROL cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường,

được ứng dụng trong nhiều công trình lớn như: Xây dựng tòa nhà H2 Vinpear Phú Quốc, Vincom Hạ Long, Vinpearl Nha Trang, Nhà máy gạch Vitto - VP, nhà máy may TAL-SHIMIZU (Nhật Bản)... Ngoài lĩnh vực kinh doanh, thi công xây dựng công ty cũng đã được tỉnh Vinh Phúc khuyến khích tham gia vào việc nâng cao an sinh xã hội, đặc biệt năm 2014 - 2015 Công ty tiếp tục thể hiện vai trò là đơn vị dẫn đầu về xây dựng trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc khi thực hiện Dự án nhà chung cư cho người thu nhập thấp, giải quyết chỗ ở cho khoảng hơn 400 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc. Đến nay Công ty đã xây dựng xong 2 tòa nhà 6 với hơn 200 căn hộ đã bàn giao cho công nhân viên, người lao động có thu nhập thấp. Năm 2015, Vietcombank tiếp tục hợp tác đồng hành cùng Công

ty triển khai dự án xây dựng nhà 15 tầng với tổng số 195 căn hộ dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 và bàn giao đến khách hàng vào đầu năm 2016. Cùng với đó là hàng loạt cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, nhà trẻ, khu vui chơi, nhà văn hóa công nhân đã được Công ty xây dựng để tạo thành khu dân cư có dân trí cao, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Qua 6 năm đồng hành cùng Vietcombank Vinh Phúc, sự thấu hiểu giữa Vietcombank Vinh Phúc và doanh nghiệp đã giúp Công ty thêm tin tưởng và lựa chọn là điểm dừng chân trong hệ thống giao dịch Ngân hàng.

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ của 2 bên. Trong năm 2015 - 2016, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân thực hiện sắp

Sự thấu hiểu giữa Vietcombank Vinh Phúc và doanh nghiệp đã giúp Công ty thêm tin tưởng và lựa chọn là điểm dừng chân trong hệ thống giao dịch Ngân hàng.

xếp lại nguồn tài chính của mình hướng đến Vietcombank Vinh Phúc là Ngân hàng chính và đồng hành với hầu hết hoạt động của Công ty. Khi Vietcombank Vinh Phúc đang đổi mới, phát triển từng ngày, tràn đầy sức trẻ thì Công ty cũng đang chuẩn bị cho sự phát triển bền vững với nhiều dự án đang và sẽ cần Vietcombank Vinh Phúc hỗ trợ về nguồn vốn, cung cấp các dịch vụ Ngân hàng, các hoạt động tư vấn tài chính để nguồn vốn đầu tư của cả Ngân hàng và Doanh nghiệp phát huy được hiệu quả tối đa.

Với những kết quả đã đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng thời gian tới và tương lai sự hợp tác giữa Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bảo Quân và Vietcombank Vinh Phúc sẽ trở nên gắn bó hơn, góp phần xây dựng quê hương Vinh Phúc ngày càng giàu đẹp hơn. □



Lễ ký kết HD tín dụng giữa Vietcombank Vinh Phúc với Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân

Ảnh: CTV



Tặng khuyến mại thu hút người dùng thẻ vào dịp cuối năm

» MINH YẾN

Những năm gần đây, cùng với việc thu nhập bình quân đầu người ở các đô thị lớn liên tục tăng là nhu cầu mua sắm, du lịch cũng ngày càng phát triển. Việc thanh toán đòi hỏi một sự tiện dụng cao hơn, nhanh chóng và an toàn hơn.

Người Việt phần lớn có thói quen vẫn dùng tiền mặt để thanh toán, nhưng cùng với cuộc sống ngày càng hiện đại, sẽ có nhiều phương thức thanh toán thay thế tiền mặt phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen. Khi những cơ sở thanh toán thẻ ngày

càng nhiều kèm theo sự phổ biến của các máy ATM và thiết bị POS, phương thức thanh toán trực tuyến ngày càng trở nên quen thuộc và thẻ sẽ là một công cụ thanh toán lí tưởng.

Ngoài ra, việc các ngân hàng thường xuyên đưa ra những chương trình khuyến mại với ưu đãi hấp dẫn đang là lực đẩy hút khách hàng tìm đến kênh chi tiêu tiện lợi và nhanh chóng này. Trong thời gian từ ngày 1/11/2015 đến ngày 31/12/2015, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại "Noel hạnh phúc - Tết sum vầy" dành cho chủ thẻ tín dụng và ghi nợ của Vietcombank. Nội dung ưu đãi của chương trình bao gồm việc miễn phí phát hành/phí thường niên 1 năm khi phát hành mới/ gia hạn thẻ/ thay thế thẻ/ in lại thẻ/ thay đổi hạng thẻ và miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế thẻ/ in lại thẻ/thay đổi hạng thẻ. Có thể thấy, tham gia vào những chương trình ưu đãi khuyến mại thẻ của các ngân hàng, người tiêu dùng chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều khi vừa tiếp cận được một kênh thanh toán tiện ích, nhanh chóng, vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó tạo điều kiện phát triển môi trường giao dịch minh bạch cho nền kinh tế Việt Nam. □

Vietcombank Hải Dương trao thưởng thi đua bán hàng Sản phẩm tín dụng thẻ nhân, Bancassurance tháng 9 và quý III/2015

» THU HÀ - Vietcombank Hải Dương

Nhằm động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác bán hàng góp phần đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, Vietcombank Hải Dương đã tổ chức Lễ trao giải Chương trình thi đua bán hàng sản phẩm Tín dụng thẻ nhân, Bancassurance tháng 9 và quý III/2015. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Vietcombank Hải Dương đã khen thưởng cho 1 tập thể và 19 cá nhân, trong đó tập thể Phòng giao dịch Ninh Giang được khen thưởng Phòng xuất sắc nhất quý III và 2 cá nhân được khen thưởng xuất sắc tháng 9 về Tăng trưởng tín dụng và xử lý nợ xấu hiệu quả; 3 cá nhân được khen thưởng doanh số bán Bảo an tín dụng tháng 9 và 14 cá nhân được thưởng doanh số bán Bảo an thành tài quý III. Thông qua Lễ trao giải góp phần nhân rộng các điển hình trong công tác bán hàng, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao của Vietcombank Hải Dương.



Vietcombank Hải Dương trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác bán hàng
Ảnh: Thu Hà

Du lịch cuối năm, hàng trăm quà tặng

» PHÒNG QLBSPL

Từ ngày 1/11/2015 đến hết ngày 31/12/2015, Chủ thẻ Vietcombank mua vé máy bay trực tuyến tại website của Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com khi thanh toán ngay tại website Vietnam Airlines hoặc thanh toán sau trên ATM của Vietcombank và Chủ thẻ Vietcombank mua sản phẩm VNA Holidays tại trang web của Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình được chia làm 2 đợt: từ 1/11/2015 - 30/11/2015 và 1/12/2015 - 21/12/2015.

Trong suốt thời gian triển khai chương trình, khách hàng (theo khách hàng/mã số khách hàng của Vietcombank) chỉ được nhận 01 lần giải thưởng của ưu đãi a) và 01 lần giải thưởng của ưu đãi b), nhưng khách hàng có thể nhận đồng thời cả giải thưởng của ưu đãi a) và giải thưởng của ưu đãi b).

Chi tiết chương trình xem tại: <http://www.vietcombank.com.vn>.

Ưu đãi tặng package du lịch (bao gồm vé máy bay và phòng khách sạn)

03 khách hàng có doanh số sử dụng thẻ để mua sản phẩm VNA Holidays cao nhất trong mỗi đợt sẽ được nhận giải thưởng như sau:

STT	Điều kiện nhận thưởng	Giải thưởng	Số lượng giải/ 1 đợt	Nội dung giải thưởng
1	Khách hàng có doanh số sử dụng thẻ để mua sản phẩm VNA Holidays cao nhất	Giải nhất	01	Package du lịch (vé máy bay khứ hồi, 01 phòng khách sạn 5 sao: Caravelle Sài Gòn 2 đêm), tối đa 4 người trong đó số người lớn tối đa là 2 người.
2	Khách hàng có doanh số sử dụng thẻ để mua sản phẩm VNA Holidays cao thứ 2	Giải nhì	01	02 đêm nghỉ tại khách sạn Liberty Central Nha Trang (4 sao), tối đa 2 người.
3	Khách hàng có doanh số sử dụng thẻ để mua sản phẩm VNA Holidays cao thứ 3	Giải ba	01	02 vé khứ hồi nội địa bất kì.



Ưu đãi hoàn tiền

Các khách hàng đầu tiên đủ điều kiện trong mỗi đợt sẽ được nhận giải thưởng như sau:

STT	Điều kiện nhận thưởng	Số lượng giải/ 1 đợt	Nội dung giải thưởng
a)	Chủ thẻ Vietcombank mua VNA Holidays với giá trị giao dịch từ 5.000.000 VNĐ	300	Hoàn 500.000 VNĐ vào tài khoản
b)	Chủ thẻ Vietcombank mua vé máy bay với giá trị giao dịch từ 5.000.000 VNĐ	1000	Hoàn 300.000 VNĐ vào tài khoản

Vietcombank bổ sung 4 đường truyền IBPS mới tại Trụ sở chính từ ngày 27/11/2015

» LÊ HỒNG QUANG

Để phục vụ khách hàng nhanh chóng, kịp thời trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) với Vietcombank, kể từ ngày 27/11/2015, Trụ sở chính Vietcombank sẽ chính thức bổ sung thêm 4 đường truyền mới kết nối với hệ thống Citad của Ngân hàng Nhà nước tương ứng với 4 mã sau (của Trụ sở chính nhưng lấy tên các chi nhánh VCB):

01203003: VCB Hà Nội
01203004: VCB Thăng Long

01203005: VCB Ba Đình
01203006: VCB Thành công
Kể từ ngày 11/12/2015, Vietcombank sẽ ngừng hoạt động đường truyền thứ nhất tại Tp Hồ Chí Minh, mã hiệu (793002 VCB Bình Tây).

Kể từ ngày 18/12/2015, Vietcombank sẽ ngừng hoạt động đường truyền thứ hai tại Tp Hồ Chí Minh, mã hiệu (793001 VCB Hồ Chí Minh).

Theo đó, mọi giao dịch thanh toán điện

tử liên ngân hàng (IBPS) của hệ thống Vietcombank sẽ được xử lý tập trung toàn bộ tại Trung tâm Thanh toán, Trụ sở chính Vietcombank. Sự tăng cường lần này của Vietcombank là bước tiến quan trọng trong việc cải tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với tốc độ nhanh và tính an toàn cao.

Vietcombank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết. □



Cơ hội nhận Vespa Primavera 3V i.e 125cc khi đăng ký mới SMS chủ động

PHÒNG QLBPBL

Từ ngày 2/11/2015 đến hết ngày 26/1/2016, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Nhận tin nhắn chủ động (SMS chủ động) của Vietcombank với tên gọi "Nhận tin nhắn - Đón quà vui". Chương trình có tổng ngân sách giải thưởng lên tới gần 260 triệu đồng với hình thức quay số may mắn và hàng ngàn giải thưởng ấn tượng:

- 01 Giải Đặc biệt: xe Vespa Primavera 3V i.e 125cc
- 02 Giải Nhất: điện thoại Iphone 6 Plus 16GB
- 03 Giải Nhì: điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge 32G
- 1.000 Giải May mắn: 100.000 đồng tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng.

Điều kiện đăng ký SMS chủ động thật đơn giản: Quý khách hàng chỉ cần có tài khoản thanh toán tại

Vietcombank và đăng ký dịch vụ VCB-SMS B@nking tại gần 500 điểm giao dịch và gần 2.500 máy ATM của Vietcombank khắp cả nước.

Đặc biệt, từ ngày 05/8/2015, nếu Quý khách đăng ký dịch vụ VCB-SMS B@nking lần đầu tại các điểm quầy giao dịch của Vietcombank, Quý khách sẽ được cài đặt luôn SMS chủ động và được dùng thủ MIỄN PHÍ 01 tháng. Cho những lợi ích thiết thực mà dịch vụ mang lại, Quý khách chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ (8.800 đ/tháng, gồm VAT) kể từ tháng thứ 2.

Cách thức đăng ký SMS chủ động thật dễ dàng:

- Nếu Quý khách hàng đã đăng ký VCB - SMS B@nking hoặc đăng ký mới VCB - SMS B@nking thành công trên ATM: chỉ cần SOẠN "VCB CD" gửi 6167 hoặc 8170.

- Nếu Quý khách hàng đã đăng

ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking: Ngoài cách trên, Quý khách có thể truy cập VCB-iB@nking, chọn mục Tiện ích gia tăng → SMS chủ động → Kích hoạt để đăng ký SMS chủ động.

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể lựa chọn nhận SMS chủ động khi có biến động số dư của 01 tài khoản mặc định hoặc tất cả các tài khoản tiền gửi thanh toán hay của một số tài khoản tiền gửi thanh toán của mình. Khi không cần thiết, Quý khách hàng cũng hoàn toàn chủ động thay đổi tùy theo nhu cầu

Chi tiết thông tin về dịch vụ SMS chủ động, Quý khách tham khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn

Hãy đăng ký nhận tin nhắn SMS chủ động ngay để có cơ hội nhận thưởng hấp dẫn và bảo vệ lợi ích của chính mình! □

Vietcombank khuyến mãi hấp dẫn đối với dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài qua thẻ ghi nợ Quốc tế Vietcombank Visa

TRUNG TÂM THẺ

Trong thời gian từ ngày 15/11/2015 đến 15/2/2016, Chủ thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa có giao dịch nhận tiền từ nước ngoài qua thẻ này sẽ được hưởng các ưu đãi hấp dẫn sau đây: Tặng 20% giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch nhận tiền từ nước ngoài có giá trị từ 3.000.000 VNĐ, số tiền nhận thưởng tối đa: 3.000.000 VNĐ/Khách hàng; Tặng 3.000.000 VNĐ cho 5 chủ thẻ có tổng doanh số nhận tiền cao nhất trong thời gian khuyến mãi, áp dụng cho những chủ thẻ có tổng doanh số nhận tiền tối thiểu 100.000.000 VNĐ/Khách hàng. Chương trình áp dụng cho đến khi hết ngân sách: 75.000.000 VNĐ (bảy mươi lăm triệu đồng) hoặc khi hết thời gian khuyến mãi trên toàn quốc.

Bạn đã thực sự hiểu về Dịch vụ nhận tiền qua thẻ ghi nợ quốc tế Visa của Vietcombank chưa?

Với dịch vụ nhận tiền nhanh do Vietcombank kết hợp với Visa cung cấp, người thân, bạn bè của bạn từ nước ngoài có thể chuyển tiền cho bạn nhanh chóng và thuận tiện dù họ và bạn ở cách nhau cả nửa vòng trái đất. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa và tiền sẽ được chuyển về tài khoản thẻ của bạn chỉ trong vài phút.

1. Lợi ích của dịch vụ:
 - Nhận tiền chỉ trong vài phút, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.
 - Nhận tiền hoàn toàn miễn phí
 - Không cần tới ngân hàng để nhận tiền, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa của người nhận
 - Sử dụng ngay tiền nhận được qua thẻ để chi tiêu, rút tiền tại bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ Visa
2. Hướng dẫn sử dụng



- Chỉ cần cung cấp số thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa cho người chuyển tiền

- Nhận tiền vào tài khoản VNĐ kết nối với thẻ

- Hạn mức chuyển tiền tối đa: 2.500 USD (Tùy vào Quy định phòng chống rửa tiền tại mỗi quốc gia, ngân hàng chuyển tiền có thể có những quy định khác)

- Người chuyển tiền có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Visa tại hơn 100 tổ chức tài chính tại 20 quốc gia trên toàn thế giới với các kênh chuyển tiền đa dạng: qua thẻ Visa, qua Internet banking, qua ATM hay thậm chí là qua điện thoại.

- Người chuyển tiền có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Visa tại các ngân hàng sau:

Tại Canada	TD Bank: Internet banking
Tại China	ICBC: Internet banking, Mobile banking
Tại Singapore	DBS: Internet banking, Mobile banking Maybank: Internet banking, Mobile banking
Tại Malaysia	Maybank: Internet banking, Mobile banking
Tại Taiwan	Taishin Bank: Internet banking, ATM
Tại Russia	Qivi Bank: Internet banking, Mobile banking, ATM, Kiosk Alfa bank: Internet banking, Mobile banking, ATM
Tại Ukraine	Privat bank: Internet banking Russian Standard Bank

Thông tin về danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh có thể thay đổi tùy theo quy định của Visa.

Chi tiết các điều kiện và điều khoản của Chương trình khuyến mãi quý khách hàng có thể xem tại Web site: www.vietcombank.com.vn. □



Chiết khấu 8% khi dùng thẻ Vietcombank đặt phòng khách sạn tại website Agoda

PHÒNG QL BSPBL

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank tại website đặt phòng khách sạn trực tuyến www.agoda.com/vietcombank: **CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 8% DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK**

I. Đối tượng áp dụng:

Tất cả chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế thương hiệu Amex/Visa/Master/JCB do Vietcombank phát hành, bao gồm các loại thẻ đồng thương hiệu.

II. Nội dung chương trình:

- Ưu đãi ngắn hạn
- Chiết khấu thêm 8% trên giá đã giảm cho tất cả chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế thương hiệu Amex/Visa/Master/JCB do Vietcombank phát hành.
- + Áp dụng cho đặt phòng tại

Việt Nam/Singapore

- + Thời gian đặt phòng: Từ 15/11/2015 đến hết 15/12/2015
- + Thời gian lưu trú: Từ 15/11/2015 đến hết 15/3/2016
- Ưu đãi dài hạn
- Chiết khấu thêm 7% trên giá đã giảm cho chủ thẻ tín dụng Platinum thương hiệu Amex/Visa do Vietcombank phát hành
- Chiết khấu 5% trên giá đã giảm cho chủ thẻ tín dụng hạng Vàng/Chuẩn và ghi nợ quốc tế thương hiệu Amex/Visa/Master/JCB do Vietcombank phát hành
- + Áp dụng cho đặt phòng trên toàn thế giới
- + Thời gian đặt phòng: Từ 15/11/2015 đến hết 15/5/2016
- + Thời gian lưu trú: Từ 15/11/2015 đến hết 15/8/2016
- Quý khách hàng lưu ý ưu đãi chỉ áp dụng tại website www.agoda.com/vietcombank

Vietcombank mở rộng triển khai dịch vụ tài chính với VNDIRECT

PHÒNG QL BSPBL

Từ ngày 20/11/2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect (Vndirect) tiếp tục mở rộng triển khai Dịch vụ nộp/nhận tiền giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Dịch vụ sẽ góp phần gia tăng tiện ích cho các khách hàng trong việc Nộp/Nhận tiền giao dịch chứng khoán Vndirect, với các kênh thanh toán tiện lợi, đa dạng và mức phí ưu đãi:

- Dịch vụ Nộp tiền giao dịch chứng khoán: Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của mình tại Vndirect thông qua:

+ Kênh VCB-iB@nking (chọn tính năng Dịch vụ tài chính) với mức phí 4.400 đồng/giao dịch thành công (đã bao gồm VAT); hoặc

+ Tại gần 500 Quầy giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. Mức phí áp dụng theo biểu phí hiện hành tại Quầy của Vietcombank

- Dịch vụ Nhận tiền giao dịch chứng khoán: Quý khách hàng được hoàn toàn MIỄN PHÍ khi nhận tiền chuyển từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vndirect về tài khoản thanh toán của mình mở tại Vietcombank.

Cùng với sự mở rộng hợp tác với Vndirect, đến nay Vietcombank đã cung cấp dịch vụ Nộp/Nhận tiền giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng của hầu hết các đơn vị kinh doanh chứng khoán lớn trên thị trường, góp phần đem lại cho khách hàng sự thuận lợi, nhanh chóng trong giao dịch.

Ngoài ra, kể từ ngày 5/10/2015, Vietcombank ra mắt giao diện mới dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking với nhiều tính năng vượt trội và giao diện đẹp mắt, hấp dẫn, dễ sử dụng. Quý khách hàng hãy đăng ký sử dụng dịch vụ và cùng trải nghiệm, khám phá!

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách có thể tìm hiểu chi tiết tại <http://www.vietcombank.com.vn> vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13. □

Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cuối năm 2015 "Bảo an thành tài - Quà tặng con yêu"

PHÒNG QL BSPBL

Từ ngày 5/11/2015 đến hết 29/1/2016, Vietcombank hợp tác cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) triển khai chương trình khuyến mại "Bảo An Thành Tài - Quà tặng con yêu" dành cho khách hàng mua mới sản phẩm Bảo An Thành Tài với quà tặng hấp dẫn:

STT	Số tiền bảo hiểm (vnd)	Loại quà tặng (vnd)	Giá trị quà tặng (vnd)
1	Từ 50 - <100 triệu	Thẻ cào điện thoại	300.000
2	Từ 100 - <200 triệu		600.000
3	Từ 200 triệu		1.200.000

Hãy cùng Bảo An Thành Tài trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất hoạch định tương lai tươi sáng cho con yêu của bạn ngay từ hôm nay. Quý khách có thể xem chi tiết tại <http://www.vietcombank.com.vn>. □

Khai trương Phòng giao dịch Nam Sóc Trăng

PHÒNG HCNS - Vietcombank Sóc Trăng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban lãnh đạo Vietcombank, trải qua một thời gian tích cực triển khai và thực hiện, ngày 3/11/2015, Phòng giao dịch (PGD) Nam Sóc Trăng chính thức đi vào hoạt động.

PGD Nam Sóc Trăng thực hiện tất cả các nghiệp vụ có liên quan đến: tiền gửi; tiền vay; mở và thanh toán các loại thẻ; dịch vụ ngân hàng điện tử; thu Ngân sách nhà nước, thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, thu Bảo hiểm xã hội, chi trả kiều hối...

PGD Nam Sóc Trăng phục vụ tất cả các khách hàng tại khu vực Nam Sóc Trăng, có vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, đặc biệt là tại trung tâm các tiểu vùng kinh tế: huyện Thạnh Trị, huyện Ngã Năm, Nhu Gia,...

Với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn, tận tâm với nghề và cơ sở vật chất khang trang đúng nhận diện



Khai trương PGD Nam Sóc Trăng

Ảnh: Phòng HCNS

thương hiệu Vietcombank để phục vụ khách hàng, PGD Nam Sóc Trăng sẽ đáp ứng và làm hài lòng khách hàng đến giao dịch ở mức độ cao nhất, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Vietcombank Sóc Trăng - Phòng giao dịch Nam Sóc Trăng
- Địa chỉ PGD: 261 QL 1A, Thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng.
- Điện thoại: 0793 870999. Fax: 0793 870979. □

Chi bộ 15 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

CHI BỘ 15 - Đảng bộ HSC

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Quyết định số 171-QĐ/ĐU ngày 18/9/2019 của Đảng ủy Vietcombank về việc kết nạp đảng viên mới, ngày 16/10/2015, Chi bộ 15 thuộc Đảng bộ Hội sở chính Vietcombank long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đỗ Thùy Chi. Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí Đỗ Thùy Chi đảng viên mới tuyên thệ trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các



nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Nguyễn Danh Lương - Bí thư Đảng ủy Hội sở chính đã động viên và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của Chi bộ 15 và của đồng chí Chi. Đ/c Bí thư còn căn dặn đ/c Đỗ Thùy Chi, đảng viên mới của Chi bộ 15 tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa và sớm được công nhận là đảng viên chính thức. Đồng thời, đ/c Nguyễn Danh Lương cũng động viên các đ/c đảng viên trong Chi bộ 15 hãy cố gắng đoàn kết hơn nữa vì Vietcombank ngày càng phát triển. □

Vietcombank tiếp tục dành thêm 3,5 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em

» LÊ HỒNG QUANG

Ngày 4/11/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (Quỹ) thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) đã ký kết thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2016 - 2020 trị giá 3,5 tỷ đồng.

Đi dự Lễ ký kết, về phía Tổng Liên đoàn LĐVN có bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công, Giám đốc Quỹ cùng

các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ và các Ban chuyên đề. Về phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có ông Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch Thường trực cùng đại diện các Ban chuyên đề. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ

Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Kế toán trưởng cùng đại diện một số Phòng, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính.

Theo Biên bản ký kết thỏa thuận giai đoạn 2016 - 2020, Vietcombank sẽ tài trợ mỗi năm bằng hiện vật 2.500 cặp phao cứu sinh trị giá 500 triệu đồng và 200 triệu đồng kinh

phí tiền mặt dành tặng học bổng. Tổng giá trị trong cả giai đoạn là 3,5 tỷ đồng.

Tại Lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank là tâm huyết và sự đồng lòng của toàn thể CBNV trong hệ thống. Mới đây, Vietcombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam do bà Nguyễn Thị Doan – UVTV Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch với giá trị 4,6 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Lũng Liu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm, Vietcombank đều dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội đặc biệt là dành cho y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa và cho trẻ em.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao nghĩa cử và bày tỏ lời cảm ơn về sự hỗ trợ của Vietcombank đã đồng hành với Quỹ trong nhiều



Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

năm qua, bằng việc cùng với Quỹ trao tặng hàng nghìn cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng lũ, vừa là cặp sách đi học vừa là phương tiện cứu hộ, thực hiện rất tốt Chủ trương

của Thủ tướng giảm đuối nước cho trẻ em vùng lũ. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng hỗ trợ các suất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi của các địa phương có nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng chịu nhiều thiên tai, lũ lụt.

Trong 4 năm qua, từ nguồn tài trợ của Vietcombank, Quỹ đã trao 10.000 cặp phao cứu sinh trị giá 1,8 tỷ đồng và 2.000 suất học bổng với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các cháu học sinh con của các công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi thuộc 20 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Vietcombank còn hỗ trợ 700 triệu đồng cho Quỹ xây dựng Nhà trẻ ở khu công nghiệp Bắc Lý, tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện tốt cho công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất.

Tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã trao tặng cho Vietcombank biểu trưng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam. □



Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc (bên phải) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (bên trái) đại diện hai bên ký kết thỏa thuận tài trợ giai đoạn 2016 - 2020
Ảnh: Lê Hồng Quang



Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Biểu trưng của Quỹ cho ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT – đại diện Vietcombank



Lãnh đạo địa phương, Vietcombank và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tham gia lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

Ảnh: Trần Phúc Cường

Vietcombank tài trợ 4,6 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học Lũng Lìu, Hoà An, Cao Bằng

» **TRẦN PHÚC CƯỜNG** – Văn phòng công đoàn

Ngày 20/11/2015, Vietcombank phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trường Tiểu học Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng do Vietcombank

tài trợ với số tiền là 4.6 tỷ đồng. Tham dự lễ khởi công có: Ông Hà Minh Trần - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; ông Trần Phúc Cường - Phụ trách Văn phòng Công đoàn Vietcombank; bà Lê Tuyết Mai - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo

huyện Hoà An, lãnh đạo xã Dân Chủ tỉnh Cao Bằng, các thành viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; nhà thầu xây dựng công trình và toàn thể các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh của trường tiểu học Lũng Lìu.

Trường tiểu học Lũng Lìu được thành lập từ những năm 1954

nhưng đến nay cơ sở hạ tầng gần như không được cải thiện: Không điện, không đường, không trạm y tế, không nước sinh hoạt và trường học, lớp học hết sức lụp sụp. Đây là trường học dành chủ yếu cho người H'Mông nên địa điểm được đặt trên đỉnh núi cao, để có thể vào đến trường, đoàn công tác phải leo núi theo đường mòn khoảng gần 4 km, thời gian di chuyển khoảng 1h30', quả thật hết sức vất vả và khó khăn.

Lễ động thổ khởi công xây dựng trường Tiểu học Lũng Lìu diễn ra theo phong tục, tập quán của đồng bào H'Mông, dù đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương hết sức cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu

của Vietcombank, và khẳng định chỉ có sự giúp đỡ trọn gói như của Vietcombank thì công trình này mới có thể khởi công xây dựng được và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công được thuận lợi, hoàn thành công trình đúng thời gian quy định, đồng thời địa phương cũng sẽ giám sát bảo đảm chất lượng công trình.

Cũng tại buổi lễ ông Trần Phúc Cường chia sẻ những khó khăn của đồng bào, đặc biệt là các em học sinh vùng cao nói chung và Lũng Lìu nói riêng, việc tài trợ trọn gói xây dựng trường Lũng Lìu thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Vietcombank với cộng đồng và xã hội. Trên tinh thần trách nhiệm

cao Vietcombank sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân đủ vốn như cam kết cho công trình, đồng thời cũng đề nghị nhà thầu thi công đúng tiến độ để ra, bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành và sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ cho học sinh kịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Với việc tài trợ xây dựng trường Tiểu học Lũng Lìu, Vietcombank mong muốn góp phần thúc đẩy công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, giúp trẻ em tại Lũng Lìu được hưởng quyền trẻ em theo Công ước Quốc tế và Vietcombank hy vọng được cùng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cao Bằng. □

Các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Lũng Lìu tại Lễ khởi công



Vietcombank Bắc Bình Dương trao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn

» NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

Ngày 19/11/2015, Vietcombank Bắc Bình Dương phối hợp cùng Ban vận động ngày vì người nghèo – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bến Cát, UBND phường Chánh Phú Hòa, trao Nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Chí Thanh tại khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Gia đình ông Thanh là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ đang độ tuổi đi học, công việc làm không ổn định, nhà cửa hư hỏng nặng, không có khả năng tu sửa. Đây là căn nhà Đại đoàn kết thứ 3 trong kế hoạch thực hiện chương trình an sinh xã hội (ASXH) trong năm 2015 của Vietcombank Bắc Bình Dương tại địa phương; căn nhà cấp 4 có tổng diện tích xây dựng gần 125m², kinh phí xây



Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Chủ tịch CDCS Vietcombank Bắc Bình Dương (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho hộ ông Nguyễn Chí Thanh tại khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương nhân lễ trao nhà ngày 19/11/2015
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

dựng hơn 80 triệu đồng, trong đó Vietcombank Bắc Bình Dương hỗ trợ 50 triệu đồng.

Một mùa đông nữa lại về, với hoạt động ý nghĩa này hy vọng sẽ mang lại thêm chút hơi ấm đến với gia đình ông Thanh nói riêng, các

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương cùng với lãnh đạo địa phương chụp hình lưu niệm với gia đình ông Nguyễn Chí Thanh tại Lễ trao tặng nhà ngày 19/11/2015

mảnh đời khó khăn trong xã hội nói chung. Hòa cùng niềm vui của gia đình khi nhận được căn nhà mới khang trang, sạch sẽ; tập thể Vietcombank Bắc Bình Dương như nhân đôi được niềm hạnh phúc vì vừa thực hiện công tác ASXH, mà cũng vừa được chung tay góp sức xây dựng công trình xã hội tại địa phương. Đây là hoạt động thiết thực được toàn thể cán bộ nhân viên nhiệt tình hưởng ứng; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về tinh thần "lá lành đùm lá rách", chia sẻ với những hoàn cảnh cơ nhỡ giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao xã hội theo chủ trương của Chính phủ; cùng hệ thống Vietcombank thực hiện định hướng trở thành một Ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng. □



Ngôi nhà hạnh phúc

Ảnh: Minh Thoa

Vietcombank Quảng Ngãi chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi

» MINH THOA - Vietcombank Quảng Ngãi

Ngày 21/11/2015, Vietcombank Quảng Ngãi cùng những khách hàng thân thiết là Công ty TNHH MTV Lạc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Doosan Vina, Công ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ngãi đã mang hơn 50 triệu đồng để ủng hộ cho gia đình có 3 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Đó là ba chị em Lương Thị Mỹ Duyên (13 tuổi), Lương Thị Đông Hải (11 tuổi) và Lương Công Nam (9 tuổi). Như bao đứa trẻ ở làng quê nghèo này, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ăn rau, ăn cháo nhưng đong đầy tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng rồi, một cơn bạo bệnh đã cướp đi người cha thân yêu của 3 bé, mấy tháng gần đây căn bệnh ung thư quái ác đã cướp luôn người mẹ, bỏ lại các em bơ vơ giữa cuộc đời. Trong căn nhà chưa đầy 50 m², do một nhà hảo tâm tài trợ từ năm 2011, nay đã xuống cấp, 3 em nhỏ đã



Các thành viên trong đoàn sửa chữa, nâng cấp nhà cửa cho ba chị em Lương Thị Mỹ Duyên

bé nhỏ lại trông càng bé nhỏ, mong manh hơn. Hiện các em đang sống cùng bà ngoại nhưng bà đã quá già nên các em vẫn tự cứu mạng, đùm bọc lẫn nhau. Mặc dù khó khăn là vậy nhưng các em rất ngoan, lễ phép, bé Mỹ Duyên vừa tự lo cho mình, vừa lo cho các em, năm nào 3 bé cũng đạt học sinh khá giỏi.

Với ý tưởng giúp các em có điều

kiện sống, sinh hoạt, học tập tốt hơn, đồng thời giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, chăm sóc của cộng đồng dành cho mình, nên ngoài việc hỗ trợ các em về vật chất như máy tính, bàn học phục vụ cho học tập và các thiết bị, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, các thành viên trong đoàn còn tự tay lát nền, sơn sửa lại cửa, tường nhà, làm lại căn bếp, nhà vệ sinh, sắp xếp chỗ học tập, ngăn phòng ngủ, làm lại hệ thống điện, nước... cho ngôi nhà của ba chị em. Điều này mang đến cho các em những tình cảm mới lạ, ấm áp mà chắc là lâu lắm các em mới có được. Các em cứ tròn xoe mắt, chạy lăng xăng nhìn các cô chú làm việc, thỉnh thoảng được các cô chú nhờ việc này, việc kia, các em vui lắm.

Sự giúp đỡ vẫn còn là ít ỏi nhưng đã làm ấm lòng các em, giúp các em có nghị lực vượt qua những mất mát, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. □

Vietcombank Vinh hỗ trợ 50 triệu xây nhà tình nghĩa tặng mẹ liệt sỹ

» NGUYỄN MINH – Vietcombank Vinh

Ngày 15/11/2015, Vietcombank Vinh phối hợp cùng Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An và UBND xã Diễn Phú tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ bà Nguyễn Thị Hữu, 101 tuổi, mẹ liệt sỹ Hoàng Sỹ Vinh ở xóm 19, xã Diễn Phú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh gia đình cụ Nguyễn Thị Hữu hiện đang sống trong căn nhà xập xệ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Vietcombank Vinh đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình cụ Hữu kịp thời triển khai công trình nhằm sớm có được ngôi nhà ở kiên cố hơn.

Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực có ý nghĩa của Vietcombank Vinh, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. □



Ông Trần Văn Hiến - Chủ tịch CBCS, Phó Giám đốc Vietcombank Vinh trao số tiền 50 triệu hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Hữu
Ảnh: Nguyễn Minh



Vietcombank Lạng Sơn tài trợ xây Nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ

» HỒNG DIỆP – Vietcombank Lạng Sơn

Ngày 24/11/2015, tại thôn Nặm Bao, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Vietcombank Lạng

Sơn đã tổ chức Lễ “Khánh thành và gắn biển công trình Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Mông Thị Ba”. Đến dự có các đồng chí Lô Vinh Linh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Đường Thị Xuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cùng các đ/c lãnh đạo huyện, xã. Về phía Vietcombank Lạng Sơn có đ/c Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng các cán bộ công nhân viên.

Gia đình bà Mông thị Ba là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã vùng 3 của huyện miền núi. Chồng là liệt sỹ Lăng Văn Tường



Đ/c Nguyễn Xuân Cao Cường – PGD Vietcombank Lạng Sơn trao biểu trưng số tiền tài trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa
Ảnh: Phan Hoàng Huân



Đ/c Nguyễn Xuân Cao Cường – PGD Vietcombank Lạng Sơn (hàng 2 thứ 6 từ phải sang) và người dân địa phương

đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 thuộc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lúc chống bà Ba hy sinh cũng chính là thời điểm đưa con đầu lòng ra đời, bà phải nuôi con một mình trong căn nhà chênh vênh trên núi với sự đùm bọc của hàng xóm, láng giềng. Được sự giới thiệu của lãnh đạo huyện, Vietcombank Lạng Sơn xác định đây là địa chỉ hoàn toàn xứng đáng và đã giành kinh phí 50 triệu đồng tài trợ giúp gia đình xây dựng căn nhà kiên cố khang trang để phần nào bớt đi những khó khăn và ổn định cuộc sống.

Tại buổi Lễ, gia đình bà Mông Thị Ba cũng như người dân trong xã đã rất xúc động và vui mừng trước tình cảm cũng như sự quan tâm của Vietcombank đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống gia đình cách mạng, tiếp bước truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đại diện lãnh đạo huyện, đ/c Lô Vinh Linh đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Vietcombank đã dành nhiều tình cảm cho huyện Văn Lãng (đặc biệt trước đó vào tháng 10/2015 Vietcombank đã tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà Văn Hóa xã Trùng Quán – huyện Văn Lãng).

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vietcombank Lạng Sơn rất vinh dự và tự hào được đóng góp công sức đến một chương trình trọng tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà, đó là chăm lo cuộc sống cho các gia đình có công với cách mạng. □

Đoàn TN Vietcombank Bắc Bình Dương trao Nhà tình thương cho hộ nghèo

» NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Vietcombank Bắc Bình Dương

Sáng 27/11/2015, Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương phối hợp cùng chính quyền huyện Bàu Bàng, xã Long Nguyên tổ chức Lễ trao Nhà tình thương cho gia đình anh Phan Văn Minh (Sinh năm 1990), ngụ ấp Nhà Mát, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Nhà được xây có kết cấu cấp 4, diện tích 42m² với kinh phí xây dựng là 55 triệu đồng, trong đó Đoàn TN Vietcombank Bắc Bình Dương đóng góp 50 triệu đồng. Gia đình anh Minh thuộc hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, cả gia đình bốn người sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, khó khăn nhất là trong mùa mưa bão phải chống đỡ khi vách che tạm lâu năm đã bị rách nát, mất an toàn cho cuộc sống cả gia đình.

Hy vọng với ngôi nhà khang trang được trao tặng sẽ góp phần giúp gia đình anh Minh ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên làm kinh tế, nuôi con ăn học thành những người hữu ích cho xã hội. Nhân dịp này, Đoàn TN phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trao tặng một phần quà đến gia đình trong ngày mừng nhà mới.

Đây là công trình thanh niên đầu tiên trong chương trình hoạt động đoàn năm 2015 của Đoàn TN Vietcombank Bắc Bình Dương, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, lực lượng trẻ, đầy nhiệt huyết luôn sống với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn thị xã Bến Cát, nơi Chi nhánh đã và đang hoạt động gần 10 năm qua với tiền thân là phòng giao dịch Mỹ Phước. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, được toàn thể đoàn viên thanh niên



Đại diện BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương trao quà cho gia đình anh Phan Văn Minh trong ngày nhận nhà mới ngày 27/11/2015
Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

nhiệt tình hưởng ứng giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương trong năm qua cũng đã tích cực đóng góp nhiều ngày lương vào các

hoạt động an sinh xã hội của Chi nhánh. Từ đó trong năm 2015 đoàn viên đã đóng góp xây dựng 6 căn Nhà đại đoàn kết, Nhà nhân ái cho các hộ nghèo; tặng hơn 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, có kết quả học tập tốt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. □



Đại diện BCH Công đoàn cơ sở và BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo địa phương trong Lễ nhận nhà mới của gia đình anh Phan Văn Minh

Vietcombank Ninh Bình và Vietcombank Lạng Sơn chung tay thiện nguyện Mùa đông

» ĐINH THẾ HIỆP - Vietcombank Ninh Bình

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, được sự chấp thuận của Cấp ủy, ngày 28/11/2015, ĐCS Vietcombank Ninh Bình đã phối hợp với ĐCS Vietcombank Lạng Sơn tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Chi Lăng – Nhà trưng bày di tích lịch sử Chi Lăng và thực hiện công tác an sinh xã hội tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

Chương trình này nằm trong kế hoạch thường niên về an sinh xã hội mùa đông ĐCS Vietcombank Ninh Bình đã vận động quyên góp từ các đoàn viên để mua tặng: chăn ấm, sách vở với số tiền khoảng 10 triệu đồng để trao tặng cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn và



Trao tặng chăn bông cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Ảnh: Đinh Thế Hiệp

các cháu tiểu học, trung học tại xã Chiến Thắng.

Xã Chiến Thắng là một trong những xã vùng cao, có điều kiện đi lại khó khăn, hiện tại cơ sở vật chất rất thiếu thốn... được xếp loại nhóm xã vùng III (tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên

tới trên 30%) của huyện Chi Lăng. Đến tham dự buổi Lễ có sự góp mặt của anh Nguyễn Hùng Mạnh – Bí thư Huyện đoàn Chi Lăng, anh Tô Văn Lễ – Phó Chủ tịch xã Chiến Thắng cùng các đối tượng được trao tặng quà.

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện Huyện ủy Chi Lăng và UBND xã Chiến Thắng bày tỏ sự cảm kích đối với chương trình an sinh xã hội của 2 Chi đoàn, thông qua đó gửi lời cảm ơn đến với Đoàn Vietcombank và rất mong tiếp tục nhận được những tấm lòng nhân ái đến với địa phương.

Với số tiền trao tặng chưa được nhiều nhưng thông qua đó cũng thể hiện được những tấm lòng nhân ái của đoàn viên 2 Chi đoàn, góp phần vào xây dựng hình ảnh nhân văn của Vietcombank đến với các địa phương còn có nhiều cảnh đời khó khăn. □



Trao tặng sách vở cho các cháu học sinh

Vietcombank Quảng Bình tổ chức Hội nghị Khách hàng 2015 và Khai trương Trụ sở mới

ĐỨC NAM

Sáng ngày 23/11/2015, tại thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (Vietcombank Quảng Bình) đã long trọng tổ chức Hội nghị khách hàng 2015 và Khai trương trụ sở mới. Tới tham dự buổi Lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có ông Lương Ngọc Bính - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu

Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hoài - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đồng đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình và các khách hàng thân thiết của chi nhánh. Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Hòa Bình - Nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc; ông Đinh Văn Mười - Nguyên Phó Tổng

giám đốc; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Kế toán trưởng; bà Nguyễn Thị Hoa - Nguyên Kế toán trưởng Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban của Trụ sở chính; lãnh đạo các chi nhánh trên địa bàn và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Hải - Giám đốc chi nhánh đã báo cáo kết quả mà Vietcombank Quảng Bình đạt được trong những năm qua, theo đó: Qua 9 năm hoạt động đến nay Vietcombank Quảng Bình đã có gần 50.000 khách hàng cá

nhân và doanh nghiệp đến giao dịch, phát hành được gần 79.000 thẻ ATM các loại, giới thiệu và tư vấn được trên 2.200 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet banking, gần 6.400 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking, phát triển được 14 máy ATM và 167 đơn vị chấp nhận thẻ, cung cấp dịch vụ trả lương qua tài khoản cho 112 đơn vị. Số lượng khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank Quảng Bình ngày càng đông là một minh chứng cho sự tín nhiệm, tin tưởng của khách hàng đối với Chi nhánh, hoạt động thương hiệu Vietcombank đến với người dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn tạo phương tiện làm việc và giao dịch theo chuẩn của ngân hàng hiện đại, Vietcombank Quảng Bình không ngừng trang bị cơ sở vật chất và phương tiện giao dịch mang lại lòng tin đối với khách hàng và khẳng định hoạt động bền vững của ngân hàng trên địa bàn.

Vietcombank Quảng Bình đã được Ban lãnh đạo Vietcombank Trung ương tin tưởng, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Vietcombank Quảng Bình với quy mô 11 tầng (gồm 1 tầng bán hầm và 10 tầng nổi) trên tổng diện tích sàn xây dựng: 7.736 m2 tại số 3, đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Công trình trụ sở Vietcombank Quảng Bình vừa mới hoàn thành khang trang, đẹp về kiến trúc, hợp lý về công năng và đảm bảo về chất lượng, trang thiết bị được đầu tư cao cấp đảm bảo điều kiện hoạt động theo chuẩn tiên tiến nhất, theo cảm nhận của nhiều du khách, khách hàng đây là một trong những Trụ sở làm việc hiện đại và thân thiện trong hệ thống ngành ngân hàng trên địa bàn miền Trung. Giám đốc chi nhánh cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Vietcombank đã quan tâm, hỗ trợ chi nhánh trong quá trình xây dựng trụ sở cũng như hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh trong từng năm, đồng thời



Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc (thứ 2 từ trái sang) và ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (ngoài cùng bên phải) trao số tiền 100 triệu đồng và 15 bộ máy vi tính cho Trường THCS Đồng Phú - phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

khẳng định chi nhánh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban lãnh đạo giao cho.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Vietcombank Quảng Bình trong những năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tin tưởng rằng với cơ sở hạ tầng công nghệ của chi nhánh không ngừng được đầu tư, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của một ngân hàng hiện đại sẽ tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng ngày một tốt hơn các nhu cầu dịch vụ tài chính cho công chúng, doanh nghiệp và phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, hướng tới trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank đã biểu dương những thành tựu của chi nhánh đạt được trong những năm qua với việc hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Vietcombank giao, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở,

Ban, Ngành tỉnh Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi để Vietcombank Quảng Bình đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổng giám đốc cũng đề nghị tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh Vietcombank Quảng Bình tiếp tục nhận thức sâu sắc rằng trụ sở khang trang hiện đại mới chỉ là yếu tố cần, hình ảnh bên ngoài, việc nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ khách hàng, gia tăng sự gắn kết mới là yếu tố đủ, yếu tố quan trọng quyết định sự gắn bó của khách hàng với Vietcombank. Cùng với trụ sở mới được xây dựng khang trang, hiện đại, mỗi cán bộ nhân viên Vietcombank Quảng Bình cần tiếp tục phát huy những giá trị của Vietcombank nhằm không ngừng đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, hướng đến chia sẻ cơ hội, hợp tác cùng phát triển, góp phần tích cực vào sự thành công của mỗi khách hàng, của chi nhánh cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chiều cùng ngày, Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cùng đoàn lãnh đạo Vietcombank đã đến thăm và trao tặng số tiền 100 triệu đồng và 15 bộ máy vi tính cho Trường THCS Đồng Phú - phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. □



Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Vietcombank tham gia cắt băng khánh thành Trụ sở mới của Vietcombank Quảng Bình

Ảnh: CTV

Vietcombank bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn

» NGUYỄN THÚY QUỲNH – Vietcombank Nam Sài Gòn

Ngày 3/11/2015, tại Trụ sở Vietcombank Nam Sài Gòn đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn. Tới dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank; ông Hồng Quang – Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vietcombank; ông Đặng Bình Nguyên – Chánh văn phòng Vietcombank và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Nam Sài Gòn.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang – Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 3274/QĐ-VCB-TCCB ngày 03/11/2015 của Tổng giám đốc Vietcombank về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn. Theo đó, ông Nguyễn Như Tường – Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank



Ông Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Vietcombank trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Như Tường – tân Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn
Ảnh: Nguyễn Thúy Quỳnh

Nam Sài Gòn kể từ ngày 3/11/2015.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng chia sẻ: Vietcombank Nam Sài Gòn trong nhiều năm liền là một trong các chi nhánh hoạt động hiệu quả nhất của hệ thống. Nguồn nhân lực tại

Vietcombank Nam Sài Gòn luôn được đánh giá cao về chất lượng. Với tiềm năng về thị trường, địa bàn cũng như việc bổ sung lãnh đạo có năng lực, Tổng giám đốc tin tưởng rằng việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Tường vào vị trí Phó Giám đốc mới sẽ giúp Vietcombank Nam Sài Gòn hoạt động năng suất và hiệu quả hơn, tạo điều kiện bứt phá trên thị trường và đáp ứng được sự kỳ vọng lớn từ Ban lãnh đạo Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Như Tường đã cảm ơn Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chi nhánh đã tin nhiệm; Ban lãnh đạo Vietcombank đã giao trọng trách vinh dự này cho mình. Ông cam kết sẽ dùng toàn bộ tâm – trí – lực cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đóng góp xây dựng chi nhánh và sự phát triển chung của Vietcombank. □



Ban Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng và lãnh đạo các Phòng, Ban của Trụ sở chính Vietcombank

Vietcombank Ba Đình tài trợ 1.065 tỷ đồng cho dự án FLC Twin Tower

» ĐẶNG THÀNH

Ngày 23/11/2015 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (Vietcombank Ba Đình) và Tập đoàn FLC đã ký kết hợp đồng tài trợ vốn trị giá 1.065 tỷ đồng cho dự án FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy - Hà Nội. Ngoài ra, Vietcombank và FLC cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cho vay khách hàng cá nhân mua nhà dự án.

Tới dự Lễ ký kết, về phía tập đoàn FLC, có ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT; bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng giám đốc; bà Đàm Ngọc Bích – Phó TGD. Về phía Vietcombank, có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó TGD; ông Huỳnh Song Hào – Giám đốc Khối Bán lẻ; ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Vietcombank Ba Đình, cùng đại diện lãnh đạo các chi nhánh Nam Hà Nội; Thanh Hóa và một số phòng/ban liên quan của Trụ sở chính.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nhận định: Ban lãnh đạo Vietcombank đánh giá cao sự



Bà Cao Hương Giang - Phó phụ trách phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ Vietcombank (bên phải) và bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng giám đốc FLC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho vay khách hàng cá nhân mua nhà dự án trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên
Ảnh: Đặng Thành

nỗ lực của các bên trong thời gian qua để có được thành quả ngày hôm nay. Vietcombank là ngân hàng rất có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay đầu tư bất động sản, tài trợ vốn cho cả dịch vụ bán buôn cũng như bán lẻ với nhiều dự án có các phân khúc khác nhau. Bên cạnh hoạt động tài trợ vốn, Vietcombank còn hỗ trợ các khách hàng cá nhân với các sản



Ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Vietcombank Ba Đình (bên phải) và bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng giám đốc FLC ký kết hợp đồng tài trợ vốn trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên

phẩm, dịch vụ bảo lãnh cho người mua. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã bình chọn và công nhận Vietcombank là ngân hàng bán lẻ chuẩn mực nhất và tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Bằng uy tín của 2 bên, lãnh đạo Vietcombank tin chắc rằng dự án sẽ thành công và sẽ có sự chỉ đạo sát sao với các đơn vị/bộ phận của Vietcombank để cung cấp các dịch vụ trọn gói cho chủ đầu tư và người mua, đem lại cuộc sống tốt cho người dân.

Là chi nhánh trực tiếp tài trợ vốn cho dự án, ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Vietcombank Ba Đình chia sẻ: “Vietcombank luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tư nhân có hoạt động kinh doanh tốt và tiềm năng phát triển vững mạnh và đặc biệt có các dự án với cách thức phát triển có hiệu quả. Chúng tôi đã tìm thấy ở tập đoàn FLC những đặc điểm đó. Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong hợp tác song phương cũng như sẽ là cơ sở để hai bên cụ thể hóa các phần việc tiếp theo”.

Thay mặt tập đoàn FLC, bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng giám đốc cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả của đồng vốn, đưa công trình sớm hoàn thiện đúng tiến độ vào năm 2017.

Dự án FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy có vị trí thuận lợi, nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch đi vào trung tâm thành phố Hà Nội với kiến trúc và thiết kế hiện đại, được xây dựng trên diện tích hơn 1ha với 2 tòa chung cư và văn phòng độc lập, được đầu tư đồng bộ, khép kín cùng độ bao phủ tới 70% diện tích cây xanh. Dự án hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên một điểm nhấn kiến trúc cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội trong tương lai. □

Vietcombank Thái Nguyên và Alutec Vina đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy Alutec Vina giai đoạn 1

ĐẶNG THÀNH

Ngày 24/11/2015 tại Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (Vietcombank Thái Nguyên) và Công ty TNHH Alutec Vina đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy Alutec Vina giai đoạn 1.

Tới dự Lễ ký kết, về phía tỉnh Thái Nguyên, có ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Về phía công ty Alutec Vina, có ông Jeong Ji Beom - Tổng giám đốc; ông Kim Seung Sam - Trưởng phòng Kế toán. Về phía Vietcombank, có ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc; ông Trần Thùy Dương - Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban liên quan của Trụ sở chính. Các cơ quan báo, đài của tỉnh Thái Nguyên cũng đã tham dự và đưa tin cho sự kiện ý nghĩa này.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phạm Thanh Hà nói: Vietcombank là ngân hàng thương mại đa năng, có quy mô lớn với mạng lưới rộng khắp cả nước và là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Qua hơn 50 năm hoạt động, với chiến lược đa phương hóa và mở rộng hợp tác, Vietcombank đã thiết lập được mối quan hệ sâu rộng với nhiều khách hàng là các tổ chức,



Ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ ký kết
Ảnh: Đặng Thành

doanh nghiệp trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong những năm qua, Vietcombank đã trực tiếp tham gia góp vốn và thực hiện thành công nhiều dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế. Đối với dự án Alutec Vina giai đoạn I tại Thái Nguyên, ngay từ thời điểm chủ đầu tư đưa ra đề nghị hợp tác, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã hết sức quan tâm và đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành thẩm định dự

án. Cuối cùng, Vietcombank đã phê duyệt các điều kiện cấp tín dụng và tin tưởng giao cho Vietcombank Thái Nguyên (là chi nhánh nằm trên địa bàn tỉnh với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, nhiệt huyết và dày dặn kinh nghiệm) trực tiếp cho vay đối với Công ty Alutec Vina để góp phần vào việc thực hiện và triển khai thành công dự án này. Vietcombank tin tưởng rằng, mối quan hệ giữa Vietcombank và Công ty Alutec Vina sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, tốt đẹp và thành công hơn nữa, góp phần tạo ra những đóng góp tích cực, đầy ý nghĩa vào hoạt động kinh tế, xã hội nói chung của tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Vũ Hồng Bắc chúc mừng sự hợp tác của Vietcombank và công ty Alutec Vina, ông đánh giá đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác của giới doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các doanh nghiệp ngân hàng, nằm trong tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về cam kết hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ông khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển thịnh vượng, bởi sự phát triển của các doanh nghiệp cũng sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. "Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ công nghệ, năng lực quản trị, sự năng động sáng tạo của các doanh nhân

Hàn Quốc kết hợp với môi trường kinh doanh thuận lợi của tỉnh tạo ra cùng với sự hỗ trợ, hợp tác của Vietcombank - một trong những định chế tài chính lớn, mạnh nhất Việt Nam, dự án sẽ thành công, hiệu quả, góp phần vào việc đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển - trung tâm của vùng", ông Bắc nói.

Dự án Nhà máy Alutec Vina giai đoạn 1 do Công ty TNHH Alutec Vina (100% vốn đầu tư nước ngoài) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư của dự án 93.700.000 USD (chia thành 02 giai đoạn), trong đó mức đầu tư giai đoạn 1 là 19.500.000 USD. Số lượng lao động dự kiến của Nhà máy là 2.000 người. □



Ông Phạm Thanh Hà - Phó TGD Vietcombank phát biểu tại Lễ ký kết



Ông Trần Thùy Dương - Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên (bên trái) và ông Jeong Ji Beom - Tổng giám đốc công ty TNHH Alutec Vina ký kết hợp đồng tín dụng trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Vietcombank



Ông Nguyễn Quang Lý - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (hàng đầu bên phải) và ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Fuji Bắc Giang đại diện 2 bên ký kết thỏa thuận hợp tác
Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank Bắc Giang và Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang

» NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – Vietcombank Bắc Giang

Ngày 19/11, Vietcombank Bắc Giang tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần phát triển FUJI Bắc Giang (Fuji Bắc Giang) tại phía Nam, KCN Song Khê - Nội Hoàng (KCN phụ trợ Fuji). Tham dự có ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang; ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Fuji Bắc Giang; ông Đặng Hoàng Long - Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang.

Vietcombank Bắc Giang là ngân hàng có thể mạnh về các dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ, các sản phẩm thẻ, tín dụng... được các doanh nghiệp FDI tin cậy lựa chọn. Hiện Vietcombank Bắc Giang đã đặt phòng giao dịch (PGD) tại các KCN trọng điểm của tỉnh như KCN

Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và huyện Lục Ngạn. Tại PGD Song Khê - Nội Hoàng, Vietcombank Bắc Giang đã cung cấp dịch vụ cho 20 doanh nghiệp FDI, chiếm tổng số 90% doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Tại Lễ ký, Vietcombank Bắc Giang cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ ưu đãi cho Fuji Bắc Giang và các nhà đầu tư vào KCN phụ trợ Fuji: về tín dụng (áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt nhất ở từng thời kỳ), kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ trả lương qua tài khoản...

Còn phía Fuji Bắc Giang cam kết sẽ ưu tiên sử dụng tất cả các sản phẩm do Vietcombank Bắc Giang cung cấp; phối hợp chặt chẽ với Vietcombank Bắc Giang trong quá trình liên quan đến các dịch vụ do ngân hàng cung cấp như lắp đặt ATM, phát hành thẻ. Đồng thời, sẽ giới thiệu các doanh nghiệp mới vào đầu tư KCN để Vietcombank Bắc

Giang tiếp cận, cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang khẳng định: "Với thế mạnh vốn có và chính sách linh hoạt, Vietcombank Bắc Giang sẽ tiếp cận, giới thiệu cung cấp cho nhà đầu tư mọi sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất ngay khi đến đầu tư vào KCN".



Phía Nam, KCN Song Khê - Nội Hoàng (Khu công nghiệp phụ trợ FUJI) thuộc địa bàn xã Nội Hoàng và Tiên Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nằm cạnh Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn, cách TP Bắc Giang 5 km, cách Hà Nội 45 km, cách Sân bay quốc tế Nội Bài 45 km. KCN này do Công ty cổ phần phát triển FUJI Bắc Giang làm chủ đầu tư với diện tích 33ha. Hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây tương đối đầy đủ, có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện đã có 7 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại đây.



Ông Lê Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai (ngồi thứ 3 từ phải sang), bà Lê Thị Huệ Anh - Giám đốc Vietcombank Vinh và ông Nguyễn Hữu Bằng - Quyền Giám đốc Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt ký kết Hợp đồng tín dụng trị giá 300 tỷ đồng
Ảnh: Trần Thị Thanh Thủy

Vietcombank tài trợ khoản tín dụng 300 tỷ đồng xây dựng Hệ thống cấp nước sạch tại tỉnh Nghệ An

» TRẦN THỊ THANH THỦY – Vietcombank Vinh

Ngày 5/11/2015, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chi nhánh Vietcombank Vinh cùng Chi nhánh Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt và Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Hệ thống cấp nước sạch Hoàng Mai tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai; bà Lê Thị Huệ Anh - Giám đốc Vietcombank Vinh; ông Nguyễn Hữu Bằng - Quyền Giám đốc Vietcombank Dịch vụ Khách hàng

đặc biệt cùng đại diện lãnh đạo phòng/ban các đơn vị.

Theo nội dung hợp đồng được ký kết, Vietcombank Vinh sẽ làm chủ đầu tư mỗi tài trợ khoản tín dụng trị giá 300 tỷ đồng để xây dựng Hệ thống cấp nước sạch Hoàng Mai tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Đây là dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương xây dựng tại Quyết định số 501/QĐ.UBND-ĐTĐXD ngày 04/2/2015 với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 30.000m³/ngày-đêm, giai đoạn 2 là 50.000m³/ngày-đêm.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Lê Thị Huệ Anh - Giám đốc Vietcombank Vinh tin tưởng rằng trong quá trình triển khai thực hiện, ngân hàng

cùng doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ để dòng vốn tín dụng được giải ngân kịp thời, có hiệu quả nhằm đảm bảo cho dự án thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội nói chung cho địa phương.

Hai bên cũng tin tưởng rằng với vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu và năng lực tài trợ vốn cho các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Vietcombank cùng kinh nghiệm thực hiện dự án của Nhà đầu tư, Dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cho cả hai bên, đồng thời đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. □

Vietcombank Hà Nam ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Công Ty TNHH Finetek Việt Nam

» NGUYỄN HÀ PHƯƠNG - Vietcombank Hà Nam

Ngày 25/11/2015, tại thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam, Vietcombank Hà Nam đã tổ chức Lễ ký kết Hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Finetek Việt Nam. Tham dự lễ ký kết, có ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; ông Trần Xuân Dương - Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp; về phía Công ty TNHH Finetek Việt Nam có ông Choi Ki Young - Tổng Giám đốc; ông Min Yuong Kee - Phó Tổng Giám đốc; ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tài chính; về phía

Vietcombank Hà Nam có ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc; ông Phạm Thanh Bình - Phó giám đốc cùng đại diện lãnh đạo phòng/ban đơn vị. Công ty TNHH Finetek Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Finetek tại Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư ngày 13/05/2013 với vốn điều lệ 8.000.000 USD và vốn đầu tư 14.500.000 USD. Đây là đơn vị đứng đầu trong cả nước về mảng cung cấp các linh kiện, màn hình cảm ứng trên điện thoại di động cho tập đoàn Samsung.

Theo nội dung hợp đồng hợp tác toàn diện được ký kết, Vietcombank Hà Nam sẽ cung cấp tất cả các mảng dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, cho vay, mua bán ngoại tệ, trả lương đối với công ty và với cán bộ nhân viên là thẻ tín dụng và cho vay tín chấp ... đồng thời tài trợ khoản tín dụng cho Công ty TNHH Finetek Việt Nam để bổ sung vốn lưu động trị giá 5 triệu USD. Với sự hợp tác toàn diện này, Vietcombank Hà Nam hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất các dịch vụ ngân hàng để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. □



Ông Choi Ki Young - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Finetek, ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Vietcombank Hà Nam (thứ 2 từ phải sang) ký kết Hợp đồng hợp tác toàn diện. Ảnh: Nguyễn Hà Phương



Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương (hàng đầu, đứng giữa) và ông Nguyễn Thuận - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group (hàng đầu bên phải); ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc điều hành Kim Oanh Group (hàng đầu bên trái), đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Vietcombank Bình Dương hợp tác toàn diện với Kim Oanh Group

» NGUYỄN MINH TỚI - Vietcombank Bình Dương

Sáng ngày 11/11/2015, Vietcombank Bình Dương đã tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ & Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group).

Theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên, Vietcombank Bình Dương và Kim Oanh Group cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường. Vietcombank Bình Dương cam kết tạo điều kiện cho các khách hàng của Kim Oanh Group có thể tiếp cận, sử dụng các gói sản phẩm dịch vụ do Vietcombank Bình Dương cung ứng với nhiều ưu đãi. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng giám đốc điều hành Kim Oanh Group cho biết: "Với xuất phát điểm

là một văn phòng dịch vụ bất động sản nhỏ tại Mỹ Phước vào năm 2006, đến nay Kim Oanh Group đã trở thành một công ty đầu tư và phân phối bất động sản hàng đầu ở khu vực phía Nam với 5 chi nhánh tại Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM. Lễ ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Kim Oanh Group trên cơ sở những dịch vụ đa dạng mà Vietcombank Bình Dương cung cấp. Kim Oanh Group tin rằng việc triển khai thỏa thuận hợp tác sẽ mang đến nhiều hiệu quả, tương xứng với vị trí hàng đầu hiện có của cả hai bên".

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương cho biết: "Vietcombank Bình Dương cam kết dành các ưu đãi tốt nhất cho Kim Oanh Group khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ do Vietcombank Bình Dương cung ứng như: tiền gửi, tín dụng, dịch vụ tài khoản, chuyển tiền, thẻ, ngân hàng điện tử, mua bán ngoại tệ... Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Kim Oanh Group và các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc thực tế". Thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank Bình Dương và Kim Oanh Group là một mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo tiền đề để khai thác tốt thế mạnh của mỗi bên, phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh mang lại lợi ích chung. □

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK VŨNG TÀU:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ĐỦ ĐỨC, ĐỦ TÀI

» MỸ HẰNG – Vietcombank Vũng Tàu

Xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vietcombank Vũng Tàu luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày càng đa dạng và tốt hơn.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu, cho biết, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng tin

nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Vietcombank Vũng Tàu đã tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về tiếp tục cơ cấu mô hình tổ chức và nâng cao năng lực điều hành của đơn vị. Đảng ủy và Ban giám đốc Chi nhánh đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Đảng bộ chủ động tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng tốt yêu cầu kiến thức vững chắc và tăng cường lãnh đạo cho đơn vị. Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vietcombank Vũng Tàu luôn quan tâm và khuyến khích việc học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng; thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa học, đặc biệt là các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên mới do Vietcombank Trụ sở chính (TSC) tổ chức.

Thực hiện công tác tư tưởng - giáo dục chính trị, Đảng ủy, Ban giám đốc Vietcombank Vũng Tàu đã mở rộng dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, tư tưởng trong chấp hành kỷ luật Đảng; phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tăng cường sự giám sát, giúp đỡ của tập thể đối với đảng viên. Việc triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố và nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo về

Đảng ủy Vietcombank Vũng Tàu luôn tham gia cùng với Ban giám đốc trong việc sắp xếp để bạt cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên đảm bảo hợp lý, công bằng. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đã tham gia cùng với Ban giám đốc xem xét trình Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ.

mọi mặt, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng những điển hình, thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp với thực hiện tốt văn hóa Vietcombank trong toàn cơ quan. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, các chi bộ, các đoàn thể quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục, duy trì nền nếp trong sinh hoạt, công tác hàng ngày và dẫn đi vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, cả về “học tập” cũng như “làm theo”. Các cán bộ, đảng viên của Vietcombank Vũng Tàu luôn là đầu tàu gương mẫu, thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức đúng, sáng tạo trong giải quyết công việc, có khả năng hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chuyên môn của mình và thể hiện bằng hành động, bằng những việc làm cụ thể, bằng nêu gương để thuyết phục, quy tụ mọi người. Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

6 tháng đầu năm, huy động vốn của chi nhánh Vũng Tàu tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch TW giao, ước tính cuối năm sẽ đạt khoảng 120% so với kế hoạch cả năm TW giao cho chi nhánh.

Dư nợ tín dụng trong quý II đạt 90% kế hoạch tín dụng quý II Vietcombank TSC giao. Số dư nợ xấu đến cuối quý II chiếm 0,74%

trên tổng dư nợ; chủ yếu là những khoản vay tiêu dùng. Trong thời gian tới, các cán bộ tín dụng tích cực tìm kiếm và tiếp cận các dự án tốt để tăng dư nợ, đồng thời thu nợ theo kế hoạch các dự án cũ và tích cực thu hồi nợ sau DPRR.

Lợi nhuận trước dự phòng đạt 146,08 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm Vietcombank TSC giao cho chi nhánh.

Từ tháng 6 vừa qua đã triển khai lương mới theo quy định của Vietcombank TSC, lương cố định hàng tháng là lương V1 chiếm khoảng 60% quỹ lương. 40% quỹ lương còn lại là lương V2 sẽ được tính theo điểm KPIs.

Thời gian tới bộ phận Kiểm tra nội bộ tăng cường phối hợp với các phòng cấp tín dụng để rà soát lại các đơn vị dư nợ, các nhóm khách hàng. Đồng thời phòng Quản lý nợ phối hợp với các phòng cấp tín dụng để triệt để thu hồi nợ xấu theo công văn 581 của Vietcombank TSC.

Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, Chi bộ (từ ngày 12/1/2015, Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 394 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BR-VT) Vietcombank Vũng Tàu được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013, Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014 (có 43/43 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Từ kết quả trên cho thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức Đảng chưa có biểu hiện vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đã kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Hầu hết các đảng viên giữ được phẩm chất đạo đức, chưa có biểu hiện vi phạm. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên đã có tác dụng thúc đẩy và giáo dục cán bộ đảng viên làm tốt nhiệm vụ đối với Đảng, với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào việc củng cố cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện. □



Đ/c Mai Minh Quang - Bí thư Đảng ủy Khối DN Tỉnh BR-VT (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Vietcombank Vũng Tàu

Ảnh: Mỹ Hằng

Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu

» TUẤN VŨ – Vietcombank Vũng Tàu

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu của ngành công đoàn nói chung và của các cơ sở đoàn nói riêng. Với mục tiêu đó, Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu luôn cố gắng giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được, các hoạt động phong trào của đơn vị cũng được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Ngày 18/1/2015, Vietcombank Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động và ký Thỏa ước lao động tập thể trong đó đảm bảo

quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; công tác xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị luôn được chú trọng.

Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

trong năm 2015 như: Ngày thành lập Đảng 3/2, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5 (Tháng Công nhân), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Công

đoàn Việt Nam 28/7...; gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn (ĐVCD), nêu gương người tốt, việc tốt và động viên tập thể người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái trong phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh. BCH Công đoàn cũng thường xuyên động viên các đoàn viên tham gia các lớp nghiệp vụ chuyên môn và các lớp học cao hơn.

Thực hiện Hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Công văn số 30/HD-CĐNHN ngày 19/01/2015 về Công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015, ngay từ đầu năm, BCH CĐCS Vietcombank Vũng Tàu đã thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

tới ĐVCD; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, BHYT, các văn bản dưới luật đến toàn thể người lao động thông qua các tổ Công đoàn; tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2015 đến tập thể ĐVCD Vietcombank Vũng Tàu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN Trung ương tại Công văn số 3989/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 27/10/2014 cũng như các kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BCH CĐCS đã cử cán bộ tham dự Lễ mít tinh Phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 quy mô toàn quốc tổ chức lúc 06h00 ngày 15/03/2015 tại Khu Công nghiệp Đồng Xuyên, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, BCH CĐCS đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các toàn thể ĐVCD “Văn hóa an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa phòng chống cháy nổ và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Thực hiện Hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Công văn số 28/HD-CĐNH ngày 15/01/2015 về Học tập chuyên đề 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, BCH Công đoàn đã tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong đoàn viên công đoàn các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, gắn bó, sâu sát với đoàn viên, “Công đoàn và người lao động đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”; đoàn kết và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

ĐVCD Vietcombank Vũng Tàu đã tích cực tập luyện và tham gia Hội thao khối ngân hàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 diễn ra từ ngày

9 – 10/5/2015 do Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức và đạt thành tích khá tốt: 1 giải Nhì bóng bàn đôi nam trên 40 tuổi, 1 giải Ba bóng bàn đơn nam trên 40 tuổi, 1 giải Ba bóng bàn đôi nam dưới 40 tuổi, 1 một giải Ba đôi nam nữ tennis dưới 40 tuổi. Tham gia Hội thao Vietcombank khu vực 5 tại Đà Lạt từ 22 - 24/10/2015 đạt: giải Ba đơn nữ tennis, giải Ba đôi nam nữ tennis, giải Nhì và Ba đôi nam bóng bàn, đứng thứ 4 trong môn bóng đá.

Với những kết quả đạt được, BCH CĐCS phối hợp cùng với Ban giám đốc sẽ phát huy những cái đạt được, khắc phục những yếu kém, luôn động viên cán bộ đoàn viên yêu tâm công tác, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, kịp thời biểu dương khen thưởng bằng vật chất, tinh thần những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác đồng thời thực hiện chủ trương chung của ngành ngân hàng; CĐCS Vietcombank Vũng Tàu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBNV tham gia học tập nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ... để đáp ứng tốt yêu cầu của một ngân hàng thương mại đa năng trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2014:

- CĐCS Vietcombank Vũng Tàu đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc, đang được trình khen thưởng cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
- Tập thể nữ CĐCS Vietcombank Vũng Tàu đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”
- 4 tổ Công đoàn được tặng Giấy khen Tổ CĐ xuất sắc
- 22 cá nhân được tặng Giấy khen ĐVCD xuất sắc
- 9 cá nhân nữ được tặng Giấy khen “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”. □



Đoàn viên Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu tham gia Hội thao Khu vực V tại Đà Lạt

Ảnh: Tuấn Vũ

CHI ĐOÀN VIETCOMBANK VŨNG TÀU:

Hoạt động Đoàn gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

» CHI ĐOÀN - Vietcombank Vũng Tàu

Trong năm 2015, Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu tiếp tục xác định việc tổ chức các phong trào hành động của Đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Ngân hàng là mục tiêu trọng tâm, cốt lõi và xuyên suốt. Trên cơ sở bám sát trọng tâm công tác, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Vietcombank Vũng Tàu, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các chương trình đã đề ra.

Điểm nhấn trong công tác Đoàn của Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu trong năm 2015 đó là tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa và nghiệp vụ ngân hàng với chủ đề: “Tự hào thanh niên Vietcombank Vũng Tàu” dành cho các đoàn viên, thanh niên tại chi nhánh. 4 đội đến từ 7 phòng và 4 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh BR-VT đã tham gia cuộc thi. Đến dự hội thi có Đ/c Trần Thị Thu Hiền – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT). Cuộc thi nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên trau dồi toàn diện các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm trong quá trình xử lý công việc; nâng cao khả năng làm việc nhóm và phát huy thế mạnh của mỗi CBNV trẻ.

Cuộc thi đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các đội dự thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các đội có phần thể hiện rất xuất sắc khi trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, bán lẻ, thanh toán trong

nước... Trong phần hùng biện, mỗi cá nhân đại diện cho mỗi đội thể hiện suy nghĩ và hiểu biết của mình về các giá trị văn hóa truyền thống của Vietcombank nói chung và ứng dụng của từng cán bộ tại chi nhánh nói riêng trong công việc. Ngoài 2 phần thi trên, các đội còn thể hiện kiến thức về lịch sử 85 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ và 84 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; năng khiếu múa, hát. Ông Đoàn Văn Tuyến - Phó Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu đánh giá cuộc thi thành công từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, câu hỏi đa dạng, phong phú, câu trả lời tự tin, chính xác, thể hiện sự am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, văn hóa Vietcombank. Đồng thời mong muốn các đoàn viên, thanh niên luôn có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và bản lĩnh vững vàng, xây dựng Vietcombank Vũng Tàu nói riêng và Vietcombank nói chung ngày càng phát triển, luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá



Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo tại xã Bưng riếng huyện Xuyên Mộc

Ảnh: Chi Đoàn

nhân trong và ngoài nước trên lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đồng chí Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh BRVT đánh giá cao hội thi này và coi đây là Hội thi tuyên truyền hình mẫu người đoàn viên thanh niên. Đồng chí Bí thư Đoàn khối khẳng định sẽ nhân rộng ra toàn Đoàn khối.

Cùng với cuộc thi tìm hiểu văn hóa và nghiệp vụ ngân hàng, Ban Chấp hành Chi Đoàn Vietcombank Vũng Tàu tập trung động viên, khuyến khích các đoàn viên thực hiện các phần việc thanh niên trong lĩnh vực kinh doanh. Với phương châm “mỗi đoàn viên là một cây bán hàng năng động”, ý thức được điều này, các đoàn viên ở mỗi phòng nghiệp vụ khác nhau thường xuyên sáng tạo trong công việc vừa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đưa ra vừa

giới thiệu nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau vừa tìm kiếm nhiều khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ. Kết quả 100% đoàn viên hoàn thành tốt công việc được giao, giải phóng khách hàng nhanh gọn, giải quyết tốt hồ sơ vay vốn, mua ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài... trong thời gian nhanh nhất.

Hòa chung với không khí chuyển đổi mô hình theo 12 chức năng nhiệm vụ chuẩn theo chỉ đạo của Vietcombank Trụ sở chính (TSC), các bạn đoàn viên cũng đã tranh thủ sắp xếp thời gian (kể cả thứ 7, Chủ nhật) để ổn định công việc, tiếp thu học tập các nghiệp vụ mới. Các bạn đoàn viên cũng phấn khởi với cách tính lương mới KPI,

phù hợp với từng công việc cụ thể, coi đây là một trong những động lực quan trọng để phấn đấu trong mọi lĩnh vực. Chi Đoàn cũng hưởng ứng tham gia các hoạt động do Vietcombank TSC tổ chức như: Hưởng ứng Fanpage của Vietcombank trên mạng xã hội Facebook, quảng bá bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietcombank, tham gia hội thi Văn hóa Vietcombank do Đoàn Vietcombank tổ chức, vận động con em cán bộ trong chi nhánh tham gia vẽ tranh trong chương trình “Con cũng yêu Vietcombank?”. Tham gia Hội thao của Ngân hàng Nhà nước tỉnh BRVT, Hội thao Đoàn khối doanh nghiệp, Hội thao Vietcombank khu vực 5 đều đạt được những thành tích đáng khích lệ. □

Một số hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội trong năm 2015

Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh BR-VT và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) tặng quà 3 Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Điền nhân dịp tết Nguyên đán 2015, trong đó Chi đoàn Vietcombank Vũng Tàu đóng góp 10 triệu đồng; tổ chức “ngày thứ bảy tình nguyện” bằng việc làm vệ sinh cơ quan, vệ sinh xung quanh trụ máy ATM Vietcombank trong tỉnh; tặng 10 bộ máy vi tính cho người dân huyện Côn Đảo, 1 bộ máy tính và 1 máy in cho Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo; phối hợp với Đoàn cơ sở Cơ quan tỉnh Đoàn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo tại xã Bưng Riếng, huyện Xuyên Mộc vào ngày 23/9/2015, Chi đoàn góp 10 triệu đồng; ủng hộ 3 triệu đồng cho chương trình “Bát cơm yêu thương” do tỉnh Đoàn phát động...



Ban giám đốc Vietcombank Đà Lạt tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng nữ CBNV chi nhánh

Ảnh: Nguyễn Lê Bảo Minh

Đoàn thanh niên Vietcombank Đà Lạt với Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

» NGUYỄN LÊ BẢO MINH – Vietcombank Đà Lạt

“Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ” – M. Gorki.

Mùa thu, tháng Mười: trải dài trên những triền đồi, bên những con dốc quanh co của phố núi đã thấy bóng dáng của màu hoa vàng quen thuộc; nắng như rót mật, óng ả buông dài lụa mềm. Đất trời trong bản giao hòa như một tuyệt tác của thiên nhiên để dâng tặng những người phụ nữ Việt Nam – những bông hoa xinh đẹp hơn ngàn vạn bông hoa.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm tôn vinh những người phụ nữ trong ngôi nhà chung mang sắc xanh Vietcombank, Đoàn thanh niên Vietcombank Đà Lạt đã tổ chức một buổi tiệc ý nghĩa, với những tiết

mục đầy bất ngờ, đem lại niềm vui, sự hứng khởi cho tất cả CBNV, NLD. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nam biểu diễn góp phần tạo không khí tươi vui cho buổi tiệc. Và đặc biệt, tiết mục hóa trang ngẫu hứng của những “người mẫu chuyên giới” đem đến tiếng cười rộn ràng, sáng khoái, giúp xua tan những mệt nhọc sau một ngày dài công tác.

Buổi tiệc chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được xen kẽ với nhiều tiết mục thú vị. Tất cả nữ CBNV, NLD Vietcombank Đà Lạt đã có những phút giây bất ngờ khi trong mỗi bông hoa được tặng có kèm theo một mã số may mắn và

kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã chọn ra được “Người phụ nữ may mắn nhất”. Bên cạnh đó, trò chơi nhấn tin bình chọn “Người phụ nữ có đôi chân đáng ngưỡng mộ nhất Vietcombank Đà Lạt” và “Sexy lady Vietcombank Đà Lạt” thu hút mọi người tham gia nhấn tin trong sự háo hức, hồi hộp mong chờ và cả những bất ngờ thú vị.

Hoạt động thiết thực mà Đoàn thanh niên Vietcombank Đà Lạt tổ chức thật sự là món quà ý nghĩa; như một đóa hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu tô điểm thêm cho vườn hoa Vietcombank đang tỏa sắc. Xin mượn câu danh ngôn của Washington Irving để ngợi ca những người phụ nữ, ngợi ca một nửa thế giới: “Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”. □

VCBS tổ chức Hội thảo “Vietnam – The Investment Hotspot 2015” tại Singapore

» LÊ ĐÌNH TỬ - VCBS

Ngày 12/11/2015, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã phối hợp cùng Ngân hàng Mizuho và Công ty chứng khoán Mizuho tại Singapore tổ chức Hội thảo “Vietnam – The Investment Hotspot 2015” dành cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Chủ đề chính của Hội thảo lần này tập trung vào các thay đổi về quy định khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài, nổi bật là nghị định 60/ND-CP, đây được xem như tiền đề để dòng vốn ngoại được kích thích

và tạo điều kiện để đầu tư vào các doanh nghiệp có sức hấp dẫn tiềm năng tại Việt Nam. Thông qua Hội thảo, VCBS và Mizuho muốn mang tới cho các Doanh nghiệp và Quỹ đầu tư tại Singapore những thông tin cập nhật về môi trường kinh doanh và các cơ hội kết nối đầu tư tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Vũ Quang Đông - Giám đốc VCBS và bà Quách Thùy Linh - Trưởng phòng Kinh doanh Vốn và Trái phiếu VCBS đã chia sẻ về những cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và để án thoái vốn Nhà nước

tại các doanh nghiệp lớn (Vinamilk, FPT) được thông qua. Trước những thông tin này, đại diện khách mời từ các tổ chức tại Singapore đều cảm thấy lạc quan về bức tranh đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới và đánh giá đây là giai đoạn thay đổi đáng kể để Việt Nam hội nhập với nền kinh tế và thị trường vốn thế giới.

Trong thời gian tới, VCBS sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo với những chủ đề khác nhau tại một số thị trường nước ngoài nhằm quảng bá các cơ hội đầu tư tiềm năng tại Việt Nam cũng như thu hút thêm dòng vốn từ các doanh nghiệp và quỹ đầu tư trên thế giới. □



Ông Yutaka Abe - Thành viên Hội đồng Quản trị VCB - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) và ông Vũ Quang Đông - Giám đốc VCBS (thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng các thành viên tham gia tổ chức hội thảo “Vietnam – The Investment Hotspot 2015” tại Singapore
Ảnh: Lê Đình Tử



Ông Phan Anh Vũ (thứ 2 từ trái sang - hàng thứ 2) - Phó Giám đốc VCBS chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện HNX, đại diện Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán và đại diện các thành viên tham gia Diễn đàn
Ảnh: Lê Đình Tú

VCBS tham dự Diễn đàn GMS CMEF 2015

» LÊ ĐÌNH TÚ - VCBS

Trong 2 ngày 5 - 6/11/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức Diễn đàn Đào tạo thị trường vốn khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - (GMS CMEF 2015) với chủ đề "Hợp tác đa phương thúc đẩy đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường vốn khu vực".

Tham dự Diễn đàn có các đại diện đến từ Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán của các nước GMS gồm: Thái Lan, Lào, Campuchia. Phía Việt Nam có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Phạm Hồng Sơn, đại diện lãnh đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Hiệp hội



Chứng khoán Việt Nam, đại diện Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cùng đại diện các công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ và các trường đại học hàng đầu khối kinh tế.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, trong chiến lược phát triển

thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020, phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu hàng đầu để đảm bảo chất lượng và sự an toàn, tính minh bạch và bền vững của thị trường, từng bước tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Phó Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ tạo cơ hội hợp tác song phương cũng như đa phương giữa các thành viên thị trường vốn khu vực GMS, các CTCK, trường đại học và học viện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thị trường chứng khoán; đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thị trường khu vực, hướng tới hội nhập thị trường vốn ASEAN và thành lập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN.

Đại diện SRTC, ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc SRTC cho biết Diễn đàn GMS CMEF là một bước quan trọng để các nước GMS có sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các tiêu chuẩn đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán, hướng tới mục tiêu chung công nhận lẫn nhau đối với các chứng chỉ chứng khoán của các nước GMS và khu vực ASEAN.

Trong gần 2 ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về 3 nội dung gồm thực trạng hoạt động đào tạo và kinh nghiệm nâng cao chất lượng đối với người hành nghề chứng khoán; thực trạng đào tạo công chứng đầu tư và tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều sáng kiến hợp tác đa phương trong lĩnh vực đào tạo trên thị trường vốn nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán; tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật quốc tế; xây dựng lộ trình cho các CTCK hòa nhập với xu hướng hội nhập quốc tế với sự công nhận chứng chỉ hành nghề chung của các nước trong khu vực và trên thế giới với chứng chỉ hành nghề Chứng khoán của Việt Nam. □

VCBS tham dự Chương trình tọa đàm cung cấp giải pháp giao dịch trực tuyến với SET

» LÊ ĐÌNH TÚ - VCBS

Ngày 16/10/2015, đoàn cán bộ của SETTrade - Công ty chuyên cung cấp giải pháp cho giao dịch trực tuyến trực thuộc Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) - đã đến thăm và làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo SET, đại diện Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), các công ty chứng khoán trong nước và các công ty chứng khoán thành viên của SET.

Chương trình làm việc của đoàn chú trọng vào các nội dung tìm hiểu về HNX và thị trường chứng khoán Việt Nam, hệ thống giao dịch trực tuyến của cổ phiếu và trái phiếu tại Việt Nam. Các công ty chứng khoán Thái Lan đặc biệt quan tâm đến tốc độ tăng trưởng thị trường chứng

khoán Việt Nam và cơ hội hợp tác giữa công ty chứng khoán Thái Lan và Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Vũ Quang Đông - Giám đốc VCBS cho biết: Là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp dịch vụ trực tuyến ngay từ những giai đoạn đầu khi thị trường chứng khoán Việt Nam mới được thành lập, VCBS đã nhận thức được công nghệ giao dịch thuận tiện và chuẩn mực là phương tiện hiệu quả kết nối khách hàng với thị trường.

Cùng với tốc độ phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, trong thời gian vừa qua, VCBS đã chính thức ra mắt hệ thống giao dịch VCBS Trading hoàn toàn mới, mang tới cho nhà đầu tư những trải nghiệm chuyên nghiệp trong giao dịch chứng khoán.

Với giao diện được nghiên cứu và

thiết kế thân thiện trên các phân hệ Web Trading, Mobile Trading, Home Trading và App Trading; hệ thống đặt lệnh đa dạng, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch với những thao tác đơn giản mọi lúc mọi nơi. Cùng với đó là hệ thống dịch vụ tiện ích được thiết kế đồng bộ, khách hàng có thể sử dụng những sản phẩm hỗ trợ tài chính tự động và hoàn toàn bảo mật.

Buổi tọa đàm đã diễn ra hết sức sôi động và nhiều kinh nghiệm về giải pháp phát triển giao dịch trực tuyến đã được đại diện các thành viên Việt Nam và Thái Lan chia sẻ. Thông qua những hoạt động hợp tác thường xuyên giữa SETTrade với HNX hứa hẹn mở ra những cơ hội mới về phát triển hệ thống giao dịch cho thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai. □

Ông Vũ Quang Đông (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc VCBS chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên tham gia chương trình Tọa đàm tại HNX
Ảnh: Lê Đình Tú



VCBS vô địch giải bóng đá Vietcombank khu vực II năm 2015

» LÊ ĐÌNH TỬ – VCBS



Ông Nguyễn Danh Lương - Phó Tổng giám đốc (hàng 2 thứ 4 từ trái sang), ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc (hàng trên thứ 6 từ trái sang), ông Vũ Quang Đông - Giám đốc VCBS (hàng 2 thứ 6 từ phải sang), ông Phan Anh Vũ - Phó Giám đốc VCBS (hàng trên thứ 5 từ phải sang) và ông Hoàng Anh Tuấn (hàng trên thứ 3 từ trái sang) - Phó Giám đốc Vietcombank Chương Dương, Phó trưởng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội bóng VCBS
Ảnh: Trần Việt Hưng

Giải bóng đá Vietcombank khu vực II năm 2015 đã khép lại với chức Vô địch thuộc về đội bóng Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS).

Giải đấu năm nay có 15 đội bóng thuộc 19 công đoàn cơ sở của Vietcombank khu vực II được diễn ra tại Sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội. Sau gần 1 tháng thi đấu giữa



Vua phá lưới - Nguyễn Trung Định một trong những cầu thủ hàng đầu của đội bóng VCBS

mùa thu lãng mạn nhất của miền Bắc, với 29 trận đấu sôi động, hấp dẫn, giải bóng đá Vietcombank khu vực II năm 2015 đã tìm được đội bóng Vô địch là Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS). Trong trận chung kết, sau khi hòa 1 - 1 trong 2 hiệp chính, đội bóng VCBS đã giành chiến thắng 4 - 2 trước đối thủ nặng ký là Vietcombank Trụ sở chính.

Ngoài danh hiệu Vô địch giải bóng đá Vietcombank khu vực II năm nay, Ban tổ chức còn trao giải phụ Vua phá lưới cho cầu thủ Nguyễn Trung Định một trong những cầu thủ hàng đầu của đội bóng VCBS. □



Ông Lương Cửu Long - Ủy viên BCH Chi bộ, Trưởng phòng HCNS Vietcombank Sóc Trăng trao Quyết định kết nạp đảng cho 3 đ/c đảng viên

Vietcombank Sóc Trăng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Côn Đảo

» LUONG CỬU LONG – Vietcombank Sóc Trăng

Thực hiện Nghị quyết lần III nhiệm kỳ (2015 - 2020) và thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Chi bộ, ngày 28/11/2015, Chi bộ cơ sở Vietcombank Sóc Trăng, đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 cán bộ là công đoàn và đoàn viên ưu tú tại Khu di tích lịch sử "Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo". Tham dự buổi Lễ có đ/c Nguyễn Thành Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối DN tỉnh Sóc Trăng; đ/c Lý Tuấn Anh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối; đại diện Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sóc Trăng cùng các đồng chí đang là đối tượng Đảng dự kiến sẽ xem xét

kết nạp trong năm 2016. Việc tổ chức kết nạp đảng viên mới tại Côn Đảo là hoạt động thiết thực về lòng yêu nước, biết ơn các đồng chí đảng viên tiên bối, các anh hùng liệt sĩ, các bậc chí sĩ yêu nước... trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, để cho các thế hệ sau này một đất nước Việt Nam thống nhất, hòa bình và phát triển. Với tất cả tấm lòng biết ơn sâu nặng, trước khi làm Lễ kết nạp, toàn thể thành viên đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những anh hùng liệt sĩ, các chí sĩ yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Cùng sự giúp đỡ của Ban Quản lý Di tích lịch sử Côn Đảo, Lễ kết nạp đảng viên mới của Vietcombank Sóc Trăng được tổ chức rất trang nghiêm đúng nghi thức ngay dưới hầm nghĩa trang Hàng Dương, đại diện Chi bộ đọc và trao từng quyết định cho 3 đảng viên mới với lời thề sẽ quyết tâm cùng nhau đem hết tài năng và trí tuệ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của Đảng, của đất nước, của ngành Ngân hàng; thực hiện sống, công tác, lao động học tập để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, để lớp trẻ có điều kiện phát triển như ngày nay và mai sau. □

Hoạt động của Chi bộ Vietcombank Hà Nam

» NGUYỄN HÀ PHƯƠNG – Vietcombank Hà Nam

Ngày 19/11/2015, Chi bộ cơ sở Vietcombank Hà Nam đã tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng viên cho 3 đồng chí: đ/c Nguyễn Quang Vương, đ/c Nguyễn Hải Nam, đ/c Trương Thị Hồng Dự. Tham dự có đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; đ/c Phạm Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc cùng các quản chúng úu tú.

Hưng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đồng thời phát thẻ Đảng viên cho 3 đồng chí và mong rằng 3 đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đã trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần đưa Chi bộ Vietcombank Hà Nam là Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam". □



Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Chi bộ (ngoài cùng bên phải); đ/c Phạm Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ (ngoài cùng bên trái) trong Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 3 đ/c: Nguyễn Quang Vương, Trương Thị Hồng Dự; Nguyễn Hải Nam (từ trái sang phải) Ảnh: Nguyễn Hà Phương

Vietcombank Móng Cái giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao khối Ngân hàng lần thứ 8 liên tiếp

» ĐỖ NGỌC QUẢNG – Vietcombank Móng Cái

Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), vừa qua thành phố Móng Cái đã tổ chức Hội thao khối các Ngân hàng trên địa bàn thành phố lần thứ IX năm 2015. Hội thao diễn ra 4 môn thi đấu là bóng đá, kéo co, cầu lông và bi-a với sự tham gia của 150 vận động viên đến từ 16 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Sau 2 tuần diễn ra hết sức sôi nổi, quyết liệt, đoàn thể thao Vietcombank Móng Cái đã giành chức Vô địch nội dung bóng đá, giải Nhất môn bi-a, giải Nhất cầu lông đôi nữ, giải Nhì kéo co, giải Nhì cầu lông đôi nam, giải Ba cầu lông đôi nam nữ và giải Nhất toàn đoàn. Như vậy là sau 8 lần tham



Vietcombank Móng Cái giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao Khối các Ngân hàng thành phố Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

dự hội thao, đội tuyển Vietcombank Móng Cái đã 7 lần giành chức Vô địch môn bóng đá (lần còn lại giành vị trí á quân) và cả 8 lần đều giành giải Nhất toàn đoàn; qua đó

một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ nhân viên ngân hàng Vietcombank Móng Cái trên địa bàn thành phố. □

Vietcombank Đồng Tháp giành nhiều giải trong Hội thao khu vực VII năm 2015

» BẢO TRÂM – Vietcombank Đồng Tháp

Trong hai ngày 7 & 8/11/2015, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Vietcombank đã tổ chức Hội thao khu vực VII năm 2015 do Vietcombank Châu Đốc đăng cai, với sự tham gia của 11 CĐCS Vietcombank thuộc khu vực Tây Nam Bộ, thi đấu các môn: Bóng đá mini nam 5 người, Cầu lông và Tennis. Trong đó, CĐCS Vietcombank Đồng Tháp tham dự với 14 vận động viên thi đấu ở môn Bóng đá và Cầu lông. Sau hai đơn nam, Nhất đơn nữ, Nhì đôi nam nữ môn Cầu lông; giải Nhì môn Bóng đá.

Hội thao đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ cho cán bộ, đoàn viên và người lao động Vietcombank hăng hái thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của từng đơn vị và toàn hệ thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2015. □



Vietcombank Đồng Tháp giành giải nhất đơn nữ môn cầu lông Ảnh: Bảo Trâm

Vietcombank Nam Sài Gòn nhận Bằng khen Cuộc vận động “Vì người nghèo”

» TRẦN THU LAN – Vietcombank Nam Sài Gòn

Ngày 30/10/2015 vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Vietcombank Nam Sài Gòn đã được UBND Quận 7 trao tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động này giai đoạn 2001 – 2015.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1993, trong suốt 22 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của

Công đoàn Vietcombank, Vietcombank Nam Sài Gòn bên cạnh mục tiêu phát triển quy mô hoạt động cũng luôn chú trọng tới việc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cộng đồng nhằm góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xem đây là tình cảm và trách nhiệm của mình bên cạnh hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng nhất, chính là mỗi hoạt động từ thiện xã hội đã được xây dựng thành nếp văn hóa, mỗi CBNV đều ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, tự nguyện đóng góp và sẵn sàng tham gia trực tiếp khi có điều kiện. Chính các hoạt động này đã mang đến những giá trị tinh thần to lớn trong mục tiêu “Chung tay vì cộng đồng”

của Vietcombank Nam Sài Gòn trong thời gian qua cũng như giai đoạn tới, đồng thời là yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Vietcombank.

Hy vọng rằng, nét văn hóa đẹp của Vietcombank Nam Sài Gòn sẽ luôn duy trì, tỏa sáng và trở thành truyền thống mang tính nhân văn cao cả. Thông qua các chương trình từ thiện, tài trợ xã hội này, chúng tôi, Vietcombank Nam Sài Gòn muốn gửi một thông điệp: mỗi người, mỗi doanh nghiệp cùng cố gắng làm một việc có ích cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thì Việt Nam sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ! □

Giao lưu Thể thao – Văn nghệ kỷ niệm 2 năm thành lập Vietcombank Thái Nguyên

» VAN THẢO – Vietcombank Thái Nguyên

Ngày 7/11/2015, Vietcombank Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Giao lưu Thể thao – Văn nghệ” chào mừng kỷ niệm 2 năm ngày thành lập (12/11/2013 – 12/11/2015).



Ông Nguyễn Đình Chi – PGĐ NHNN tỉnh Thái Nguyên (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng

Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

ở dự buổi Lễ, có ông Nguyễn Đình Chi – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Tuấn

– Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Thái Hưng; ông Vũ Hồng Quân – Giám đốc Viettel Thái Nguyên; ông Nguyễn Đăng Chinh – Chi cục Phó Chi cục Hải quan Thái Nguyên;

Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Vietcombank Thái Nguyên và đông đảo các thành viên của các đơn vị.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Thủy Dương - Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên đã nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 2 năm là dịp nhìn lại những nỗ lực đã qua, những thành tựu đã đạt được. Qua đó khích lệ, động viên tinh thần cán bộ nhân viên chi nhánh, tri ân và đồng thời là cơ hội gắn kết giữa Vietcombank với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong 2 năm qua, Vietcombank Thái Nguyên đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, tính đến 30/10/2015 số liệu hoạt động đã có những kết quả rất khả quan, tín dụng tăng trưởng 54,31% so với cùng kỳ; Huy động vốn tăng 99,14%; Phát hành thẻ ghi nợ nội địa đạt 267,73% kế hoạch; Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế đạt 279,33%; Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 56,6 triệu USD. Qua sơ kết 9 tháng đầu năm 2015, Vietcombank Thái Nguyên được Tổng giám đốc đánh giá cao trong công tác tài trợ thương mại và phát hành thẻ. Bên cạnh công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào, rèn luyện thể chất do công đoàn, đoàn thanh niên phát động, tổ chức đã thu hút được đông đảo cán bộ, người lao động tham gia. Ngoài ra, Vietcombank Thái Nguyên cũng tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội, cụ thể trong năm 2015, đã ủng hộ xây dựng nhà tình thương tại huyện Phú Lương, ủng hộ xây dựng nhà lớp học tại 2 xã Võ

Nhai và Phú Lương... tổng giá trị ủng hộ gần 4 tỉ đồng.

Buổi Lễ đã diễn ra với các hoạt động thể thao – văn nghệ sôi nổi cùng sự tham gia giao lưu của 3 đơn vị trên địa bàn là Công ty CPTM Thái Hưng, Viettel Thái Nguyên và Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Những tiếng hát, những nụ cười là món quà ý nghĩa nhất gửi tới mọi thành viên của các đơn vị nhân dịp kỷ niệm này.

Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển không ngừng của Vietcombank, với tiềm năng của đội ngũ cán bộ hiện nay, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự ủng hộ giúp đỡ của các đơn vị bạn, Vietcombank Thái Nguyên sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục hoà nhập cùng hệ thống tài chính, tín dụng trên địa bàn tỉnh, từng bước mở rộng mạng lưới kinh doanh và trở thành một chi nhánh ngân hàng có uy tín trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. □



Đội bóng Vietcombank Thái Nguyên



Giao lưu bóng đá chào mừng 2 năm thành lập Vietcombank Thái Nguyên



Một tiết mục của Vietcombank Hải Dương tham dự Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Cụm Đồng bằng Sông Hồng

Ảnh: Thu Hà

Vietcombank Hải Dương giành giải Nhất Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng Cụm Đồng bằng Sông Hồng

» THU HÀ – Vietcombank Hải Dương

T trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuối tháng 10 vừa qua tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm Đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, Vietcombank Hải Dương đã vinh dự đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Hải Dương tham dự liên hoan với các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, những thành quả mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu qua 3 ca khúc: Việt Nam tiếng hát trái tim ta, sáng tác Ca Lê Thuận; Tháng 5 nhớ Bác, Thơ Tân Việt, Nhạc Thanh Bình; Đất nước



tiên rồng, sáng tác Quốc Dũng – Đình Hùng. Chùm ca khúc mang chủ đề "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" của tuổi trẻ Vietcombank Hải Dương đã mở đầu cho chương trình liên hoan và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Đại diện Vietcombank Hải Dương nhận giải thưởng

Kết thúc liên hoan Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Vietcombank Hải Dương đã đạt giải Nhất nội dung thi tuyên truyền và giải Ba tập thể. Những giai điệu ngân vang như mở ra bức tranh về Tổ Quốc Việt Nam, non sông gấm vóc vô cùng đẹp đẽ, hùng vĩ, kết hợp với việc sử dụng tiết tấu nhanh, mạnh, vui tươi cùng nhịp hành khúc ở các bài hát và sự da diết sâu lắng trong từng nốt nhạc cùng lòng thành kính với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, các ca khúc đã thể hiện được sức trẻ của lớp lớp thanh niên Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc và ý chí quyết tâm kế vai, sát cánh với thông điệp "Tuổi trẻ Vietcombank nói riêng, tuổi trẻ Việt Nam nói chung tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, nguyện dựng xây đất nước trong thời đại mới".

Tự hào cô gái Vietcombank

» ĐỖ NGỌC QUẢNG – Vietcombank Móng Cái



Đội nữ Vietcombank Móng Cái giành ngôi Vô địch

Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

T háng Mười, khi những cơn gió lạnh nhẹ len lỏi vào cơ thể, những chiếc lá vàng bắt đầu lác đác rơi, những đóa tươi khoe sắc rực rỡ đón chào Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, cũng là lúc những cô gái Vietcombank của các tỉnh biên giới phía Bắc mặc lên mình bộ quần đùi, áo số, chạy trên sân cỏ để tập luyện cho giải bóng đá nữ Cúp vùng biên. Đây là Giải đấu truyền thống hàng năm chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam. Năm 2015 này, Vietcombank Lạng Sơn là đơn vị đăng cai với sự tham dự của bốn đội bóng Vietcombank Lạng Sơn, Vietcombank Lào Cai, Vietcombank Móng Cái và Vietcombank Bắc Giang. Nếu các đội bóng đá nam tập luyện vất vả một thì có thể thấy các nữ cầu thủ khó khăn gấp bội phần. Nhiều chị em hết giờ làm tất tả về đi chợ, nấu cơm, cho con ăn rồi vội thay bộ quần áo, xỏ đôi giày ra sân tập. Một số chị em tâm sự: "May có chồng thông cảm chứ sáng sớm 5h30 đã dậy ra sân tập bóng, tối lại tập đến 20h30 mới về thì không

biết chăm sóc gia đình ra sao nữa!". Có chị chồng còn hài hước viết lên facebook "Em cứ đi đá bóng, rửa bát, quét nhà, trông con, giặt giũ v.v... để anh lo!" như một lời động viên tất cả cùng cố gắng. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, các chị em đã gác lại những vất vả, lo toan, tập luyện đầy nhiệt tình và hăng say với mong muốn mang tới một giải đấu với chất lượng chuyên môn cao nhất. Và sau bao mong đợi, Cúp bóng đá vùng biên lần thứ II - năm 2015 đã diễn ra với sự hào hứng của tất cả các cầu thủ và cổ động viên. Cờ hoa, băng rôn chào mừng các đoàn về tham dự giải bay rợp trời thành phố Lạng Sơn hiện hòa và mến khách. Lần đầu tiên trên địa bàn thành phố có một giải đấu bóng đá dành cho phái đẹp khiến cho ai cũng tò mò, háo hức để được xem các cô gái ngành ngân hàng đá bóng thế nào. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên với tiếng trống, tiếng hò vang dội khắp sân thi đấu, các cô gái đến từ bốn chi nhánh đã cống hiến lối chơi lẫn xả và đẹp mắt. Nếu như các cô gái Vietcombank Móng Cái gây ấn tượng bởi lối đá kỹ

thuật, mạnh mẽ; Vietcombank Lạng Sơn và Vietcombank Lào Cai thiên về lối đá thể lực thì Vietcombank Bắc Giang gây ấn tượng với khán giả từ những phút đầu tiên bởi màn khởi động hết sức chuyên nghiệp của các cô gái vô cùng xinh đẹp. Không ai có thể nhận ra đây là những cô gái ngân hàng dịu dàng, duyên dáng hàng ngày mà ngỡ như đang được xem những trận bóng đá nữ đỉnh cao. Sau hai trận đấu vòng loại, trận chung kết giữa hai đội Vietcombank Móng Cái và Vietcombank Bắc Giang đã diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Các cô gái đến từ hai chiến tuyến đã cống hiến một lối đá đẹp mắt, đậm chất kỹ thuật cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Vietcombank Móng Cái đã giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0 và giành Cúp Vô địch. Đội tuyển Vietcombank Bắc Giang giành chức Á quân. Vietcombank Lào Cai giành giải Ba và giải Phong cách được trao cho Vietcombank Lạng Sơn. Giải cầu thủ triển vọng, cầu thủ có đôi chân dài nhất, cầu thủ có gương mặt khả ái và giải cầu thủ xuất sắc đã được trao; trong đó cầu thủ số 8 - Ngô Thúy Bình của đội Vietcombank Móng Cái năm thứ hai liên tiếp được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Giải thi đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp, các danh hiệu đã được trao cho các chủ nhân xứng đáng, nhưng trên hết, thông qua giải đấu đã tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong đại gia đình Vietcombank, đồng thời một lần nữa tôn vinh những nữ cán bộ Vietcombank: Công - Dung - Ngôn - Hạnh, không chỉ giỏi việc cơ quan, đảm việc gia đình mà còn rất năng động, khỏe khoắn, đúng với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

MasterChef Vietcombank Nam Hà Nội

PHẠM QUANG ĐỒNG – Vietcombank Nam Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015, ngày 17/10/2015 tại Công viên Yên Sở - Hà Nội, Công đoàn cơ sở Vietcombank Nam Hà Nội đã tổ chức cuộc thi nấu ăn mang tên "MasterChef Vietcombank Nam Hà Nội". Tới dự có ông Nguyễn Đình Thắng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; bà Hoàng Thị Khánh – Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Chi nhánh và toàn thể các cán bộ của Vietcombank Nam Hà Nội.

Tham dự Cuộc thi có 4 đội tham gia đến từ 4 Tổ Công đoàn trong Chi nhánh: Phòng Khách hàng, Phòng Kế toán, Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng HCNS&NQ. Với Chủ đề: "Cuối tuần sum họp" và chi phí tối đa



Món Bò sốt vang giành giải nhất của Phòng Kế Toán

Ảnh: Phạm Quang Đồng

1.200.000 VNĐ các đội sẽ nấu bữa ăn đầy đủ cho 6 người đảm bảo đủ các tiêu chí bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và nghệ thuật trình bày.

Vietcombank Nam Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm kỷ niệm nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10

Trong thời gian 60 phút các Đội thi đã thể hiện tài năng, sự sáng tạo, khéo léo của mình với các món ăn như: Bánh tôm Hồ Tây, Bò sốt vang, tôm hấp dứa, xôi mít, bánh trắng cuốn thịt heo, bún mọc, các món salad, gà rang muối,...

Kết thúc cuộc thi Ban Giám khảo đã trao giải MasterChef cho đội đến từ Phòng Kế toán, Giải nhì cho đội đến từ Phòng Dịch Vụ Khách hàng, và 2 giải khuyến khích cho đội phòng Khách hàng và đội HCNSNQ.

Cuộc thi đã truyền tải được thông điệp gửi gắm tình yêu và sự quan tâm của phái mạnh đến những người phụ nữ trong gia đình, tạo sân chơi ý nghĩa cho các Tổ Công đoàn, đồng thời tạo điều kiện giao lưu thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ nhân viên trong Chi nhánh. □



Thư mời viết bài cho Thông tin Vietcombank số Xuân Bính Thân 2016

Quý Cộng tác viên thân mến! Một năm 2015 nhiều sự kiện sắp kết thúc, chúng ta chuẩn bị chào đón năm mới 2016 với mùa Xuân Bính Thân nhiều hy vọng. Chuẩn bị cho Thông tin Vietcombank số Xuân Bính Thân 2016, Ban biên tập (BBT) kính mời các Quý Cộng tác viên (CTV) trong và ngoài ngành tham gia viết tin, bài, tản văn, bình luận, sáng tác thơ, câu đối, bài hát... cũng như gửi ảnh về cho số Thông tin đặc biệt này.

BBT sẽ nhận tin, bài, ảnh... đăng Thông tin số Xuân Bính Thân 2016 đến hết ngày 15/1/2016.

Quý CTV gửi tin, bài, ảnh... về địa chỉ vcbnews.ho@vietcombank.com.vn hoặc Phòng QHCC Trụ sở chính, tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN VIETCOMBANK

Cán bộ ngân hàng vào bếp

NGUYỄN THỊ HUƠNG – Vietcombank Nam Định

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015), vừa qua, tại nhà hàng Thu Thủy, 280 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Vân, Nam Định, Vietcombank Nam Định đã tổ chức thành công hội thi "Cán bộ Ngân hàng vào bếp". Tới dự hội thi, về phía NHNN tỉnh Nam Định có ông Trần Mạnh Hùng – Giám đốc; ông Đặng Văn Kim – Phó giám đốc. Về phía Vietcombank Nam Định, có ông Trần Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc; ông Lê Hoàng Cương – Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc cùng toàn bộ thành viên các đội thi đến từ các phòng ban.

Tham dự Hội thi có 4 đội, đó là tổ công đoàn phòng Khách hàng, tổ công đoàn phòng HCNSNQ và Kế



Ban giám khảo chụp ảnh cùng đại diện các đội

Ảnh: Phạm Hoàng Anh

toán, tổ công đoàn phòng Dịch vụ khách hàng và tổ công đoàn PGD Hải Hậu, PGD Trần Hưng Đạo. Các đội thực hiện nấu 2 mâm cơm cho đủ 16 người ăn, món ăn tự chọn, đảm bảo tiêu chí trình bày đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng, chi tiêu hợp lý, nêu bật được chủ đề mâm cơm.

Với sự sáng tạo, khéo léo của

mình, sau hơn hai tiếng diễn ra sôi nổi, cả hội trường thi dường như rực rỡ hơn bởi sắc màu của các mâm thức ăn, cuốn hút hơn bởi mùi thức ăn thơm lừng và hấp dẫn hơn bởi những ý tưởng trang trí rất đặc biệt.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì (Phòng Dịch vụ khách hàng, Liên quân PGD Hải Hậu và PGD Trần Hưng Đạo), 1 giải Ba (Phòng Khách hàng) và 1 giải Khuyến khích (Phòng HCNSNQ và Kế toán).

Hội thi năm nay không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, thiết thực cho các công đoàn viên, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các tổ công đoàn mà hội thi còn góp phần đề cao vai trò và những phẩm chất tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam trong mọi mặt của cuộc sống. □



Ông Võ Văn Sự - Giám đốc Vietcombank Tây Ninh triển khai Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của CBNV Vietcombank tại Hội nghị

Ảnh: Nguyễn Thị Hằng

Vietcombank Tây Ninh tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và “Bộ Quy tắc ứng xử & đạo đức nghề nghiệp”

» NGUYỄN THỊ HẰNG – Vietcombank Tây Ninh

Ngày 21/11/2015, Vietcombank Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với chủ đề “Đoàn viên công đoàn Vietcombank Tây Ninh thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Tham dự Hội nghị có: ông Trần Minh Hiền - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh; Đại diện

Vietcombank Tây Ninh có ông Võ Văn Sự - Bí thư Chi bộ, Giám đốc; ông Văn Khanh - Phó Bí thư, Phó Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên.

Hội nghị đã phổ biến: Hiến pháp năm 2013, Luật Lao động năm 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Với mục đích: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật, qua đó giáo dục cán bộ nhân viên ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật.

Tại Hội nghị, Giám đốc Vietcombank Tây Ninh đã triển khai

phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên Vietcombank đến toàn thể cán bộ nhân viên nhằm giúp họ nắm, hiểu và có trách nhiệm tuân thủ Bộ Quy tắc, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, uy tín của Vietcombank trong ứng xử và hành động của mình.

Hội nghị là cơ hội để thu hút sự quan tâm và nâng cao ý thức của CBNV trong việc bảo vệ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong việc thực thi pháp luật. □

Vietcombank Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh) xin trân trọng thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc kể từ ngày 30/11/2015, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 10 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM và số 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM;
- Địa điểm mới: Tòa nhà Vietcombank (Vietcombank Tower), số 5 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP.HCM; Tel: (08) 3829 7245 - Fax: (08) 3829 7228
- Phòng giao dịch Hàm Nghi hiện vẫn hoạt động tại địa chỉ 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM



Vietcombank Sóng Thần thông báo thay đổi Thông tin chi nhánh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần (Vietcombank Sóng Thần) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi mạng lưới phòng giao dịch, cụ thể như sau:

- Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước tại địa chỉ 565 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 24/10/2015;
 - Thành lập Phòng giao dịch Bắc Thuận An tại địa chỉ: 1/379 khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương kể từ ngày 28/10/2015;
- Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ mạng lưới hoạt động của Vietcombank Sóng Thần:

1. Chi nhánh Vietcombank Sóng Thần
Địa chỉ: Số 79/8 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: 08 37241627/08 37245248/0650 3792158;
Fax: 08 37241498/ 0650 3792387
2. Phòng giao dịch Bắc Thuận An
Địa chỉ: 1/379 khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3862879; Fax: 0650.3862876
3. Phòng giao dịch Đông Hòa
Địa chỉ: 50/10 Khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3779803; Fax: 0650 3779804
4. Phòng giao dịch Bình An
Địa chỉ: 264/4B, đường ĐT743 phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3775937; Fax: 0650 3775934
5. Phòng giao dịch Bình Phú
Địa chỉ: 69/13 đường DT743, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3636679; Fax: 0650 3636675

Vietcombank Nhơn Trạch chuyển trụ sở

- Từ ngày 23/11/2015, Vietcombank Nhơn Trạch thay đổi Trụ sở làm việc, cụ thể:
- Địa điểm Trụ sở cũ: đường Tôn Đức Thắng, khu công nghiệp Nhơn Trạch III, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
 - Địa điểm Trụ sở mới: đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- + Điện thoại: 061.3521888;
+ Fax: 061.3521999./.

Đoàn TN Vietcombank Đà Lạt với Hội thi Văn hóa Vietcombank cụm miền Đông Nam Bộ

» NGUYỄN LÊ BẢO MINH – Vietcombank Đà Lạt



Đoàn thanh niên Vietcombank Đà Lạt tham gia Hội thi

Ảnh: Nguyễn Lê Bảo Minh

Hội thi Văn hóa Vietcombank cụm các chi nhánh khu vực miền Đông Nam Bộ được tổ chức tại thành phố Nha Trang trong mùa thu 2015.

Đến với hội thi, Đoàn thanh niên Vietcombank Đà Lạt với 13 gương mặt ưu tú, đại diện cho ĐVTN của chi nhánh đã có những ngày tập luyện sôi nổi, nhiệt huyết với mong muốn cùng với kiến thức, sức trẻ, tài năng và một tinh thần mang đậm bản sắc Vietcombank để cống hiến cho hội thi những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, những phần thi hào hứng, có

chiều sâu.

Phần thi “Tự hào chúng tôi là Vietcombank” được các bạn ĐVTN Vietcombank Đà Lạt sân khấu hóa qua tiết mục múa rau củ quả trên nền nhạc của bài “Chào Đà Lạt thành phố ngàn hoa”. Thông điệp mà các bạn ĐVTN muốn trao gửi qua tiết mục này là: mỗi bạn ĐVTN Vietcombank Đà Lạt, những người con trong đại gia đình Vietcombank, đang sinh sống, làm việc trên thành phố cao nguyên này tự hào đã góp một phần sức của mình vào sự thành công chung của ngành nông nghiệp nói riêng (vốn nổi tiếng cả nước với sản phẩm rau và hoa) và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung.

Bên cạnh đó, tiết mục múa “Vietcombank bước vào thế giới

hôm nay” như là một nét bút để phác họa nên bức tranh về ngôi nhà Vietcombank Đà Lạt với đội ngũ 94 CBNV năng động, nhiệt tình, chuyên nghiệp; đã luôn nỗ lực, không ngừng hoàn thiện nhằm xây dựng giá trị cốt lõi văn hóa Vietcombank, tạo ra bản sắc riêng có của Vietcombank nhằm không ngừng tăng trưởng, phát triển nhanh, mạnh, an toàn, bền vững. Văn hóa Vietcombank đã, đang và sẽ tạo dựng, gắn kết mọi thành viên Vietcombank; là chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử; đó là kim chỉ nam để mọi CBNV Vietcombank hành động, chung tay giữ gìn và phát huy.

Cùng với đó, phần thi “Những nét nhân văn” là mảnh đất tốt để các đội thi thể hiện tài năng thông qua việc phản ánh các vấn đề: xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, thể hiện

bản sắc văn hóa Vietcombank, tác phong ứng xử đối với khách hàng và đồng nghiệp... Trong phần thi này, các bạn ĐVTN Vietcombank Đà Lạt đã đem đến vở kịch “Vi hôm nay, vì mai sau”. Vở kịch đã nhấn mạnh rằng: “Bản sắc văn hóa Vietcombank là một Vietcombank bền vững vì lợi ích lâu dài. Vietcombank không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình mà còn phải cân nhắc tạo điều kiện để khách hàng và đối tác cùng thành công. Vietcombank không kinh doanh theo kiểu lợi mình hại người, không vì lợi ích trước mắt, lợi ích ngắn hạn mà làm tổn thương đến lợi ích lâu dài. CBNV Vietcombank không làm việc chỉ vì lợi ích hôm nay mà còn vì lợi ích của các thế hệ Vietcombank mai sau”

Trải qua những phần thi đầy sôi nổi, hào hứng; với tinh thần tươi vui của sức trẻ Vietcombank; các đội thi đã thể hiện hết tài năng, sự sáng tạo và tâm huyết của mình; cống hiến cho hội thi những tiết mục đặc sắc, truyền tải những thông điệp nhiều



ĐVTN Vietcombank Đà Lạt với tiết mục múa rau củ quả “Chào Đà Lạt thành phố ngàn hoa”

ý nghĩa; qua đó, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong việc thực hiện văn hóa Vietcombank.

Vẫy tay chào những ngày nắng vàng bên “thiên đường biển đảo Việt Nam”; vẫy tay chào thành phố Nha

Trang và vẫy tay chào “Hội thi văn hóa cụm các chi nhánh khu vực miền Đông Nam Bộ”! Hội thi đã khép lại và những dư âm của hội thi như những tiếng sóng biển rì rào dịu êm luôn vỗ mãi vào miền kí ức của mỗi ĐVTN Vietcombank Đà Lạt. Hội thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa thiết thực cho ĐVTN. Qua đó, đã góp phần điều chỉnh hành vi giao tiếp, ứng xử hàng ngày, thân thiện hơn, văn minh hơn; đồng thời cũng có trách nhiệm hơn trong quan hệ với cộng đồng. Riêng với mỗi ĐVTN Vietcombank Đà Lạt chúng tôi khi tự hào mình là một phần trong ngôi nhà chung Vietcombank mang đậm bản sắc và giàu tính nhân văn! Và giải Ba của hội thi là món quà, là niềm vui nho nhỏ mà chúng tôi mang theo bên mình để vại lại với thành phố ngàn hoa, thành phố mến yêu đã luôn bên chúng tôi những năm tháng ấu thơ và cả hiện tại, thành phố đã dưỡng nuôi chúng tôi đi suốt một chặng đường. □

Vietcombank Hoàn Kiếm - tâm an về nơi đất Phật

» NGUYỄN THỊ THANH MAI – Vietcombank Hoàn Kiếm

“Ai lên ngắm cảnh Tây Thiên, mãi mê thưởng ngoạn chớ quên đường về...”

Trong không khí chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank Hoàn Kiếm đã tổ chức cho tập thể cán bộ nhân viên chuyển tham quan khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên.

Đoàn xe xuất phát từ sáng sớm, tất cả hào hứng được về thăm đất Phật. Đất trời Tây Thiên dường như còn chút bảng lảng, màn sương mù còn bao phủ trắng xóa những đỉnh núi xa xa. Trời se se lạnh, những ngọn cây đung đưa trong gió như đang chào đón đoàn chúng tôi niềm vui hoan hỷ an lạc.

Với mỗi người, chuyến hành hương Tây Thiên là một sự đến hay trở về, song cả hai hành trình đều tràn ngập niềm hỷ lạc, an bình tự tại. Cảnh sắc thiên nhiên sơn kỳ thủy tú, hùng vĩ, thanh bình và ngoạn mục đẹp trong từng giây, từng khoảnh khắc. Đó là cảnh núi rừng nguyên sơ, là



Vietcombank Hoàn Kiếm tại Tây Thiên

Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Mai

những ngôi Cổ tự, Thào am, Tịnh thất cheo leo trên độ cao ngút ngàn hay nguồn Bát Nhã tuyến róc rách ca lên khúc nhạc hoàn hương từ vô thủy. Xa xa dòng Thác Bạc trắng xóa như dải ngân hà vắt mình thả xuống từ trời cao xanh thẳm tạo nên một bầu không khí thanh bình.

Trước không gian núi rừng bao la hùng vĩ, con người vừa như nhỏ bé lại, vừa được hòa mình vào với thiên nhiên, mang lại

cho chúng tôi cảm giác an lành, dễ chịu.

Chuyến đi tuy ngắn, nhưng dư âm còn đọng mãi trong lòng những cán bộ Vietcombank Hoàn Kiếm chúng tôi. Chuyến đi như mở rộng tâm hồn, mở rộng tầm nhìn, để mọi người có thêm nhiệt huyết, tinh thần cho chuỗi ngày hằng say lao động. Xin chấp tay hẹn ngày gặp lại nơi đây trong những chuyến hành hương kế tiếp, nơi thấm đẫm tình người, đủ đầy tình đạo. □

NGHỀ TAY TRÁI

» ĐỖ THÚY NGÀ – Trụ sở chính



Đào tạo Quản lý Rủi ro Hoạt động

Ảnh: Đỗ Thúy Nga

"Thưa cô giáo..."

"Cô giáo ơi cho em hỏi..."

"Cô giáo" đó là 2 tiếng gọi thân thương mà các cán bộ chi nhánh đã ưu ái dành cho chúng tôi khi tham gia đào tạo về nội dung quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) tại các chi nhánh của Vietcombank.

Từ bé tôi đã từng mơ ước sau này được trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng truyền tải những kiến thức của mình cho học trò. Theo thời gian, sở thích, mơ ước đó cũng dần thay đổi, để rồi bây giờ tôi đang là một cán bộ công tác tại Phòng QLRRHĐ – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Phòng QLRRHĐ của chúng tôi được thành lập từ tháng 8/2009 với chức năng cơ bản là hỗ trợ các đơn

vị trong việc quản lý rủi ro, thực hiện cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, góp phần nâng cao ý thức và khả năng QLRRHĐ của cán bộ Vietcombank qua các chương trình đào tạo về rủi ro hoạt động (RRHĐ).

Vì RRHĐ có thể xảy ra trong mọi hoạt động ngân hàng, do mọi cá nhân làm việc trong ngân hàng gây ra nên trách nhiệm QLRRHĐ là của tất cả cán bộ ngân hàng. Với phương châm "QLRRHĐ phải bắt đầu từ nhận thức", và để nâng cao nhận thức không gì hơn là tăng cường công tác đào tạo, các khóa đào tạo được tổ chức tốt sẽ giúp cho mọi nhân viên và các cấp quản lý hiểu được về RRHĐ và quán triệt về công tác quản trị rủi ro của ngân hàng. Đối tượng được đào tạo về QLRRHĐ không chỉ là những cán

bộ mới bước chân vào ngân hàng chưa nhiều kinh nghiệm, chưa tiếp xúc nhiều với rủi ro, là những cán bộ đã công tác lâu năm tại ngân hàng hiểu rõ về nghiệp vụ mà còn là các cán bộ quản lý, Ban giám đốc chi nhánh.

Từ những ngày đầu thành lập, việc đào tạo về QLRRHĐ chỉ là những bài nói chuyện của chị Trưởng phòng khi chúng tôi triển khai các đợt rà soát rủi ro nghiệp vụ tại đơn vị. Dần dần, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, chúng tôi đã hoàn thiện nội dung đào tạo về QLRRHĐ cho gần gũi, hấp dẫn, dễ hiểu và dễ nhớ hơn đối với học viên. Từ những bài nói chuyện về các RRHĐ, nội dung đào tạo đã được mở rộng và chuyên sâu với các bài học kinh nghiệm từ



các sự cố đã xảy ra, với các công cụ QLRRHĐ tại các ngân hàng trên thế giới và hiện trạng công tác QLRRHĐ tại Vietcombank. Thời gian đào tạo cũng được tăng dần từ 1 hoặc 2 tiếng cho đến cả một ngày.

Trong một ngày đào tạo đó, các chi nhánh sẽ được học những kiến thức cơ bản về RRHĐ và QLRRHĐ (giúp hiểu được RRHĐ là gì, khác với các loại rủi ro khác trong ngân hàng như thế nào? Tại sao phải QLRRHĐ? Trách nhiệm QLRRHĐ? Các công cụ QLRRHĐ đang được Vietcombank áp dụng...) và được thực hành một số công cụ QLRRHĐ như: báo cáo sự cố, tự rà soát rủi ro và các chốt kiểm soát.

Với công cụ Báo cáo sự cố RRHĐ, cán bộ chi nhánh sẽ hiểu được mục đích, tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu sự cố đã xảy ra nhằm hỗ trợ tính toán lượng vốn dự phòng cho RRHĐ và xây dựng các bài học kinh nghiệm nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Còn với công cụ tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát, cán bộ của chi nhánh sẽ được chia thành từng nhóm nghiệp vụ, thực hiện theo trình tự các công việc: (1) Xác

định rủi ro; (2) Xác định và đánh giá hiệu quả các chốt kiểm soát; (3) Đánh giá rủi ro và (4) Đề xuất các giải pháp khả thi để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Khác với công cụ báo cáo sự cố là "backward looking", công cụ này là "forward looking" và 2 công cụ sẽ giúp cho các đơn vị phòng ngừa tốt nhất rủi ro trong hoạt động của mình.

Có tận mắt chứng kiến cán bộ chi nhánh say sưa trao đổi, thảo luận để hiểu rõ vấn đề rồi cùng nhau hoàn thiện bài tập của nhóm mình một cách nhanh nhất để có thể trình bày trước mọi người, rồi lại tích cực bày của nhóm khác mới thấy được rằng cán bộ chi nhánh rất nghiêm túc trong học tập. Bởi với cán bộ chi nhánh, đây không chỉ là cơ hội để họ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những rủi ro đã gặp phải trong hoạt động hàng ngày, mà còn là cơ hội để họ rà soát lại công việc của mình, thấy những chỗ nào chưa được, có thể gây ra rủi ro để có những biện pháp phòng tránh kịp thời, mà vì bị cuốn vào công việc, bị áp lực về chỉ tiêu, về khách hàng mà họ đã sao nhãng hoặc không tuân thủ qui trình, qui định.

Đào tạo Quản lý Rủi ro Hoạt động

Với việc triển khai đào tạo theo phương pháp mới kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, học viên có cơ hội áp dụng ngay những nội dung vừa học vào thực tế, giúp cho việc tiếp thu kiến thức mới dễ dàng hơn. Điều này phản ánh qua tỷ lệ 100% học viên vượt qua bài kiểm tra cuối khóa học và những phản hồi tích cực của học viên trong Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo được Trung tâm đào tạo khảo sát cuối khóa học.

Hai năm qua, P.QLRRHĐ có tỷ trọng giờ giảng của Lãnh đạo phòng và cán bộ chiếm tỷ lệ cao theo thống kê của Trung tâm đào tạo. Với những kết quả đạt được, năm ngoái, phòng đã vinh dự được Chủ tịch HĐQT Vietcombank khen thưởng cho đơn vị và cá nhân về thành tích trong công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Vietcombank.

Mặc dù đã có thành tích đáng khích lệ trong công tác đào tạo, với vai trò là các giảng viên nội bộ đến từ Trụ sở chính, chúng tôi được các cán bộ chi nhánh mong muốn chia sẻ với họ nhiều kinh nghiệm quản lý rủi ro ở hầu hết các mảng nghiệp vụ khác nhau, vậy nên, áp lực về nghiên cứu, cập nhật thông tin về mọi hoạt động, nghiệp vụ của ngân hàng đối với các giảng viên đào tạo cũng không ít. Giảng viên chúng tôi sẽ phải cố gắng không ngừng!

Vậy là mặc dù không theo ngành sư phạm, nhưng giờ đây tôi vẫn đang thực hiện được mơ ước ngày bé của mình, từng ngày cẩn mẫn cập nhật những kiến thức, những thông tin về quản lý rủi ro để có thể chia sẻ cho mọi người, đem những bài học, những kinh nghiệm hay ở chi nhánh này chia sẻ với các chi nhánh khác. Hy vọng trong tương lai không xa mỗi cán bộ Vietcombank đều sẽ trở thành những tuyên truyền viên, những người QLRRHĐ trong chính công việc hàng ngày của mình, tại chính nơi mình làm việc. Hoạt động QLRRHĐ của Vietcombank nhờ đó sẽ ngày một hiệu quả hơn. □

Học thầy không tày học... đồng nghiệp

» TUƠNG NGÂN SON – Sở giao dịch



Háng mười một, chúng ta có 1 ngày lễ để tri ân, để thể hiện tình cảm với những người thầy, những người đã dạy dỗ chúng ta khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Nhưng ở đời cái sự học đâu có phải chỉ dừng ở trên ghế nhà trường. Mà sau khi rời ghế nhà trường, đó lại mới là lúc ta học được nhiều nhất, chúng ta học trong cuộc sống, trong công việc và học trong cả những mối quan

hệ hàng ngày; khi đó, người thầy của chúng ta không phải là những thầy giáo mới mái tóc hoa râm, với những tập tài liệu trên tay, không phải là những cô giáo với những cuốn giáo trình dày cộm cộp, với những bài kiểm tra khó khăn khiếp. Lúc này, "người thầy" của chúng ta sẽ là những anh chị đã có thâm niên đi trước, những người bạn đồng nghiệp, và đôi khi là cả những em còn rất trẻ nhưng giàu kinh nghiệm hơn chúng ta, có khi "người thầy" đó lại là khách hàng,

là đối tác trong công việc hàng ngày, những người sẽ dạy chúng ta những bài học trong kinh doanh, những bài học trong cuộc sống đời thường mà khi ngồi trên ghế nhà trường chúng ta chưa bao giờ hoặc ít khi biết tới.

Bây năm về trước, khi ra trường, tôi bước chân vào Vietcombank với sự tự tin về những kiến thức đã được trang bị trong trường đại học, nhưng thật sự lúc bắt đầu đi làm tôi nhận ra những kiến thức mình biết vẫn còn quá đổi hạn hẹp. Vào

đây, tôi lại được các anh chị đồng nghiệp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từ những điều cơ bản nhất. Trước đây, tôi cứ nghĩ đếm tiền là điều đơn giản, cứ xòe xấp tiền ra mà đếm là xong, vào đây tôi mới biết là đếm tiền cũng phải có kỹ năng đấy nhé mà tiền còn có tiền thật tiền giả, phải học để mà phân biệt, chứ cứ ú ớ như tôi thì chắc sai phạm suốt ngày. Tôi vẫn nhớ chị, người thầy đầu tiên của tôi ở Vietcombank, chị được phân công dạy tôi nghiệp vụ từ những ngày đầu, chị nhiệt tình chỉ dạy, lại còn ưu ái cho tôi ngồi

làm trực tiếp trên máy luôn từ buổi thứ hai, mặc dù lúc ấy tôi vừa làm vừa run chết khiếp. Tuy nhiên nhờ sự tin tưởng của chị mà tôi sớm thành thạo các công tác chuyên môn. Nhiều người bảo chị khó tính, mấy em về sau bảo học chị sợ bị chị mắng, ày dà, chị mắng thế là giúp mình đấy chứ, chị khó tính thế mình mới "chuẩn không cần chỉnh" chứ. Sau này những nghiệp vụ khác tôi cũng được học từ nhiều các chị khác, nhưng tôi vẫn quý chị nhất, người "thầy" đầu tiên của tôi ở

Món quà nhỏ gửi tặng chị, người thầy đầu tiên của tôi ở Vietcombank
Ảnh: Tường Ngân Sơn



Vietcombank.

Không chỉ học ở chị, tôi còn học được rất nhiều điều từ các anh chị trong phòng, từ anh Trưởng phòng "đầu hói" rất nhiệt tình niềm nở với khách hàng đến chị thủ quỹ "gầy mòn" vì đếm tiền nhưng luôn cẩn thận, kỹ càng. Nhờ những điều chỉ bảo của các anh chị mà tôi mới hoàn thiện mình hơn. Không chỉ có các anh chị mà các bạn đồng trang lứa với tôi, những người cùng tôi bước vào Vietcombank năm ấy, giờ đang làm ở các bộ phận khác nhau của Vietcombank, có rất nhiều điều tôi phải học hỏi từ các bạn: về nghiệp vụ, về khách hàng và nhiều những điều khác nữa. Không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần tôi phải nhắc điện thoại lên và gọi cho các bạn đồng nghiệp của mình "cậu ơi cái này làm thế nào ấy nhỉ..." "ông ơi, gửi cho tôi tài liệu hướng dẫn cái này với..." và những lần ấy tôi luôn có được sự hướng dẫn nhiệt tình, luôn có được lời nói "chờ tý nhé, tôi gửi ngay đây.." từ những người bạn đồng nghiệp của mình Tôi thật sự may mắn khi có được những người bạn, những người "thầy" như thế. Và cả các em đồng nghiệp nữa chứ, rất nhiều em còn trẻ mà đôi khi tôi vẫn thấy mình còn kém xa các em ấy, và tôi cũng không ngại ngừng gi đôi khi vẫn phải xách cặp đến gặp các em để học nghiệp vụ mới, các em cũng là "thầy" của tôi ấy chứ. Và đến lượt mình, tôi cũng không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình với các bạn đồng nghiệp, chia sẻ những gì mình biết với những cán bộ mới. Trong 7 năm gắn bó với Vietcombank, không biết tôi đã phải học hỏi kinh nghiệm của các anh chị, các bạn, các em đồng nghiệp bao nhiêu lần nữa, mà nếu không có những "người thầy" như thế, chắc chắn tôi không thể làm tốt được công việc của mình. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, xin được gửi lời chúc mừng và chúc những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các anh chị, các bạn, các em đồng nghiệp ở Vietcombank, những "người thầy" đặc biệt của tôi. □



Vietcombank Nam Định thấp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Phùng Hoài Nam

Về với “Thủ đô gió ngàn”

PHÙNG HOÀI NAM – Vietcombank Nam Định

ATK - hình ảnh đó trong tôi từ bé chỉ là những gì rất mơ hồ trong phim ảnh, trong sách vở, trong thơ ca. Càng lớn lên tôi càng được tìm hiểu nhiều về địa danh lịch sử này, một nơi đây hào hùng với biết bao di tích cách mạng, nơi thủ đô gió ngàn, nơi ghi dấu bao thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc. Và giờ đây, những ngày đầu tháng 10, trong chuyến về nguồn do Chi bộ Đảng tổ chức, chúng tôi - những đoàn viên thanh niên Vietcombank Nam Định đã cảm nhận sâu sắc công lao to lớn và truyền thống hào hùng của cha ông đối với nền độc lập của dân tộc ta.

ATK Định Hóa - Thái Nguyên được gọi là “Thủ đô kháng chiến” - “Thủ đô gió ngàn”, “Phủ Chủ tịch” ở chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1947 đến 1953, đây là nơi làm việc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bác Hồ, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, “Thủ đô kháng chiến” này là nơi Bác Hồ và các cơ quan Trung ương hoạt động lâu nhất. Trong cuốn “Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ghi: “Các quyết sách lớn của Chính phủ phần lớn đều quyết định trên đất Định Hóa”. Xúc động nhất trong chuyến hành

hương về “Thủ đô gió ngàn” lần này là lán Bác Hồ ở và làm việc trong những năm từ 1947 đến 1953 rợp tán cây rừng. Những bậc cao đưa chúng tôi lên lưng chừng đồi Tìn Keo - nơi Bác từng ở và làm việc. Bác Hồ là một con người vĩ đại song rất giản dị, gần gũi với nhân dân. Ngay nơi ở Bác cũng ở gần dân, gần gũi với thiên nhiên, có cây hoa lá. Ngôi nhà sàn phục chế trong di tích rộng chừng 30m² được lợp bằng lá cọ, ẩn mình giữa rừng già xanh mát, đúng như nhận định tâm đắc của Bác khi lựa chọn dựng lán nơi đây:

“Trên có núi, dưới có sông,
Có đất ta trồng có bãi ta chơi.
Tiện đường sang bộ Tổng.

Thuận lối tới Trung ương.
Nhà thoáng ráo kín mái,
Gần dân không gần đường”
Phía trước nhà, hàng cây dâm bụt Bác trồng năm 1948 nay vẫn đơm bông, qua lời kể của hướng dẫn viên, chúng tôi càng xúc động hơn về hình ảnh và câu chuyện của Bác về rặng cây dâm bụt Bác trồng. Chúng tôi đã hiểu rằng tại sao dù sống ở bất kỳ đâu Bác cũng trồng bên nhà một khóm cây dâm bụt, hình ảnh mà luôn nhắc Bác nhớ về quê Cha, đất Mẹ, về người em ngắt lịm trên tay Người.

Đến thăm khu di tích ATK, ta không thể bỏ qua Đền tưởng niệm Bác. Đền nằm trên Quả đồi hình mu rùa trên đỉnh đồi De, tựa lưng vào dãy núi Hồng. Nơi đây là bức tường thành của chiến khu Việt Bắc năm xưa, “trái tim” khu di tích. Từ đỉnh cao của ngôi đền thờ Bác có thể phóng tầm mắt rộng dài nhìn về Khuôn Tát. Toàn bộ khu di tích tọa lạc trên diện tích hơn 16.000m². Từ cổng tứ trụ, khách bộ hành bước lên 115 bậc đá cao, gần như vuông góc. Con số 115 ghi dấu công trình được xây dựng kỷ niệm 115 ngày sinh của Người. Tới tam quan, cả đoàn dừng chân trước khi bước tiếp 79 bậc với 79 cây vẠN tuế trồng hai bên đường

- tưởng nhớ 79 mùa xuân Bác Hồ sống trọn cuộc đời với dân với nước. Đứng kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Bác, nghe tiếng chuông, tiếng khánh ngân vang, tôi miên man với bao cảm xúc. Giờ đây tôi mới hiểu hết tại sao gọi là “Thủ đô gió ngàn” - ý lấy từ câu thơ của Tố Hữu, đây chính là nơi hội tụ, gặp gỡ mà Tố Hữu đã viết: “Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn”.

Địa điểm tiếp theo chúng tôi đặt chân đến là cụm di tích lịch sử cách mạng ATK Tuyên Quang. Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa cùng với đình Tân Trào tạo thành cụm di tích không thể nào quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tân Trào đã từng chứng kiến bao sự kiện lịch sử của dân tộc thời kỳ tiền khởi nghĩa. Các dãy núi phía đông, phía nam, phía tây bao quanh xã Tân Trào tạo nên bức tường thiên nhiên kiên cố hiểm trở, tạo thế vững chắc cho căn cứ địa cách mạng và thủ đô khu giải phóng. Đình Hồng Thái địa bàn dừng chân đầu tiên của Người trên đường đến Tân Trào, nơi đây còn tiếp đón các đại biểu Bắc Trung Nam về dự đại hội vào tháng 8 năm 1945. Lán Nà Nưa - căn lán được dựng ở Nà Nưa, có nghĩa là ruộng

trên, nhưng không biết từ bao giờ người dân địa phương đọc biến âm thành Nà Lừa. Chiếc lán đơn sơ giản dị giữa núi rừng Việt Bắc - lán Nà Nưa đã chứng kiến những ngày tháng gian khổ của Bác, chính tại lán này Bác đã chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định tổng khởi nghĩa và chuẩn bị cho quốc dân đại hội ngày 16/8/1945. Lán nhỏ được cất theo kiểu nhà sàn toàn bằng tre nứa. Lán gồm hai gian: gian trong là chỗ Bác nghỉ ngơi, gian ngoài là nơi Bác làm việc, họp hành và tiếp khách. Qua lời kể của hướng dẫn viên, chúng tôi được biết do điều kiện ăn ở thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt khiến sức khỏe của Bác lúc ấy yếu đi nhiều. Nhân dân trong vùng phải vào tận rừng sâu tìm thuốc chữa cho Bác uống để chặn, cắt những trận sốt liên miên. Tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ thuộc từ thuở nhỏ trong sách tiếng Việt lớp 4:

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi
Nơi đây sống một Người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi Người là Bác
Cả đời Người là của nước non.
Chuyến đi về nguồn tuy ngắn ngủi, không thể đủ để đi hết 128 địa danh ghi dấu lịch sử nhưng đã giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Tôi thực sự khâm phục Bác và các chiến sỹ cách mạng, những đảng viên cộng sản kiên trung những người đã viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc ngay cả lúc khó khăn, gian khổ nhất để chúng tôi có ngày hôm nay, sống trong hoà bình hạnh phúc ấm no. Đoàn rời Định Hóa về Nam Định khi trời đã xế chiều, tôi nghĩ về chuyến đi mình vừa trải nghiệm. Nhìn đời sống hôm nay tôi thấy đáng trân trọng biết bao. Mỗi góc phố, hàng cây, con đường đông vui này là được giữ gìn, được dựng xây từ đại ngàn xanh thẳm chan chứa tình người, tình yêu nước nồng nàn của biết bao đồng bào, đồng chí nơi “Thủ đô gió ngàn”. □



Vietcombank Nam Định chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ

Nếu tôi trẻ lại

Chẳng mấy mà vào tuổi sáu mươi
Cái già sậm sập đến nơi rồi
Ngoài năm mươi tuổi ai còn trẻ
Còn ước mơ gì chuyện xa xôi.

Ấy vậy mà tôi vẫn cứ mơ
Cái điều kỳ lạ chẳng ai ngờ
Một đêm ngủ dậy, tôi trẻ lại
Đang độ xuân về đầy ý thơ!

Nếu vậy thì tôi lại lên đường
Nông nản với tuổi trẻ yêu thương
Yêu người vui với văn chương để
Đem đến cho đời một chút hương

Bạn hỏi "Thế anh chọn nghề gì
Cái nghề sư phạm anh đã đi
Gắn trọn cuộc đời ừ thế đấy
Anh vẫn còn nghèo anh nghĩ chi?"

Nhà văn nhà giáo có ai giàu
So với nghề buôn có thắm đâu
Nếu có phép gì tôi trẻ lại
Chẳng cần tính toán chuyện nông sâu

Tôi vẫn theo nghề sư phạm thôi
Vi yêu cuộc sống, yêu con người
Vất vả khó khăn nhiều biết mấy
Tôi vẫn làm nghề dạy học thôi

Bạn hỏi: "Anh nói thật hay đùa
Bao người bỏ dạy đang chen đua
Chuyển sang nghề khác đời tươi mát
Nghề giáo giàu sao cũng kém thua"

Bồi dưỡng mầm non cho đời sau
Yêu nghề dạy học giản đơn đâu
Sự nghiệp "Trồng người" trăm năm đó
Có phải người nào cũng hiểu sâu

Mỗi năm mỗi tuổi đuổi xuân đi
Tóc ngả màu sương có ngại gì
Còn nước còn non còn sự nghiệp
Con đường sư phạm tôi còn đi./.

NGUYỄN VĂN TUỆ
(Giáo viên dạy văn cấp III)

Nhớ mái trường xưa

Cho tôi ngược lại thời gian
Về thăm trường xưa, lớp cũ
Mái trường xanh xanh ô cửa
Hàng cây rủ bóng bên thềm

Tiếng ve hạ cuối râm ran
Ùa vào từng trang lưu bút
Bạn bè giờ ở nơi đâu
Phương trời xa xăm cách biệt

Nhớ lời thầy cô triu mến
Quê hương cánh vạc, cánh cò
Đồng làng mùa vui bát ngát
Dòng sông thấp thoáng con đò

Tháng năm đi qua tuổi thơ
Bảng đen vương vương bụi phấn
Kỷ niệm đắm trong sâu lắng
Một thời áo trắng, me bay

Cho tôi ngược lại thời gian
Về thăm trường xưa lớp cũ
Dịu êm trong tôi nỗi nhớ
Mùa thu tiếng trống khai trường.

PHẠM NGỌC DUNG

Con cũng yêu Vietcombank

Ngày bé đến trường con học vẽ về mẹ
Niềm cảm hứng chiếc áo dài mẹ mặc sớm mai
Mẹ bảo con màu xanh thiên nhiên đất nước
Màu sông núi nguồn cội quê hương mình

Lớn hơn con rồi bởi sách vở
Con vội vã mỗi lần không kịp giờ
Mẹ tặng con cuốn lịch Vietcombank
Và giúp con sắp xếp thời gian biểu
Kiên trì, chịu khó rồi con sẽ thành công

Tuổi mười tám con bước vào đại học
Bao mơ ước con đường dài phía trước
Học tập và khát khao đổi mới quê hương
Con chợt nhận ra niềm đam mê ngân hàng
Phát triển kinh tế xây đất nước giàu đẹp

Mẹ tặng con trái tim in hình chữ V
Mong con luôn giữ tình yêu mơ ước
Cùng bạn bè say sưa nghiên cứu
Để tuổi trẻ sáng tạo nên diệu kỳ
Tiếp bước cha anh vươn tầm thế giới

Khi tình yêu đã biến thành sức mạnh
Ngưỡng cửa cuộc đời con tiếp bước Ngoại thương
Hạnh phúc tự hào trong màu xanh áo mới
Con tự hứa lòng mình luôn ghi nhớ
Chung niềm tin sẽ vững tương lai.

LUU THI THU DUYEN – Sở giao dịch

Phố mùa đông

Phố mùa đông
Nếp vào nhau những ngôi nhà tránh gió
Gió lạnh sắt se, hắt hiu ng. nhỏ
Thâm th. phố vắng hàng cây
Ngô nướng thơm làm mắt ta cay
Nhắc ta nhớ về vùng quê rơm rạ
Vùng đồng chiêm luống cây đi êm ả
Nắng mưa gây tần tảo đáng mẹ cha
Nhắc ta nhớ về tuổi thơ chưa xa
Chân đất, đầu trần tới lớp
Phố mùa đông
B.nh yên trong tất bật
Trong tiếng chim lách chích chuyển cảnh
Tiếng sóng vỗ sông Hồng mịn đỏ
Mùa đông, mùa đông phố
Bàng lảng khói sương mờ tỏ
Cột đèn phố Phái nghiêng nghiêng
Có lẽ tự ngàn xưa
Đ. âm âm chiều vọng chuông chùa buông
Năm cửa ô mưa giăng hoài cổ
Phố mùa đông
Thấp thoáng khăn quàng bay trong gió lạnh về.

PHAM NGOC DUNG

Nhà tình nghĩa

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tặng mẹ ngôi nhà tình nghĩa
Cảm ơn người mẹ Việt Nam
Mẹ những anh hùng liệt sỹ.

Mẹ về ngôi nhà tình nghĩa
Thơm nồng mùi vữa, mùi vôi
Lung linh hồng tươi mái ngói
Cửa sổ màu xanh da trời.

Ngôi nhà mái ấm tình người
Ngân hàng tặng mẹ, mẹ ơi
Nheo nheo đôi mắt mẹ cười
Lệ nhòa lấp lánh niềm vui...

LÊ XUÂN ĐAM

Trái tim nói lời

Hai ta đi giữa trời mưa...
Cùng chung một chiếc ô che mái đầu
Có gì sóng gió trong nhau,
Trời mưa Xuân - Bắc nhịp cầu nên duyên.

Lặng yên dưới tán ô nghiêng
Tay trong tay để trái tim nói lời...
Nhũ thắm: nặng hạt mưa rơi
Ô che chung để hai người yêu nhau.

LÊ XUÂN ĐAM

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trong tháng 11/2015, Ban biên tập Thông tin Vietcombank nhận được bài, tin, ảnh của các bạn đọc, cộng tác viên ở trong và ngoài hệ thống Vietcombank: **Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Văn Tuệ, Lê Xuân Đạm** (Hà Nội); **Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thy Lan** (Vietcombank Nam Sài Gòn); **Đỗ Ngọc Quảng** (Vietcombank Móng Cái); **Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Minh** (Vietcombank Vinh); **Thu Hà** (Vietcombank Hải Dương); **Phan Minh Tồn** (Vietcombank Tây Ninh); **Chi đoàn, Mỹ Hằng, Phan Diệu Linh, Tuấn Vũ** (Vietcombank Vũng Tàu); **Nguyễn Lê Bảo Minh** (Vietcombank Đà Lạt); **Lê Đình Tú** (VCBS); **Nguyễn Minh Tới** (Vietcombank Bình Dương); **Lưu Thị Thu Duyên, Tường Ngân Sơn** (Vietcombank Sở giao dịch); **Phạm Ngọc Tịnh** (Kiểm toán nội bộ), **Đỗ Thúy Nga** (Trụ sở chính); **Vân Thảo** (Vietcombank Thái Nguyên); **Lương Cửu Long** (Vietcombank Sóc Trăng), **Nguyễn Thị Thùy Dung** (Vietcombank Bắc Bình Dương), **Bảo Trâm** (Vietcombank Đồng Tháp); **Nguyễn Thị Bích Ngọc** (Vietcombank Bắc Giang); **Lê Kim Dung** (Vietcombank Leasing); **Đình Thế Hiệp**

(Vietcombank Ninh Bình); **Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Văn Trì, Nguyễn Văn Tâm, Thiếu Quang Hiệp, Đỗ Ngọc Sơn, Bùi Xuân Trung** (Vinh Phúc)...

Ban biên tập mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các bạn đọc, cộng tác viên trong việc cung cấp tin, bài, ảnh gửi về để đăng tải trên Thông tin Vietcombank. Các tin, bài, ảnh chưa đăng Ban biên tập sẽ nghiên cứu sử dụng trong các số tiếp theo. Mọi tin, bài, ảnh xin gửi về:

ĐƯỜNG THƯ:

■ Ban Biên tập Thông tin Vietcombank - Phòng QHCC
Hội sở chính

Tầng 19, tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐƯỜNG EMAIL:

■ vcbnews.ho@vietcombank.com.vn

■ thongtin_vcb@yahoo.com.vn

Xin chân thành cảm ơn

BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN VIETCOMBANK

LƯU Ý

Hiện nay có khá nhiều bạn đọc, cộng tác viên gửi tin, bài, ảnh về Ban biên tập Thông tin Vietcombank nhưng đều quên gửi kèm chú thích ảnh và tên tác giả chụp bức ảnh nên gây khó khăn cho Ban biên tập trong việc sử dụng, chú thích và trả nhuận bút. Ngoài ra, do thực hiện việc trả nhuận bút phải tuân thủ sắc thuế thu nhập cá nhân nên việc đúng tên bài viết có thể vẫn cho phép dùng tên tập thể như phòng A, ban B... nhưng địa chỉ nhận nhuận bút phải là tên cá nhân.

Do vậy để thuận tiện cho các công tác trên, Ban biên tập đề nghị các bạn đọc, cộng tác viên khi gửi tin, bài, ảnh cần thống nhất cách gửi như sau đây:

Gửi bằng email:

1. Trên bài viết (phần cuối) để rõ:

- Bút danh: (nếu có)
- Tên thật của tác giả:
- Địa chỉ liên hệ:
- Đơn vị công tác: (nếu có)
- Điện thoại di động: (nếu có)
- Số tài khoản mở tại Vietcombank và tên chủ tài khoản:
- Chú thích ảnh: (nếu có ảnh thì ghi chú thích từng bức ảnh)
- Tên tác giả ảnh: (nếu có thì ghi tên tác giả cho từng bức ảnh, nếu không ghi tên tác giả Ban biên tập sẽ hiểu là người viết bài cũng là tác giả của bức ảnh)
- Tên thật của tác giả chụp bức ảnh:
- Địa chỉ liên hệ:

- Đơn vị công tác: (nếu có)
- Điện thoại di động: (nếu có)
- Số tài khoản mở tại Vietcombank và tên chủ tài khoản:
- 2. File ảnh:
Mỗi bức ảnh thống nhất tên file đặt như sau:
yyyyymmdd_(tên viết tắt chữ cái đầu tên thật của tác giả)_(tên bài viết)(số thứ tự)
hoặc (tên viết tắt chữ cái đầu tên thật của tác giả)_(tên bài viết)(số thứ tự) trong trường hợp không nhớ ngày tháng năm chụp tấm ảnh.

Ví dụ: Ngày 25/3/2015, tác giả Lê Tiến Hưng chụp ảnh Lễ ký kết giữa Vietcombank và EVN sau đó gửi 2 tấm ảnh cho Ban biên tập thì hai file ảnh sẽ như sau:

20150325_LTH_Ky ket gia Vietcombank va EVN1 (phần ghi chú trên file bài sẽ viết chú thích ví dụ như sau: 20150325_LTH_Ky ket gia Vietcombank va EVN1: Quang cảnh lễ ký kết)

20150325_LTH_Ky ket gia Vietcombank va EVN2 (phần ghi chú trên file bài sẽ viết chú thích ví dụ như sau: 20150325_LTH_Ky ket gia Vietcombank va EVN2: Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Lễ ký)

Gửi bằng đường thư:

1. Trên bài viết (phần cuối) để rõ thông tin như gửi bằng mail
2. Đàng sau từng bức ảnh đánh dấu ký hiệu như cách ký hiệu file ảnh và tên tác giả.

THÔNG TIN VIETCOMBANK



Chung niềm tin vững bền



NHẬN TIN NHẮN – ĐÓN QUÀ VUI

Từ 02/11/2015 đến 26/01/2016 với hàng ngàn cơ hội trúng thưởng*

Nhận tin nhắn báo biến động số dư tài khoản, giao dịch thẻ tín dụng

Đăng ký VCB – SMS Banking và soạn tin "VCB CD" gửi 6167 hoặc 8170 hoặc truy cập VCB – iB@nking để kích hoạt SMS chủ động



01 Giải đặc biệt
Vespa Primavera 3V Lx 125cc



02 Giải nhất
Iphone 6 Plus 16GB



03 Giải nhì
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB



1000 Giải may mắn

Thông tin chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 hoặc tham khảo website www.vietcombank.com.vn
(* Áp dụng theo điều khoản của Chương trình)



Noel hạnh phúc – Tết sum vầy

Miễn phí phát hành hoặc phí thường niên **01** năm
thẻ Vietcombank

Từ **01/11/2015** đến **31/12/2015**

Chi tiết liên hệ Vietcombank chi nhánh gần nhất /
TT DVKH 1900 54 54 13 hoặc truy cập website www.vietcombank.com.vn